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บ๊ิกตูโวไทยพนวิกฤตโควิด

ศบค.ผวาภาคใตติดเช้ือพุง

‘ปอม’ลั่นนํ้าไมทวมกรุง

นนทบุรี • ป.ป.ช.ชี้มูล ส.ส.เพ� อไทย โทร 

ศัพทตบทรัพยอธิบดีแลกผานงบประมาณ 

“อนุรักษ” โวยลั่น ไมเปนธรรม รีบสรุปคดี 

ฟน “ประยุทธ” หนุน จนท.ออกเอกสารสิทธิ

ที่ดินสนามกอลฟมิชอบ อดีต ผวจ.ภูเก็ตโดน

เหมือนกัน ปมรุก อช.สิรินาถ

เม� อวันที่ 1 ต.ค. ที่สํานักงานคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ  (ป.ป.ช.)  สนามบินน้ํา นายนิวัติ

ไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กรณีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป อธิบดี

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ถูกอนุกรรมาธิการ

แผนบูรณาการ 2 ในคณะกรรมาธิการวิสา                      

มัญพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณราย

จายประจําปงบประมาณ 2564 บางคนโทร                                                            

ศัพทเรียกเงิน 5 ลานบาท เพ� อแลกกับ

การผานงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ํา                                                       

บาดาล และกรมทรัพยากรน้ํา วากรณีดัง

กลาวไดมีการตั้งอนุกรรมการไตสวน

จุรินทรยันทุม1.78แสนลาน

ดูแลประกันรายไดปที่สาม
สุโขทัย • “จุรินทร” นําทีมลงสุโขทัย 

ติดตามโครงการประกันรายไดเกษตรกร  

ลั่นปนี้จะกาวเขาสูปที่ 3 ชง ครม.ไปแลว 

ใหดูแลพืชผล 5 ชนิด “ขาว-ขาวโพด-มัน

สําปะหลัง-ปาลม-ยางพารา” รวม 1.78 

แสนลานบาท

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระ 

ทรวงพาณิชย, นายนราพัฒน แกวทอง                                                       

กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง

เกษตรและสหกรณ, นางมัลลิกา บุญมี

ตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชย, นายวิรุฬ พรรณเทวี                    

ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย และนายวิรัตน 

วิริยะพงษ อดีต ส.ส.สุโขทัย เขต 1, นาย

สัมพันธ ตั้งเบญจผล อดีต ส.ส.สุโขทัย 

เขต 2 ติดตามโครงการประกันรายได

ไทยโพสต • “บิ๊กปอม” เมินตอบปญหาใน 

“พปชร.” อุบไตสง “บิ๊กตู” เปนแคนดิเดต                                                                    

นายกฯ เลือกต้ังคร้ังหนาย้ิมแยมลงพ้ืนท่ีโคราช 

ส.ส.เจาถิ่นรวมคณะกวา 40 ชีวิตตอนรับ

พรึ่บ! “สิระ” เตือนพรรคที่จะรับ “พ.อ. 

สุชาติ” ระวังถูกจุดไฟเผาบาน จี้ใหลาออก

จาก พปชร. “ปารีณา” อัดเนรคุณ สะพัด! 

โผ ครม.ประยุทธ 2/5 “บิ๊กปอก” ควบรอง                                                               

นายกฯ “ดอน-สุพัฒนพงษ” หลุด “ศุภชัย                                                             

พานิชภักดิ์” นั่งรองนายกฯ ควบ รมว.พลัง 

งานแทน ปชป.ยังเคืองหนัก พปชร.รวบ 4 

กรม “ราเมศ” ยอนเจ็บถาสลับกันบางจะ 

วาไง 

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 1 ตุลาคม  

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” เตรียมลง จ.นคร 

ศรีธรรมราช 7 ต.ค. ติดตามความพรอม

บริหารจัดการน้ํา 14 ส.ส.ภาคใตรอตอนรับ 

“รองนายกฯ-รมต.” รับลูกนายกฯ ลงพื้นที่

ชวย ปชช.ประสบอุทกภัยคึกคัก “ประวิตร” 

ติดตามระดับน้ําเจาพระยา มั่นใจน้ําทวม

ไมถึงกรุงเทพฯ กําชับ จนท.ระดมเคร� องสูบ

น้ําเตรียมระบาย 24 ชม. “กอนช.” ย้ํา 9 

จว.น้ําขึ้นสูงตองระวัง ชุมนุมริมน้ํา กทม.

เสริมกระสอบทราย

เม� อวันที่ 1 ต.ค. มีรายงานวา พล.อ.                                      

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ                                                          

รมว.กลาโหม เตรียมลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรม 

ราช ในวันที่ 7 ต.ค.นี้ โดยเบื้องตนจะลงไป

ดูการเตรียมความพรอมการบริหารจัดการนํ้า                                                          

ในพื้นที่บริเวณถนนพุทธภูมิ อ.เมืองนครศรี 

ธรรมราช จากนั้นไปติดตามงานศูนยดิจิทัล

ชุมชน ของกระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจ                                                                      

และสังคม (ดีอีเอส) 

ไทยโพสต • ศบค.เผยติดเชื้อใหม 11,754 

ราย ดับเพิ่ม 123 ราย ศปก.ศบค.หวง 4 

จ.ชายแดนใต โควิดขาขึ้น ขยับถึง 17% ตั้ง                                                      

เปา ต.ค.ฉีดวัคซีน 50% ประชากรทุกจัง 

หวัด “บิ๊กตู” ชี้ระบบสาธารณสุขไทยพน

ชวงวิกฤต ขอรวมมือยังเขมงวดมาตรการ

ควบคุมโรค สธ.สรุปเด็ก 12 ปเสียชีวิตจาก

เบาหวานไมเกี่ยวกับไฟเซอร ยันฉีดนักเรียน

มีระบบเฝาระวังอาการเหมือนผูใหญ “โม 

เดอรนา” แจงสงมอบล็อตแรก 1.9 ลาน

โดสเดือน พ.ย.

เม� อวันที่ 1 ตุลาคม เวลา 12.30 น. 

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค 

แตงต้ังรองนายกฯ7เกาอ้ี

ปริญญปดขาวพอถูกทาบ

ฝายคานที่ไมไดเร� อง

ผักกาดหอม

ทลายเครือขาย

พนันออนไลน

PTTEP เปดวิสัยทัศน 

CEO ใหม

กรุงเทพฯ • “บิ๊กราญ” ย้ําเดินตาม “บิ๊ก 

อูด” เร� องดูแลม็อบและความปลอดภัยประ 

ชาชน “ผบ.ตร.” นําทีมจับ 2 ผูตองหาปา

บึ้ม คฝ.อาการสาหัส ผงะ! หลักฐานมัด

อื้อ ยอมรับเสพโซเชียลจนอยากเปนฮีโรให

สังคมออนไลนยอมรับ

เม� อวันศุกรที่ 1 ตุลาคม พล.ต.ท.                                                        

สําราญ นวลมา ผูบัญชาการตํารวจนครบาล 

กลาโหม • เหลาทัพปรับตัวใชงบฯ 65  

ทบ.แถลง 1 ป เลิก-ลดซื้ออาวุธ ตปท. เนน

ซอมบํารุง ขณะที่ ทร.เตรียมโละเรือรวม 

10 ลํา ยืดอายุใชงานของเกา ดาน ทอ.ควบ

รวมฝูงบินเอฟ-16 “บิ๊กโต” รับไม “บิ๊กตอ” 

นั่งแมทัพภาค 1 กําลังหลัก ปกปองสถาบัน-

รักษาพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหา

กษัตริย

เม� อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พล.อ.เจริญ

ชัย หินเธาว ผูชวยผูบัญชาการทหารบก สง

มอบหนาที่แมทัพภาคที่ 1 ใหแก พล.ท.สุข

สรรค หนองบัวลาง ประกอบดวยพิธีลงนาม

เอกสารรับ-สงหนาที่แมทัพภาคที่ 1 และ

พิธีสงมอบการบังคับบัญชา แมทัพภาคที่ 1 

ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 โดยมีผู

บังคับหน�วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 1 รวม

พิธี

โดย พล.อ.เจริญชัยกลาววา ตลอด

ระยะเวลา 1 ปที่ปฏิบัติหนาที่แมทัพภาคที่ 

1 ไดรับความรวมมือรวมใจเปนอยางดีจาก

ผู ใตบังคับบัญชาและเพ� อนรวมงานทุกคน 

สงผลใหภารกิจตางๆ ของกองทัพภาคที่ 1 

ที่ ไดรับมอบจากผูบังคับบัญชาสําเร็จลุลวง

ไปดวยดี จนเปนท่ีเช� อม่ันของผูบังคับบัญชา

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  2  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  แรม  11  ค่ํา  เดือน  10  ปฉลู

อานตอหนา 14

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

ปที่ 25 ฉบับที่ 9090

อิสรภาพแหงความคิด

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงตรวจสถานการณน้ําในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีบรรดา ส.ส.ในพื้นที่ และ 

ส.ส.พรรคพลังประชารัฐจํานวนมากใหการตอนรับ

ช้ีมูลคนเพ� อไทย

ตบทรัพยอธิบดี

เจาตัวโวยเรงรัด

ผงะ!มือบึ้มคฝ.

เสพติดโซเชียล

ทําหวังเปนฮีโร

เหลาทัพแจงยิบ

จอเลิกซ้ืออาวุธ!

ยืดอายุ‘ของเกา’
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8

หนา...

หนา...

หนา...

ยุทธการ ‘ฮูแตยือลอ’ 

ลอเขาสูทุงสังหาร

กอ.รมน.ภาค4 เดินถูกทางโจร

หรือทางใคร!

หนา...2

จุรินทร ลงพื้นที่พบเกษตรกร 4 จังหวัด ประกาศเดินหนา “ประกันรายไดเกษตรกร

ป 3” บวกคาไถหวาน-เก็บเกี่ยว สวนน้ําทวม-ภัยแลง ไดชดเชย

หึ่ง!ปรับ‘ครม.2/5’
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2 ในประเทศ

 ท่ามกลางวิกฤตการณโ์รคระบาด
จากเชื �อไวรสัโควิด-19 ที�แพรก่ระจายไป
ทั�วโลก และยากที�จะคาดเดาวา่จะสิ �นสดุลง
เมื�อใด นวตักรรมและเทคโนโลยีไดเ้ขา้มา
มีบทบาทสาํคญัในการบรรเทาผลกระทบ
ของสถานการณ ์ ไม่เพียงแต่อาํนวย
ความสะดวกใหก้บัชีวิตประจาํวนัของ
ผูค้น แตย่งัรวมถงึบทบาทสาํคญัในฐานะ
เครื�องมือที�ชว่ยสนบัสนนุการปฏิบตังิาน
ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุไดอ้ยา่ง
มีประสทิธิภาพ
 การคิดคน้และพฒันาเทคโนโลยี
เพื�อสนบัสนนุการทาํงานของบคุลากร
ทางการแพทยน์ั�น นบัวา่มีความจาํเป็น
อยา่งมากในการปอ้งกนัและลดความเสี�ยง
ใหก้บับคุลากรดา่นหนา้ ที�ตอ้งรบัมือกบั
สถานการณโ์รคระบาดอย่างเร่งด่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อเวชภณัฑแ์ละ
อุปกรณส์นบัสนุน เป็นที�ตอ้งการของ
นานาประเทศ ทาํใหเ้กิดความขาดแคลน 
สง่ผลใหร้าคาพุง่สงูขึ �นตามไปดว้ย 
 นี�จึงเป็นที�มาของการคิดคน้และ
พฒันานวตักรรมดว้ยฝีมือของคนไทย
เอง เพื�อที�จะเป็นกาํลงัเสรมิในการตอ่สู้
กบัสถานการณโ์รคระบาด บรษัิท เอไอ 
แอนด ์โรโบตกิส ์เวนเจอรส์ จาํกดั หรอื 
เออารวี์ ซึ�งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท 
ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) หรอื ปตท.สผ. ไดร้ะดมความคดิ

และความเชี�ยวชาญร่วมกับพนัธมิตร
ในการพฒันาและผลตินวตักรรม หุน่ยนต ์
และปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ เพื�อ
สนับสนุน และอาํนวยความสะดวก
ในหลากหลายรูปแบบ ในการเพิ�มความ
ปลอดภยัใหก้บัการทาํงานของบคุลากร
ทางการแพทย ์เริ�มตั�งแตเ่ตยีงและรถเขน็
เคลื�อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ แบบ
ทรีอินวัน ที�รว่มพฒันากบั ปตท.สผ. 
ให้สามารถทํางานได้ถึง 3 หน้าที�
ในเครื�องเดียว คือ สรา้งแรงดนัลบ กรอง
อนภุาค และฆา่เชื �อโรค หลกัการทาํงาน 
คือ จะมีกล่องเครื�องกาํเนิดแรงดนัลบ
ซึ�งปรบัความดนัอากาศที�ดดูเขา้ไปภายใน
เตียงหรือรถเข็นซึ�งติดตั�งแคปซูล เพื�อ
ทาํใหค้วามดนัอากาศภายในตํ�ากว่า
อากาศภายนอก อากาศจงึไมไ่หลออกสู่
ภายนอก จงึชว่ยไมใ่หเ้ชื �อโรคแพรก่ระจาย
ออกไป ตวัเครื�องตดิตั�งแผน่กรองอากาศ
ประสทิธิภาพสงู (HEPA Filter) ที�สามารถ
กรองอนภุาค ระดบั 0.3 ไมโครเมตร หรอื
เลก็กวา่เสน้ผมของมนษุย ์100 เทา่ ไดถ้งึ 
99.99% พรอ้มดว้ยหลอดไฟ UV-C ซึ�ง
มีคณุสมบตัิในการฆ่าเชื �อโรค จงึทาํให้

เมื�อปล่อยอากาศกลบัสู่ภายนอกจะมี
ความปลอดภยั ลดความเสี�ยงเมื�อตอ้ง
ทาํการเคลื�อนยา้ยผูป่้วยตดิเชื �อ 
 หลักการเดียวกัน ยังได้พัฒนา
เครื�องกาํเนิดแรงดนัลบแบบเคลื�อนที�ขึ �น
อีกรูปแบบหนึ�ง ซึ�งเมื�อนาํไปตดิตั�งรว่มกบั
กล่องทาํหตัถการ จะช่วยใหก้ารตรวจ
วนิิจฉยัผูป่้วยตดิเชื �อเป็นไปอยา่งสะดวก
และปลอดภยัมากยิ�งขึ �น เครื�องกาํเนิด
แรงดนัลบนี� ใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี� 
และยงัสามารถใชง้านดว้ยระบบไฟฟ้า
และโซลารเ์ซลล ์ ซึ�งเหมาะสาํหรบัพื �นที�

ที�หา่งไกลอีกดว้ย โดย ปตท.สผ. ไดม้อบเตียง
และกลอ่งทาํหตัถการแรงดนัลบ ใหก้บั
คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล เพื�อ
นาํไปส่งต่อใหก้ับโรงพยาบาลต่างๆ 
ทั�วทุกภาค รวมทั�ง ไดม้อบเตียงและ
รถเข็นเคลื�อนยา้ยผูป่้วยแรงดนัลบแก่
โรงพยาบาลศิริราช เพื�อใชป้ระโยชน์
ในการดแูลผูป่้วย
 อีกหนึ�งนวตักรรมสาํคญั คือ “ชุด
อุปกรณพ์ร้อมระบบตรวจวัดอุณหภมูิ
และควบคุมหว่งโซ่ความเยน็” (IoT Cold 
Chain) ซึ�งช่วยในการเก็บรกัษาวคัซีน
โควดิ-19 ใหมี้ประสทิธิภาพ โดยไดป้ระยกุต์
เทคโนโลยีการสาํรวจปิโตรเลยีม ที�เรยีกวา่ 
การเก็บขอ้มูลคลื�นไหวสะเทือนแบบ
ไรส้าย (Wireless seismic survey) ซึ�ง
ใชใ้นการศกึษาลกัษณะโครงสรา้งทาง

ธรณีวทิยาของชั�นหิน โดยเปลี�ยนเซน็เซอร์
ที�ใชว้ดัคลื�นสะทอ้น มาเป็นเซน็เซอรต์รวจ
วดัอณุหภมิูที�เหมาะสมกบัการเก็บรกัษา
วคัซีน ตวัอปุกรณมี์ขนาดเล็ก สาํหรบั
นาํไปติดที�ตูเ้ย็นซึ�งใชเ้ก็บรกัษาวคัซีน 
โดยระบบจะทาํการตรวจวดัอณุหภมิูวา่

หุ�นยนต� เอไอ และนวัตกรรมฝ�มือคนไทย
กําลังเสริมภารกิจสู�ภัยโควิด-19

ควบคมุบงัคบัจากระยะไกลกวา่ 100 เมตร 
จงึช่วยลดความเสี�ยงในการติดเชื �อจาก
ผูป่้วย รวมทั�ง เป็นชอ่งทางการสื�อสารใน
การดแูลรกัษาผูป่้วยจากระยะไกลผ่าน
แท็บเล็ตที�ติดตั�งไว ้ ตอนนี� คารา่กาํลงั
ทาํหนา้ที�ลาํเลียงยา อาหาร และอื�นๆ 
อยู่ ที� โรงพยาบาลสนามครบวงจร 
(End-to-End) ของกลุม่ ปตท.
 มาถึงหุ่นยนตฆ์่าเชื �อโรคดว้ยแสง
ยูวีซี ที� ชื�อว่า เอ็กซ์เตอร์ไลเซอร ์
(Xterlizer) ซึ�งเออารวี์พฒันาขึ �นเพื�อกาํจดั

CARA
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ที�หา่งไกลอีกดว้ย โดย ปตท.สผ. ไดม้อบเตียง

กําลังเสริมภารกิจสู�ภัยโควิด-19กําลังเสริมภารกิจสู�ภัยโควิด-19

เชื �อไวรสั แบคทีเรยี และเชื �อรา ดว้ยแสง
อลัตราไวโอเลตซี (UV-C) ซึ�งสามารถฆา่
เชื �อโรคต่างๆ ในพื �นที�ขนาด 25 ตร.ม. 
ภายในเวลาเพียง 5 นาที รวดเรว็ สะดวกตอ่
การใชง้าน สามารถเคลื�อนที�และปฏิบตังิาน
แบบไรส้ายไดโ้ดยอตัโนมตัิ หลบหลีก
สิ�งกีดขวางไดเ้อง นอกจากนี� ยงัมีเซน็เซอร์
อินฟราเรดจบัความเคลื�อนไหว ซึ�งจะหยดุ
ปลอ่ยแสง UV-C ทนัทีหากพบการเคลื�อนไหว
ทาํใหก้ารใชง้านมีความปลอดภยัมากขึ �น 
 เหล่านี�ล้วนเป็นผลผลตินวัตกรรม
ของบริษัทไทย ที�เกิดขึ�นภายใต้
สถานการณว์กิฤต และไดถู้กนาํไปใช้งาน
ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
ตา่งๆ แล้วอยา่งมปีระสทิธิภาพ ในฐานะ
กําลังเสริมที�สําคัญเพื�อต่อสู้กับ
วกิฤตการณข์องโลกครั�งนี�

อยูใ่นชว่งที�ตอ้งการหรอืไม ่และสง่ขอ้มลู
มายงัจอมอนิเตอรแ์บบเรยีลไทม ์หากมี
ความผิดปกติเกิดขึ �น ก็จะสง่สญัญาณ
เตือนไปที�ผูที้�เกี�ยวขอ้งเพื�อแกไ้ขไดท้นัเวลา 
รวมถึงจะแสดงผลไปยังส่วนกลาง
ซึ�งเชื�อมโยงขอ้มลูจากอปุกรณท์กุชิ �นใน
แตล่ะพื �นที�ทั�วประเทศ จงึนบัวา่มีความ
สาํคญัอยา่งมากตอ่การเก็บรกัษาวคัซีน
ที�มีความออ่นไหวเป็นพิเศษ เชน่ในกรณี
ของโควดิ ซึ�งอปุกรณช์ดุนี � เออารวี์ ไดพ้ฒันา
และนาํสง่ตอ่กระทรวงสาธารณสขุ 
  “คาร่า” (CARA) หุ่นยนตผ์ูช้่วย
บุคลากรทางการแพทยใ์นการนาํส่ง
เวชภณัฑแ์ละอาหารภายในโรงพยาบาล 
สถานพยาบาล และสถานที�กกัตวัผูป่้วย 
ซึ�งชว่ยอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน
ของบคุลากรทางการแพทย ์โดยสามารถ

Xterlizer
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ถานการณ์ใต้ สถานการณ์เลือด เป็นการปฏิบัติการ 

ของ แนวร่วม ขบวนการแบ่งแยกดินแดน บีอาร์เอ็น ส่ง

ท้ายเดือนแห่งการ เกษียณอายุราชการ และการเลื่อน

ขั้น รับตำาแหน่งใหม่ของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งต้อนรับปีงบประมาณ

ใหม่ด้วยการ หลอกล่อ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำารวจเข้าสู่พื้นที่ สังหาร 

จนสุดท้ายเราต้องสูญเสียทหารและตำารวจถึง 3 นาย บาดเจ็บอีก

จำานวนหนึ่ง  

ใช่ ผู้เขียนกำาลังเขียนถึงการก่อการร้าย หรือก่อความไม่สงบ 

แล้วแต่ใครจะเรียก แต่ที่เหมือนกันคือ ไฟใต้ ที่ยังรุนแรง และยัง

ไม่เห็นท่าทีว่าจะสงบ ที่บ้าน ฮูแตยือลอ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ ใน

การเข้าปิดล้อมตรวจค้นของกำาลังทหาร ต่อเป้าหมายที่เป็น แนว

ร่วม คือ รอมือลี กาแจกาซอ และบารุวัน กือจิ จนมีเหตุยิงปะทะ

กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับ แนวร่วม หรือ โจรใต้ สุดท้ายฝ่ายเจ้า

หน้าที่ต้องสูญเสีย อส.ทพ.วัฏจักร พรหมนุ้ย และมีเจ้าหน้าที่บาด

เจ็บจากการปะทะอีกจำานวนหนึ่ง  

 และในขณะที่ยุทธการ ฮูแตยือลอ ยังดำาเนินการ ปิดล้อม

ไล่ล่า กลุ่ม แนวร่วม อยู่นั้น แนวร่วม อีกกลุ่มก็ใช้วิธีการ ขุดหลุม

พราง ด้วยการ สร้างข่าว ให้เจ้าหน้าที่ตำารวจภูธร สภ.จะแนะ เข้า

ระงับเหตุ ชายคลุ้มคลั่ง ในพื้นที่ ต.ช้างเผือก เมื่อกำาลังตำารวจ

จาก สภ.จะแนะ เดินทางเพื่อไประงับเหตุ เมื่อถึงบ้านน้ำาวน ต.ช้าง

เผือก ก็ถูก แนวร่วม ใช้ระเบิดแสวงเครื่องที่ฝังรอไว้แล้วกลางถนน 

จัดการ เป้าหมาย คือรถยนต์ของตำารวจ เสียงระเบิด ตูมตาม 

สนั่นหวั่นไหว พร้อมทั้งชีวิตของ ตำารวจอีก 2 นาย ที่ใช้ สังเวย 

กับ ไฟใต ้และบาดเจ็บอีกจำานวนหนึ่ง  

 แผนของ แนวร่วม ยังไม่จบเพียงแค่นี้ แต่ แนวร่วม ได้วาง

กำาลังที่เนินเขาบ้านตายา ต.สุวารี อ.รือเสาะ เพื่อรอการซุ่มโจมตี

กำาลังของตำารวจตระเวนชายแดนที่ 44 ชุด เดลตา ซึ่งถอนกำาลัง

จากพื้นที่ ฮูแตยือลอ เมื่อรถยนต์ของ ตชด.มาถึงเนินเขาบ้านตา

ยา ที่เป็นเหมือน ทุ่งสังหาร ที่แนวร่วม หรือโจรใต้ปัก หมุดหมาย 

เอาไว้ ก็ระดมยิงด้วยอาวุธสงคราม และสุดท้ายมีตำารวจตระเวน

ชายแดนได้รับบาดเจ็บ 2 นาย  

และบรรทัดนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ 

ร.ต.ท.ธีรศักดิ์ เครือคำา รอง สวป. และ ส.ต.อ.ปริวัตร อุดม ประจำา 

สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส อส.ทพ.วัฏจักร พรหมนุ้ย ประจำาหน่วย

เฉพาะกิจที่ 46 ที่ต้อง พลีชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ดับไฟใต้ ใน

ครั้งนี้ รวมทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด ขอให้ปลอดภัยทุกคน  

ก่อนหน้านี้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และมีการ 

วิเคราะห์ สถานการณ์แล้ว เชื่อว่าในห้วงของการ สับเปลี่ยน

กำาลัง และการ โยกย้าย ตำาแหน่งหน้าที่ของ กอ.รมน.ภาค 4 

ส่วนหน้า แนวร่วม ต้องอาศัยจังหวะดังกล่าวก่อเหตุร้ายแน่ 

และ สายลับ ในพื้นที่ยังพบว่า แนวร่วม ในพื้นที่ 3 จังหวัดมี

การเคลื่อนไหวผิดปกติ เหมือนกับมีการวางแผนก่อเหตุร้ายรับ

ปีงบประมาณใหม่  

ซึ่งก็เป็นไปตามที่มีการ วิเคราะห์ ผิดกันแต่ว่า ครั้งนี้ แนว

ร่วม วางแผน ขุดบ่อล่อปลา ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น และ

วางแผน ตลบหลัง ทั้งการหลอกตำารวจ สภ.จะแนะ และการวาง

กำาลังรอตำารวจตระเวนชายแดนเพื่อซุ่มโจมตีครั้งนี้จึงเป็นการสูญ

เสียทั้งทหาร, ตำารวจภูธร และตำารวจตระเวนชายแดนอย่างพร้อม

เพรียงกัน เป็นการ วางแผน ไม่ใช่เหตุบังเอิญอย่างแน่นอน เพราะ

ฝ่ายของ แนวร่วม ไม่ได้สูญเสีย ผิดกับทุกครั้งที่กำาลังทหาร ตำารวจ 

เข้าปิดล้อมตรวจค้น ฝ่ายของ แนวร่วม จะ

ต้องสูญเสียทุกครั้ง  

เป็นการ เอาคืน จาก แนวร่วม หลัง

จากที่ต้องสูญเสียกำาลังคนในขบวนการ

ไปหลายครั้งในรอบปีที่ผ่านมา จากการ

ปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น ของเจ้าหน้าที่

ทหาร ตำารวจ ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้า และเป็นการเปิดแผนปฏิบัติการต่อ

เจ้าหน้าที่ ตามที่ โฆษก ของ บีอาร์เอ็น ได้

ประกาศไว้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่า

จะตอบโต้เจ้าหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่อาศัย

สถานการณ์ โควิด-19 ที่บีอาร์เอ็นสั่งการมิ

ให้ แนวร่วม ปฏิบัติการทาง ทหาร ในพื้นที่ 

เพื่อเปิดโอกาสให้ สาธารณสุข สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและรักษาผู้ป่วย

จาก โควิด-19 แต่เจ้าหน้าที่ใช้ โอกาสที่

แนวร่วมหยุดการปฏิบัติการทาง ทหาร เข้า

ปิดล้อม ตรวจค้น ทำาให้บีอาร์เอ็นต้องสูญ

เสียกำาลังพลไปหลายรายติดต่อกัน  

จาก การข่าว ทั้งภายในพื้นที่และ

รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รวมทั้ง

จากภาคประชาสังคมที่เป็น ปีกทางการ

เมือง ภายในพื้นที่ รวมทั้งการ วิเคราะห์

สถานการณ์ เชื่อว่าการก่อเหตุร้ายในเดือน

ตุลาคมยังจะมีอีกหลายเหตุการณ์ และหลายพื้นที่ใน 3 จังหวัด 

และ 4 อำาเภอของ จ.สงขลา เพราะเดือนตุลาคมของทุกปี จะมีวัน 

สัญลักษณ์ ที่บีอาร์เอ็นจะใช้เป็น เงื่อนไข เพื่อการ ตอกย้ำา ให้ชน

ชาว มุสลิม ทั้งในพื้นที่และต่างประเทศได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ ตาย

หมู ่ของชาวมุสลิมจำานวน 80 กว่าศพ จากเหตุการณ์ ตากใบทมิฬ 

ที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อเดือนตุลาคม 2547 จากการที่เจ้า

หน้าที่ตำารวจ ทหาร และปกครอง ได้จับกุมผู้ก่อเหตุชุมนุมที่หน้า 

สภ.ตากใบ และถูกจับกุม เพื่อนำาตัวมาควบคุมยังค่าย อิงคยุทธ

บริหาร จ.ปัตตานี และผู้ถูกจับกุมส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการควบคุม

ตัวในรถบรรทุกเพื่อเดินทางมายังค่าย อิงคยุทธบริหาร และแม้ว่า

คดีนี้ทุกคนทุกครอบครัวที่สูญเสียจะได้รับการ เยียวยา แล้ว แต่

บีอาร์เอ็นก็ยังใช้เป็น เงื่อนไข นำาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสร้าง

สถานการณ์ทุกปี เพื่อต้องการเปิด บาดแผล ให้ชาวมุสลิมเกลียด

ชังเจ้าหน้าที่รัฐ  

ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ในการที่จะ 

รับมือ กับสถานการณ์การก่อการร้ายที่รออยู่ข้างหน้า ซึ่ง กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า มักจะอ้างตัวเลขของการลดลงของการก่อเหตุ

ร้าย ว่าเป็นความสำาเร็จของเจ้าหน้าที่ และสถานการณ์ดีขึ้น แต่

ถ้าดูจากสถิติการก่อเหตุในปี 2564 จะพบว่ามีการก่อเหตุสูงขึ้น ซึ่ง 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ก็ต้องตอบเหมือนกันว่า สถานการณ์แย่

ลง และเกิดจากความ ล้มเหลว ของเจ้าหน้าที่หรือไม่  

มีข่าวจาก วงใน ว่านายทหารระดับ พลเอก ที่เป็นผู้ 

กำากับ นโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เตรียมการที่จะ

สรุปเพื่อรายงานสถานการณ์ของ ไฟใต้ ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก กำาลังติดอาวุธของบีอาร์เอ็น

ไม่มีอยู่ในพื้นที่แล้ว และจะดำาเนินการในการ พูดคุย รอบใหม่

กับตัวแทนของบีอาร์เอ็น ที่มีรัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้อำานวยความ

สะดวกอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลายไปในทาง

ที่ดี  

ก็คงต้องฝากเป็น การบ้าน ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตร ีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ ถ้าอ่านรายงานแล้วให้ถามด้วยว่า เมื่อ

ในพื้นที่ กำาลังติดอาวุธ ของบีอาร์เอ็นไม่มีแล้ว ที่ทหารนำากำาลังไป

ปิดล้อม และมีการปะทะกันจนนำาไปสู่การ วิสามัญ เหล่า กำาลัง

ติดอาวุธ ไปแล้วเกือบ 10 ศพ ในรอบปี 2564 คนที่ สู้ตาย กับเจ้า

หน้าที่รัฐเป็นใคร และล่าสุดในยุทธการ ฮูแตยือลอ ที่สร้างความ

สูญเสียให้กับทหาร ตำารวจ และ ตชด. คือ

ใคร เป็นผู้ตัดไม้เถื่อน เป็นผู้ค้ายาเสพติด 

หรือเป็น มือที่สาม อย่างนั้นหรือ  

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ อย่าปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ อย่า

ฉวยโอกาสที่คนในพื้นที่ที่เป็น มุสลิม อยู่ใน

อาการนิ่งเฉย คนไทยพุทธอ่อนกำาลังและ

คิดแต่หางบประมาณจาก กอ.รมน.และ 

ศอ.บต. อย่ามั่นใจกับภาคประชาสังคมที่

ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ งบประมาณ เพื่อ

ทำาโครงการ แล้วเชื่อว่าสถานการณ์ดีขึ้น 

กำาลังติดอาวุธไม่มีแล้ว ทั้งหมดเป็นเพียง

ภาพลวงตาที่มีการสร้างขึ้นมาต่างหาก  

ง่ายๆ คือ ถ้าสถานการณ์ของ ไฟ

ใต้ ดีจริง และกำาลังติดอาวุธของบีอาร์เอ็น

ในพื้นที่หมดแล้วจริง องค์กรต่างประเทศ

ที่ กระสัน จะมาทำาหน้าที่เป็น คนกลาง 

เป็น ฝ่ายที่ 3 หรือ เทริดปาร์ตี้ ทั้งเอ็น

จีโอต่างประเทศอย่าง เจนีวาคอล และ

องค์กรกาชาดสากลระหว่างประเทศอย่าง 

ไอซีอาร์ซี สหภาพยุโรป หรือ อีย ูและ

สหรัฐอเมริกา ที่ต่างมี หมุดหมาย การ

ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้

อย่างเหนียวแน่น  

สถานการณ์ของ ไฟใต้ อย่ามองด้วยสายตาของ พญา

อินทรี ที่บินอยู่สูงจึงเห็นแต่ ยอดไม้ ต้องมองด้วยสายตาของ นก

และหนอน ที่เกาะอยู่ในภาคพื้นดิน ต้องมองให้ครบทุก มิติ และ

เป็นสถานการณ์ที่จะต้องไม่ด่วนสรุปเพียงเพราะเหตุรายวันลดลง

เท่านั้น  

สุดท้ายก็ต้องถามว่า การที่กำาลังเจ้าหน้าที่ถูกล่อให้เข้าสู่   

ทุ่งสังหาร อย่างต่อเนื่องในวันเดียวกันอย่างที่เกิดขึ้น เป็นการเดิน

ถูกทางจริงหรือ. 

เมือง ไม้ขม รายงาน

ส



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

3ในประเทศ

กฎเหล็กแต่งตั้ง ตร.?

ข้าใจ “สีกากี” ช่วงนี้ ที่พยายามกอบกู้ชื่อเสียง กอบ

กู้ภาพพจน์องค์กร หลังมีแต่เรื่อง มีแต่ราว มีแต่ข่าว

ฉาวๆ ไม่เว้นแต่ละวัน

ถึงขนาดในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำารวจ  

หรือ ก.ตร. ที่นายกฯ ประยุทธ์มานั่งหัวโต๊ะประธานการประชุม 

พิจารณาหลายวาระ พิจารณาหลายๆ เรื่อง

แต่ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำานงค์ โฆษกสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ เลือกที่จะแถลงเพียงแค่ประเด็น

“ไล่ออก-ปลดออก” ตร.นอกแถว!!!

ตามที่ ก.ตร.มีมติเห็นชอบรายงานข้อมูลการกระทำาผิด

วินัยร้ายแรงของข้าราชการตำารวจเดือน ก.ย.64 มีตำารวจถูก

ลงโทษทั้งสิ้น 28 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ 23 นาย  

และปลดออกจากราชการ 5 นาย

พร้อมเน้นย้ำาตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย.64 มีตำารวจถูก

ลงโทษทั้งสิ้น 176 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ 131 นาย 

ปลดออกจากราชการ 38 นาย และให้ออกจากราชการ  

7  นาย

ส่งสัญญาณ...เอาจริง!!! ไม่เลี้ยงปลาเน่า

เช่นเดียวกับ “กฎเหล็ก” ในการแต่งตั้งโยกย้ายตำารวจ 

ที่ประกาศออกมาเป็นกฎ เป็นเกณฑ์ ก็ต้องเข้มข้น จริงจัง 

ไม่ใช่ยักคิ้วหลิ่วตาให้พวกพ้อง เหมือนกฎมีไว้บังคับสำาหรับ

คนไม่มีเส้นมีสายเท่านั้น

ในการแต่งตั้งตำารวจระดับ “นายพัน” ตำาแหน่ง รอง

ผู้บังคับการ (รอง ผบก.) ลงมาถึง สารวัตร (สว.) วาระ

ประจำาปี  2564 ที่กำาลังเริ่มดำาเนินการตามระเบียบ ตามขั้น

ตอนอยู่ในขณะนี้

หนังสือเวียนที่สำานักงานกำาลังพล (สกพ.) ส่งไปถึง 

ผบช.หรือตำาแหน่งเทียบเท่า ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.หรือ

ตำาแหน่งเทียบเท่า ให้หน่วยงานปรับปรุงฐานข้อมูลข้าราชการ

ตำารวจระดับ สว.-รอง ผบก.ให้เป็นปัจจุบันจัดส่งข้อมูลให้ 

ตร.ผ่าน (สกพ.) เพื่อประกอบการดำาเนินการแต่งตั้งตำารวจ 

มีการเน้นย้ำาการส่งข้อมูลตำารวจที่ต้องหารือถูกฟ้อง

คดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง หรือถูกดำาเนินการทาง

วินัย หรือถูกดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่คณะ

กรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท.ชี้มูลความผิด  

รวมทั้งตำารวจที่เกี่ยวข้องกรณีที่มีการฝ่าฝืนคำาส่ังหัวหน้า  

คสช. เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่ง

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถาน

บริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่

คล้ายสถานบริการ

เป็นกฎ เป็นเกณฑ์ เป็นสิ่งที่ “สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ” ต้องชัดเจน 

ที่สำาคัญสุด...คือเมื่อชัดเจนแล้ว ก็ต้องทำาให้ได้อย่างที่

วางกฎ วางเกณฑ์ วางกติกาเอาไว้ 

อย่าให้ซ้ำารอยแต่งตั้ง “นายพล” ที่ผ่านมา ที่มีเสียง

ครหา มีข้อสงสัย เหตุใด “นายพล” ที่โดนเด้ง โดนสอบสวน

ความบกพร่องบ่อนการพนันกระหึ่มเมือง ถึงถูกโยกย้ายจาก

ตัวเลขไปนั่งหน่วยสนับสนุน ที่ยังมีบทบาท มีกำาลัง มีการ

บริหารงาน แทนที่จะย้ายไปอยู่ประจำา เพื่อไปทบทวน ไป

ปรับทัศนคติการทำางานใหม่ ก่อนที่จะมาบริหารงาน บริหาร

ลูกน้อง

ไม่เช่นนั้น “กฎเกณฑ์” จะเหลือแค่ “กฎกู” ภาพพจน์ 

ศักดิ์ศรีจะฟื้นคืนกลับมายาก.

  

เ

ร้อง กมธ.ฮุบที่ดินสาธารณะ

นครพนม • เมื่อวันศุกร์ ที่ศาลาท้ายวัดท่าบ้านหนองจันทร์  

หมู่ที่ 13 ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์   

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย/ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

การศึกษา การจัดทำาและติดตามการบริหารงบประมาณ สภา  

ผู้แทนราษฎร นำาคณะกรรมาธิการลงพื้นที่ดอนหมากกะทัน ซึ่ง

เป็นที่ดินงอกจากการทับถมของดินตะกอนแม่น้ำาโขง จนกลาย

เป็นแผ่นดินใหญ่กว่า 800 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1, 2, 13 

และหมู่ที่ 14 ต.ท่าค้อ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน ที่ถูกนายทุนร่วมมือกับทนายความคนหนึ่งหวังฮุบ

ที่ดินส่วนหนึ่งประมาณ 400 ไร่ โดยอ้างว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์

ในที่ดินผืนนี้ โดยมีนายนพดล จอมเพชร นายอำาเภอเมือง

นครพนม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังปัญหาจากผู้แทน

ชาวบ้าน ซึ่งมีนายประพันธ์ จุลโท อายุ 70 ปี อดีตกำานัน

ตำาบลท่าค้อ และนายนิพนธ์ ไชยนิยม อายุ 78 ปี อดีต

กรรมการหมู่ที่ 13 บ้านหนองจันทร์ เป็นผู้ให้รายละเอียด

พร้อมเอกสารคำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลข

ดำาที่ อ.61-62/2564 เป็นหลักฐาน โดยพิพากษาให้ที่ดินดอน

หมากกะทันเป็นสมบัติสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  แต่กลุ่ม

นายทุนยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษาไปยังศาลปกครองสูงสุด ทั้ง

ที่ไม่มีเอกสารใดมาแสดงต่อศาลแม้แต่แผ่นเดียว เมื่อคณะ

กรรมาธิการลงพื้นที่ในครั้งนี้ จึงขอให้นำาเรื่องพิพาทดังกล่าว

เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ให้ใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราดำาเนิน

การกับกลุ่มผู้บุกรุกหวังฮุบสมบัติแผ่นดินไป เป็นของตัวเอง 

ท้ังน้ีกลุ่มนายทุนห้ามชาวบ้านในพื้นท่ีเข้าไปทำาการเกษตร

ใดๆ โดยมีทนายความคนหนึ่งคอยเป็นกุนซือทางกฎหมายให้

คำาแนะนำาตลอดเวลา ทำาให้ชาวบ้านต้องพึ่งพาศาลยุติธรรม

เรียกคืนพื้นที่ดอนหมากกะทันมาเป็นสมบัติของแผ่นดิน.

นราฯเดือดบุกโจมตีจุดตรวจ 

เมื่อวันศุกร์ เวลา 10.30 น. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ นายไกรศร วิศิษฏ์

วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนคร 

ศรีธรรมราช เชิญตะกร้าสิ่งของ

พระราชทานของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ไปมอบแก่ ครอบครั วของ  

อส.ทพ.วัฎจักร พรหมนุ้ย อายุ 

25 ปี ตำาแหน่งปกติ รอง ผบ.ชป. 

กองร้อยทหารพรานที่ 4603 กรม

ทหารพรานที่ 46  ตำาแหน่งใน

สนาม รอง ผบ.ชป.กองร้อย

ทหารพรานที่ 4603 หน่วยเฉพาะ

กิจกรมทหารพรานที่ 46 ที่บ้าน

เลขที่ 71 ถนนไชยรุตม์ หมูท่ี่ 

3 ตำาบลชะอวด อำาเภอชะอวด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ยัง

ความปลื้มปีติและสำานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบ 

ครัวของ อส.ทพ.วัฎจักร พรหม

นุ้ย อย่างหาที่สุดมิได้

ขณะที่สถานการณ์ความ

ไม่สงบในพื้นที่ จ.นราธิวาส พ.ต.อ. 

‘คนละครึ่ง’เฟส3เหลือสิทธิ์อีกอื้อ! 

ยื่น3ข้อสกัดทุจริตบุหรี่เถื่อน 

ลำาปางระทึก

ระเบิดM26

โผล่อ่างน้ำา 

วุ่น!ลุงวัย56

หายตัวปริศนา

3วันไร้ร่องรอย
บุรีรัมย์ • เมื่อวันศุกร์ ผู้สื่อ

ข่าวรายงานว่า หน่วยกู้ภัยมูล 

นิธิสว่างจรรยาธรรมสถาน

บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน

ว่ามีคนไข้หนีออกจาก รพ. 

บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ แล้วหาย 

ตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่ง

เข้าสู่วันที่ 3 แล้ว ญาติพา

กันออกตามหาทั้งตามถนน 

ทุ่งนา และสถานที่ต่างๆ ที่

คิดว่าผู้ป่วยจะเดินทางไปแต่

ก็ยังไม่เจอตัว จึงขอให้กู้ภัยช่วย

ออกค้นหาเพราะเกรงจะได้

รับอันตราย 

จากนั้นหน่วยกู้ภัยพร้อม

ชุดประดาน้ำาและกู้ชีพเทศ 

บาลตำาบลบ้านด่าน ก็ได้เดินทาง

ไปยังบริเวณทุ่งนาบ้านโคก

วัด ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน 

ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่มีคนเห็นผู้

ป่วยที่หายตัวไปเดินอยู่ เมื่อ

ไปถึงก็พบญาติของผู้ป่วยที่

หายตัวออกจาก รพ.ยืนพูดคุย

กับกลุ่มชาวบ้านด้วยความ

กังวลใจ  

นางนิด พะเนิกรัมย์ กล่าว

ว่า คนไข้ที่หายออกจาก รพ. 

คือนายเอกชัย พะเนิกรัมย์  

อายุ 56 ปี เป็นสามีของตน 

เอง ซึ่งได้เข้ารักษาตัวที่ รพ. 

บ้านด่านด้วยอาการขาทั้ง 2 

ข้าง เป็นแผลอักเสบตั้งแต่

วันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา โดย

หมอให้นอนรักษาตัวที่ รพ. ตน 

เองก็ผลัดเปลี่ยนกับลูกสาว

ไปเฝ้า กระทั่งเวลาประมาณ 

17.00 น.ของวันที่ 29 ก.ย. 

ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกสาวกลับมา

บ้านเพื่อจะมาเปลี่ยนให้

ตนเองไปเฝ้า ไม่นานทาง รพ. 

ก็ โทรศัพท์มาแจ้งว่ านาย

เอกชัยได้หนีออกไปจาก รพ. 

ที่แขนยังมีเข็มสำาหรับให้ยา

หรือน้ำาเกลือ รวมทั้งป้ายชื่อ

คนไข้ที่ข้อมือติดอยู่ แต่ไม่รู้

ว่าหายไปไหน 

ด้านนางสำารวย จรัส

รัมย์ น้องสะใภ้ของนายเอกชัย  

กล่าวว่า ก่อนหน้านี้นายเอกชัย

เป็นคนดื่มเหล้าหนักเกือบ

ทุกวัน จนบางครั้งก็มีอาการ

จิตหลอน หวาดระแวงกลัว

คนจะมาทำาร้าย  

นายบุญถึง ดีโพธิ์รัมย์ 

อาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างจรรยา

ธรรมสถาน กล่าวว่า หน่วย

กู้ภัยได้ระดมค้นหาท้ังบนบก

และในน้ำา  บริเวณลำาห้วยบ้าน

โคกวัด ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่มี

ชาวบ้านระบุว่าพบเห็นนาย

เอกชัยเดินลัดเลาะตามทุ่ง

นา แต่จากการค้นหาหลาย

ชั่วโมงก็ไม่พบร่องรอยหรือ

วี่แววของนายเอกชัยแต่อย่าง 

ใด.

กรุงเทพฯ • สมาคมค้ายาสูบ

ยื่น 3 ข้อเรียกร้องบิ๊กตู่ เดินหน้า

ปราบทุจริตเถื่อน เหตุเจ้าหน้าที่

หละหลวมเกียร์ว่าง จนทำาให้รัฐ

สูญเสียรายได้มหาศาล 

นางวราภรณ์ นะมาตร์ 

ผู้อำานวยการบริหาร สมาคม

การค้ายาสูบไทย กล่าวภายหลัง

กระทรวงการคลังประกาศ

โครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ โดยให้

ปรับอัตราภาษีตามมูลค่าขึ้น

ทั้งสองขั้นว่า การขึ้นภาษีรอบนี้ 

ถือว่าสูงมากในสภาพเศรษฐ 

กิจตอนนี้ เพราะอาจทำาให้บุหรี่

ถูกกฎหมายราคาขึ้นสูงสุด 7 

บาทต่อซอง หรือปรับขึ้นสูง 

ประมาณ 10% สมาคมฯ ตลอด

จนสมาชิกกว่า 700 ร้านค้าทั่ว 

ประเทศมีความกังวลว่า การ

ขึ้นภาษีบุหรี่ครั้ งนี้จะทำาให้

บุหร่ีหนีภาษีและบุหร่ีปลอม

ทะลักประเทศตามแนวชาย 

แดนประเทศเพื่อนบ้าน โดย

เฉพาะภาคใต้มีจำานวนมากขึ้น

นางวราภรณ์กล่าวอีกว่า  

บุหรี่เถื่อนส่วนใหญ่ในประเทศไทย

ไม่มีแสตมป์สรรพสามิต มอง

ดูก็ทราบว่าไม่ได้เสียภาษี  แต่

ผู้บริโภคก็ยังนิยมซื้อกันเพราะ

ราคาถูก ทำาให้รัฐสูญเสียราย

ได้จากการจัดเก็บภาษีบุหรี่ ไป

ปีละประมาณ 3-4 พันล้าน

บาท สมาคมฯ จึงขอเรียกร้อง

ไปยังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์

ให้ปราบปรามและบังคับใช้

กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาบุหรี่

เถื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 

ดังนี้ 1.ให้นายกรัฐมนตรี พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา สั่งการ

ลงมาอย่างจริงจังให้เพิ่มความ

เข้มข้นในการปราบปรามบุหรี่

หนีภาษี หาทางแก้ปัญหาการ

ทุจริตหละหลวมของเจ้าหน้าที่ 

รวมถึงมีการลงโทษผู้กระทำา

ผิดทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หรือร้านค้าบุหรี่หนีภาษี

นอกจากนี้ 2.ให้กรมสรรพ 

สามิต กรมศุลกากร ตำารวจ  

ทหาร ฝ่ายปกครองในพื้นที่ภาค 

ใต้และจังหวัดชายแดน บังคับ 

ใช้กฎหมายกับร้านค้าที่กระทำา

ผิดอย่างจริงจัง รวมทั้งผู้ลักลอบ 

เพื่อให้การจัดการปัญหาบุหรี่

หนีภาษี เป็นไปอย่างยั่ งยืน 

ไม่ใช่เป็นแค่ไฟไหม้ฟาง และ 

3.ให้มีการติดตามประเมินผล

กระทบจากการขึ้นภาษีบุหรี่ 

ต่อปัญหาบุหรี่เถื่อนต่อเนื่อง

ทุกเดือน โดยมิใช่เพียงแค่ราย 

งานตัวเลขการจับกุมเท่านั้น

โดยกรมสรรพสามิตก็

ยอมรับว่า จะมีสินค้ายาสูบหนี

ภาษีเพิ่มขึ้น และจะปราบปราม

อย่างเข้มงวด แต่เราก็รู้กันว่า

ปัญหาบุหรี่เถื่อนในพื้นท่ีภาค

ใต้ เช่น สงขลา พัทลุง สตูล 

ตรัง  และตามตะเข็บชายแดน

ของประเทศเป็นปัญหาเรื้อรัง

มานานหลายปี รัฐบาลไม่เคย

แก้ปัญหาได้ตรงจุดเลย หรือ

ไม่ก็ทำาแค่การจับโชว์เพื่อเป็น

ข่าวเท่านั้น. 

กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ นาย

พรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวยการ

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวง

การคลัง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1  

ต.ค.64 กระทรวงการคลังได้ โอน

วงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ ได้รับ

สิทธิโครงการคนละครึ่ง  ระยะ

ที่ 3 รอบที่ 2 เพิ่มเติม จำานวน 

1,500 บาทต่อคน โดยนำาไปรวม

กับวงเงินสิทธิคงเหลือจากรอบ 

แรกโดยอัตโนมัติ  ส่วนประชาชน

ที่ลงทะเบียนใหม่และได้รับ

สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะ

ที่ 3 หลังวันที่ 1 ต.ค.64 จะได้

รับวงเงินสิทธิรวมทั้งสิ้น 3,000 

บาท โดยผู้ได้รับสิทธิโครงการ

คนละครึ่ง ระยะที่ 3  สามารถ

ใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64

นายพรชัยกล่าวด้วยว่า 

สำาหรับความคืบหน้าโครงการ

คนละครึ่ง ระยะที่ 3 ณ วันที ่

30 ก.ย.64 พบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์สะสม

จำานวน 24.35 ล้านราย จากผู้

เข้าร่วมโครงการรวม 27 ล้าน

ราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม

รวม 67,742.2 ล้านบาท  แบ่ง

เป็นเงินท่ีประชาชนจ่ายสะสม 

34,474.9 ล้านบาท และรัฐร่วม

จ่ายสะสม 33,267.3 ล้านบาท 

โดยมีจำานวนผู้ใช้สิทธิ์ครบ  1,500 

บาท กว่า 10.1 ล้านราย

นายพรชัยกล่าวด้วยว่า 

จากข้อมูลล่าสุดโครงการคนละ 

ครึ่ง ระยะที่ 3 ยังมีสิทธิ์คงเหลือ

อยู่ประมาณ 850,000 สิทธิ์ จึง

ขอเชิญชวนให้ประชาชท่ีสนใจ

เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน

สมัครเข้าร่วมได้อย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.ของ

ทุกวันจนกว่าจะครบ 28 ล้าน

สิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละ

ครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บน

แอปพลิเคชันเป๋าตัง

นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า โดยรวมของมาตรการ

เยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ในประเทศ ทั้งโครงการคนละ 

ครึ่ง เฟส 3, เพิ่มกำาลังซื้อใน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการ 

ยิ่งใช้ยิ่งได้ และโครงการเพิ่ม

กำาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษนั้น มียอดการ

ใช้จ่ายของแต่ละโครงการ ผู้ใช้สิทธิ

สะสมรวม 39.08 ล้านคน ยอดใช้

จ่ายสะสมรวม 78,611.1 ล้านบาท

นายธนกรระบุด้วยว่า ใน

วันที่ 4 ตุลาคมเป็นต้นไป  ประ 

ชาชนจะสามารถใช้สิทธิ์คนละ

ครึ่ง เฟส 3 และยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่าน

แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีอย่าง 

GRAB และ LINE MAN ได้ 

โดยตอนน้ีมีร้านค้าเข้าร่วม

โครงการแล้วกว่า 30,000 ราย  

ถือเป็นการอำานวยความสะดวก

ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้

มากขึ้น และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐ 

กิจในการจับจ่ายใช้สอยของ

ประชาชนในไตรมาสที่ 4 ระหว่าง

เดือนตุลาคม-ธันวาคมให้ขยาย

ตัวมากขึ้นด้วย สำาหรับความคืบ

หน้าโครงการเยียวยานายจ้าง

และผู้ประกันตน ม.33, ม.39 และ 

ม.40 ใน 29  จังหวัดล็อกดาวน์ 

9 ประเภทกิจการ ประกันสังคม

ได้ โอนเงินเยียวยานายจ้างและ

ผู้ประกันตนสำาเร็จ คิดเป็นมูลค่าเงิน

หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

จำานวน 91,739.06 ล้านบาท.

ลำาปาง • ลำาปางวุ่น! ชาวบ้าน

เจอระเบิด M26 สภาพเก่าขึ้น

สนิม โผล่กลางอ่างเก็บน้ำาแม่มอก 

เจ้าหน้าที่อีโอดีต้องเข้าเก็บกู้ ชี้

มือดีกลัวความผิดเลยลอบโยน

ทิ้งน้ำา 

เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ เจ้า

หน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ตำารวจ

ภูธร จ.ลำาปาง พร้อมชุดเก็บกู้วัตถุ

ระเบิด EOD นำากำาลังเข้าตรวจ

สอบบริเวณสันอ่าง บริเวณอ่าง

เก็บน้ำาแม่มอก  อ.เถิน จ.ลำาปาง 

หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ ไป

หาปลาในบริเวณอ่างเก็บน้ำาดัง

กล่าว แล้วไปพบวัตถุต้องสงสัย

คล้ายวัตถุระเบิดท้ิงไว้บริเวณ

ริมสันอ่างเก็บน้ำา ใกล้กับวาล์ว

เปิด-ปิดประตูระบายน้ำาของอ่าง

เก็บน้ำาแม่มอก   

เมื่อเจ้าหน้าที่ ไปถึงที่เกิด

เหตุ ได้มีการนำายางรถยนต์มา

ครอบวัตถุระเบิดไว้เพื่อป้องกัน

การระเบิด ก่อนเข้าตรวจสอบ

วัตถุดังกล่าวและพบเป็นระเบิด 

M26 สภาพเก่าขึ้นสนิมแล้ว  ไม่ 

มีชนวนหัวจุด จึงเก็บกู้ออกมา

บริเวณท่ีโล่งและทำาการนิรภัย 

(ระเบิดทำาลาย) เพื่อความปลอด 

ภัย

ทั้งนี้ วัตถุระเบิดดังกล่าว

คาดว่าอาจจะมีคนนำามาท้ิงไว้ 

ริมสันอ่างเพราะว่ากลัวความ

ผิด หรืออาจจะนำามาโยนทิ้งน้ำา แต่

ระเบิดไม่ทำางาน เมื่อชาวบ้าน

มาพบจึงแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีรับ

ทราบ และเข้ามาเก็บกู้ทำาลาย

เพื่อความปลอดภัยของผู้ท่ีพบ 

เห็นเป็นที่เรียบร้อย 

ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำาแม่มอก

ตั้งอยู่ที่ตำาบลเวียงมอก ระยะทาง

ประมาณ 50 กิโลเมตร จากปาก

ทางแยกที่อำาเภอเถิน  เป็นอ่าง

เก็บน้ำาขนาดใหญ่ในโครงการ

พระราชดำาริ มีเนื้อที่ 10,000 ไร่ 

ถือเป็นเ ข่ือนทำานบดินขนาด

ใหญ่ในโครงการพระราชดำาริที่

สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตร

และอุปโภคบริโภคให้แก่อำาเภอ

ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และ

อำาเภอเถิน จังหวัดลำาปาง.

นราธิวาส • “ในหลวง” พระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทาน

แก่ครอบครัว อส.ทพ.วัฎจักร ขณะที่นราฯ เดือด คนร้ายบุก

โจมตีจุดตรวจ เจ้าหน้าที่-ชาวบ้านบาดเจ็บ

อาภากร วิรูปักษ์อารักษ์ ผกก.

สภ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นาย 

ปรีชา นวลน้อย ปลัด จ.นรา 

ธิวาส เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และ

ทำาลายวัตถุระเบิด นปพ.และ 

เจ้าหน้าที่ตำารวจตรวจสอบ

เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงคราม

บุกโจมตีจุดตรวจ 3 ฝ่าย ซึ่ง

ตั้ ง อยู่ ริ มถนนจารุ เ สถี ย ร  

เขต เทศบาลตำ าบลปะลุ รู  

อ.สุไหงปาดี เหตุเกิดในช่วง

คืนทีผ่่านมา เวลา 19.30 น. 

แต่เจ้าหน้าที่ ไม่กล้าเดินทาง

เข้าตรวจสอบ เกรงคนร้าย

จะวางแผนลวงดักสังหารเจ้า

หน้าที่

ท่ีเกิดเหตุพบระเบิดแสวง

เครื่องแบบไปป์บอมบ์สภาพ

พร้อมใช้งาน ตกอยู่ที่กองทราย

ตรงข้ามกับจุดตรวจ 1 ลูก  และ 

มีร่องรอยของระเบิดแสวง

เครื่องแบบไปป์บอมบ์ที่คนร้าย 

ขว้างใส่จุดตรวจ 3 ลูก ทำาให้

พื้นถนนเป็นรูโหว่ และบริเวณ

กำาแพงจุดตรวจมีร่องรอยของ

กระสุนปืนเอ็ม 16 และอาก้า 

รวมทั้งสะเก็ดระเบิดพรุนทั้ง

แถบ 

ต่อมาเจ้าหน้าที่ ได้เข้า

ตรวจสอบจุดที่ 2 ซึ่งห่างจาก

จุดแรกประมาณ 3 กม. ซึ่ง

เป็นถนนพาดทางรถไฟ พบเสา

เตือนสัญญาณรถไฟหักโค่น 1 

ต้น และมีร่องรอยของระเบิด

แสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบ

ใส่ไว้ในท่อแป๊ปเหล็กทรงกลม 

หนัก 5 กก. จุดชนวนด้วยวิทยุ

สื่อสารตกกระจายเกลื่อนพื้น

ถนน 

 จากการสอบสวนทราบ

ว่า ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหาร  

ตำารวจและฝ่ายปกครอง 4 นาย

ปฏิบัติการอยู่ในจุดตรวจ ได้มี

คนร้ายประมาณ 8 คนพร้อม

อาวุธปืนครบมือ ได้แฝงตัวมา

ทางป่าตรวจข้ามจุดตรวจ โดย

อาศัยก้อนทรายเป็นที่กำาบัง 

ใช้กลยุทธ์ยิงอาวุธปืนเข้าใส่

สลับกับขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ 

จนการปะทะผ่านไปประมาณ 

10 นาที 

จนเป็นเหตุให้นายหมู่

โทมะนาวี กอเดร์ ถูกสะเก็ด

ระเบิดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

ที่คิ้วขวา และ ส.ต.ต.กิตติศักด์ิ 

ปาหิน 21 ปี ถูกสะเก็ดระเบิด

ที่บริเวณซี่ โครงขวาจำานวน  

2 จุด และมีอาการแน่นหน้าอก 

หูอื้อ นอกจากนี้พบว่ามีชาว

บ้านถูกสะเก็ดกระจกหน้าต่าง

ได้รับบาดเจ็บอีก 3 คน ทั้ง 

หมด ถูกนำ าส่ ง รั กษาที่ โ ร ง

พยาบาลสุไหงปาดีอย่างเร่ง

ด่วน.

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  (สมช.) เดินทางเข้าทำาเนียบรัฐบาลเป็นวันแรก  โดยได้สักการะพระพรหม

บนตึกไทยคู่ฟ้า จากนั้นไหว้ศาลพระภูมิ  ศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำาทำาเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสรับตำาแหน่งใหม่
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4 บทความ

สัญญา ‘AUKUS’ แกนกลางแหงยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก

เวาอีสาน

 ควันหลง “ลุงตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เดินสายลงพ้ืนท่ีตรวจนํ้าทวมและ

ชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบท่ีจังหวัดชัยภูมิ 

 งานน้ีชาวอีสานท่ีเปนแฟนคลับนายกฯ ลุงตูแหตอนรับ

ชูปายใหกําลังใจ พรอมตะโกนนา

ยกฯ สูๆ  ตลอดทาง จน “ลุงตู” 

ปล้ืมอกปล้ืมใจ ระลึกถึงความหลัง

ท่ีเจาตัวบอกวาเปนลูกอีสานเหมือน

กัน เกิดโคราช แมอยูชัยภูมิ 

ไดยินเชนน้ันชาวบานเลย

ทดสอบสําเนียงอีสานเสียหน�อย 

โดยถามนายกฯ วา “เวาอีสานไดบ 

กินขาวเหนียวแลวบ?”

ดาน “ลุงตู” อารมณดี ตอบ

กลับแบบลูกอีสานเชนกันวา “เวาอี

หยัง ขาวเหนียว ปลาแดกกินเปนท้ังน้ัน เพราะเปนลูกอีสาน” 

เรียกเสียงหัวเราะใหบรรดาแมยกกันไป 555

 กอนโบกมือบายบายยังตบมุกสุดทายกอนกลับ “ลาที 

แตไมใชลากอน โอกาสหนาจะมาใหม เอาหัวใจชาวกรุงเทพฯ 

มาให!@”

แหม..ท้ังปากหวาน แถมเวาอีสานได สมเปนขวัญใจแม

ยกจริงๆ อิอิิ

ออนทัวรกันใหญ

น้ําทวมแบบนี้ ประชาชนไดรับความเดือดรอน แตละ

พรรคการเมืองแหลงพื้นที่ รวมถึงผูบริหารประเทศดวย แต

ก็มีบางฝายมองวาเอาหนาหาเสียง แตก็ขึ้นอยูกับมุมมอง

ของแตละคน เพราะสามารถมองไดอีกดานวาเปนหนาที่ของ

รัฐบาลและพรรคการเมืองโดยตรงที่ตองลงมาดูแลชวยเหลือ

ความเดือดรอนของพี่นอง ฉะนั้น 

จะบอกวาเปนการหาเสียงดูจะคับ

แคบไปนิสสส

 ลาสุด พรรคประชาธิปตย 

“จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” รองนา

ยกฯ และ รมว.พาณิชย ในหมวก

หัวหนาพรรค ยกทัพออนทัวรไป

ภาคเหนือตอนลาง นครสวรรค 

กําแพงเพชร สุโขทัย ซึ่งเปนพื้นที่

ที่ประสบอุทกภัยอยูในขณะนี้ นา

ขาว ไรมันสําปะหลัง เสียหายจาก

น้ําทวม  

 โดย หัวหนา “จุรินทร” แจงพี่นองเกษตรกรวา “กรณี

น้ําทวมที่นาเสียหายใหรีบรายงานเกษตรจังหวัด กํานัน 

ผู ใหญบาน เพ� อรวบรวมตัวเลขเสนอ ครม. จายเงินชดเชย

ให ฝากทานผูวาราชการจังหวัดเรงรัดจาย นอกจากนี้ 

ขาวยังไดรับเงินสวนตางจากประกันรายไดอีก ใหพาณิชย

จังหวัดทุกจังหวัดรับทราบไว และเรงรัดดําเนินการใหชาว

บานทราบดวย”

 ในความโชครายชาวนาก็ยังมีหลักประกันรายไดของ

พรรคประชาธิปตย และเงินชดเชยจากรัฐบาล สูๆ.

อยูในสวน

เปนหน่ึงในนักการเมืองรุน

ลายคราม รุนเกาในซีกฝายคาน 

สงวน พงษมณี ส.ส.ลําพูน พรรค

เพ� อไทย ท่ีมีประสบการณการเมือง

โชกโชน หากถามไถมุมมอง

การเมือง แตละยุคสมัย สงวน ราย

ยาวไดเปนฉาก 

ไมเพียงเฉพาะมุมการเมือง

เทาน้ัน หากถามเร� องการเกษตร 

เรือกสวน ไร นา ย่ิงเขาทาง  

ไมก่ีวันกอน กําลังแลกเปล่ียนเร� องกัญชง กัญชา 

กระทอม ส.ส.ลําพูน เพ� อไทย บอกอยางอารมณดีทันที ‘สวน

ลําไยของผมโคนไปหลายไรแลว ตอนน้ีจะขอปรับเปล่ียนไป

ตามยุคสมัย กําลังศึกษาพวกกัญชง กระทอม อยางละเอียด 

ตอนน้ีใชชีวิตอยูในสวนมากกวาอยูในบานอีก’ สงวนพูดไปก็

ย้ิมไป 

 แหม! วันท่ีวางเวนการลงพ้ืนท่ี ใครแวะเวียนไปหา 

สงวนท่ีบานไมเจอ ลองไปแถวๆ สวน รับรองเจอแน�นอน  555

เหน� อยแทน ‘อาปู’

 ไมรูเปนเพราะมีกองหนุนและทีมงานเชนนี้หรือไม ถึง

ทําให นายกฯ ปู-ยิ่งลักษิณ ชินวัตร เจาของวลี “เอาอยู” 

เม� อครั้งน้ําทวมใหญเม� อป 54 มีชะตากรรมเชนนี้ 

 ชวงนี้ ไดแตหวังวาไมใหสถานการณเดิมวกกลับมาอีก

ครั้ง และฝากความหวัง “ลุงตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกฯ และ รมว.กลาโหม เรงแก

ปญหาไมใหประวัติศาสตรซ้ํารอย  

 ท้ังน้ี ในระหวางตรวจราชการ

และพบปะชาวบานท่ี จ.สุโขทัย ดวย

ความเปนกันเอง นายกฯ ก็มีคําพูด

หลุดออกมา “ใหสวดมนต”

 แตกลับถูกฝายแคนฉวย     

โอกาสดิสเครดิต แบบฟงไมไดศัพท 

จับไปกระเดียด เชน หลานโอค-

พานทองแท ชินวัตร บุตรชายนาย

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

 จนสุดทายถูกฝายต่ิง “ลุงตู” ยอนวีรกรรมอาปูในสมัย 

เปนนายกฯ ป 54 ท่ีสุดทายก็ “เอาไมอยู นํ้าทวมกรุงเทพฯ” 

ก็เคยจนแตม และตองจัดพิธีสวดไลวิกฤตอุทกภัย ท่ีวัดพระ

ศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแกว มาแลว 555

  งับไมดูตามาตาเรือ เหน� อยแทน นายกฯ ปู  ท่ีอยูเฉยๆ 

หลานรักก็หางานมาใหคนรุนใหมไดเห็นความลมเหลว (หุหุ).

พล.อ.ประยุทธ

จันทร โอชา

สงวน พงษมณี

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ

พานทองแท ชินวัตร

นท่ี 15 ก.ย.2021 ผูนํา 3 ชาติ สหรัฐฯ  อังกฤษ และ

ออสเตรเลีย ไดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ และประกาศกอ

ต้ังกลุมยอยใหมลาสุดท่ีเรียกวา  “AUKUS” อันเปนช� อยอ

ของออสเตรเลีย  อังกฤษ และสหรัฐฯ  โดยสหรัฐฯ จะถาย

โอนเทคโนโลยี รวมกับอังกฤษชวยออสเตรเลียสรางเรือดํานํ้าพลัง

นิวเคลียร 8 ลํา เปนกองเรือดํานํ้านิวเคลียร ตามสัญญาไตรภาคี

น้ีมีผลทําใหออสเตรเลียฉีกสัญญาตอเรือดํานํ้าพลังดีเซลท่ีไดทําไว

กับวิสาหกิจฝร่ังเศส  มูลคาราว 40,000 ลานดอลลาร เม� อป 2016 

โดยมีสหรัฐฯ เปนผูหนุนหลัง  และยังทําใหออสเตรเลียกลายเปน

ชาติท่ี 7 ของโลกท่ีมีเรือดํานํ้าพลังนิวเคลียรเปนของตนเอง ตอจาก

สหรัฐฯ   อังกฤษ  ฝร่ังเศส รัสเซีย จีน และอินเดีย เปนการละเมิด

สนธิสัญญาหามแพรขยายนิวเคลียร ทําใหสถานการณในภูมิภาค

ตึงเครียดข้ึนโดยฉับพลัน ไมตองระบุก็เขาใจไดวา น่ีเปนมาตรการ

สําคัญสวนหน่ึงของแผนปดลอมจีน

ทันทีท่ีขาวน้ีแพรกระจายออกไป ก็ปรากฏเสียงกนดาข้ึนอยาง

เซ็งแซ  โดยเฉพาะจากฝร่ังเศส และยุโรป รัฐมนตรีตางประเทศ

ฝร่ังเศสระบุวา มันเปนการแทงขางหลัง และช้ีวา น่ีมิใชเร� องของ

ฝร่ังเศสเทาน้ัน แตเปนเร� องของยุโรป สวนรัฐมนตรีกลาโหมฝร่ังเศสก็

ยํ้าวา น่ีไมใชคร้ังแรกท่ีสหรัฐฯ ทอดท้ิงยุโรป แตเปนสวนหน่ึงของรูป

แบบภายใตการบริหารของประธานาธิบดี โจ ไบเดน รัฐมนตรีท้ังสอง

ยํ้าวา สหรัฐฯ ทําแบบน้ี ยุโรปย่ิงมีความจําเปนตองเดินหนทางอิสระ

เปนตัวของตัวเอง การกระทําของสหรัฐฯ เปนการดูหม่ินถ่ินแคลน

ท่ีไมอาจรับได พรอมกันน้ัน ฝร่ังเศสก็เรียกทูตของตนประจําสหรัฐฯ 

และออสเตรเลียเดินทางกลับประเทศเปนการประทวงท่ีรุนแรงชนิด

ไมเคยมีมากอนระหวางพันธมิตรตะวันตกดวยกัน ผูนําอียูหลายคน

ก็ออกมาแสดงความไมพอใจตอสหรัฐฯ ท่ีต้ังกลุมยอย 3 ชาติข้ึนใหม 

ใหนํ้าหนักแกออสเตรเลียมากกวายุโรปภายในกลุมชาติตะวันตกกําลัง

เกิดความขัดแยงและแตกแยกกัน

สวนผลกระทบตอชาติอ� นๆ ก็แตกตางกันไปตามแตละประเทศ 

ประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย อยางอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ

ฟลิปปนส ในอาเซียนตางก็แสดงความกังวลท่ีจะเกิดการแขงกําลังรบ

ในภูมิภาค เปนการคุกคามความม่ันคง สําหรับพันธมิตรและหุนสวน

ของสหรัฐฯ หลายชาติก็แสดงความไมพอใจท่ีสหรัฐฯ เลือกท่ีรักมักท่ีชัง

ส� อเกาหลีใตแสดงความไมพอใจ ถามวาทําไมเกาหลีใตไม

สามารถรับการถายโอนเทคโนโลยีการสรางเรือดํานํ้าพลังนิวเคลียร

อยางออสเตรเลีย เราตางก็เปนพันธมิตรของสหรัฐฯ เหมือนกัน 

ขณะท่ีญ่ีปุนท่ีทําตัวเปนหมากบุกหนาในการตอตานจีนของสหรัฐฯ 

อยางเต็มท่ี ก็ไมไดรับเหมือนอยางออสเตรเลีย สําหรับอินเดียย่ิงไป

กันใหญ ไมไดเปนพันธมิตรเปนแคหุนสวน สําคัญผิดคิดวาตนเปน

สมาชิก  QUAT เปนประเทศในมหาสมุทรอินเดียเพียงหน่ึงเดียว ของ

ยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก ก็น�าจะไดรับการถายโอนเทคโนโลยีสราง

เรือดํานํ้านิวเคลียร แตพวกเขาเหลาน้ีไมมีใครได ในใจลึกๆ ตางมี

ความผิดหวัง และไมพอใจ เร� องน้ีโฆษกทําเนียบขาวไดใหคําตอบชัด

วา AUKUS จะไมมีวันรับอินเดียกับญ่ีปุนเขารวม แสดงวามันเปน

คนละช้ัน  สหรัฐฯ ใหความไววางใจไมเทากัน

การท่ีไบเดนกระทําการคร้ังแลวคร้ังเลาตัดสินใจโดยลําพัง 

ไมหารือบอกกลาวกับพันธมิตรเลย เชน การถอนทหารออกจาก

อัฟกานิสถาน เม� อเดือน ส.ค. และคร้ังน้ีเร� องเรือดํานํ้านิวเคลียร 

แสดงใหเห็นชัดวา เขาวางตัวอยูเหนือช้ันกวาพันธมิตรและหุนสวน 

ทําแลวคอยบอกหรือไมบอกเลยก็ได อดีตเสนาธิการกองทัพเรือ

อินเดียช้ี สหรัฐฯ มักพูดอยาง ทําอยาง ไมมีความรับผิดชอบ เม� อ

เสียงสะทอนความไมพอใจเกิดข้ึน ในท่ีสุด เม� อวันท่ี 22 ไบเดนก็โทร.

คุยกับมาครง ผูนําฝร่ังเศส หลังการคุยเปนเวลา 30 นาที เพ� อปลอบ

ใจฝร่ังเศส ก็ไมปรากฏวา สหรัฐฯ ไดใหผลประโยชนอะไรแกฝร่ังเศส 

แมกระท่ังคําขอโทษก็ไมปรากฏ เพียงแตระบุวาทูตฝร่ังเศสประจํา

สหรัฐฯ จะเดินทางกลับไปปฏิบัติหนาท่ียังสหรัฐฯ สัปดาหตอไป และ

ผูนําสหรัฐฯ กับผูนําฝร่ังเศสจะพบหารือฟนฟูความสัมพันธในเดือน

ตุลาคมท่ียุโรป เม� อผลการคุยของผูนําฝร่ังเศสกับสหรัฐฯ ออกมาเชน

น้ี เปนท่ีผิดหวังอยางย่ิงของชาวฝร่ังเศสและชาวยุโรป เสียงในสังคม

ตางประณามมาครงออนแอ ยอมจํานน และเรียกรองใหฝร่ังเศสถอน

ตัวออกจากกองบัญชาการนาโต 

แตรายงานขาวท่ีไมมีการยืนยันระบุวา ไบเดนใหผลประโยชน

ตอบแทนฝร่ังเศส 2 ประการคือ ประการแรก ใหฝร่ังเศสสง ส.ส.ไป

เยือนไตหวันเพ� อเสนอขายเรือดํานํ้าแบบด้ังเดิมแกไตหวัน เช� อวา

รัฐบาลไตหวันยินดีซ้ือแน�นอน แตเร� องน้ีคงตองขัดกับจีน ประการ

ตอมา สหรัฐฯ เห็นชอบใหฝร่ังเศสขายเรือดํานํ้าพลังนิวเคลียรแก

อินเดีย ขอแตราคาเหมาะสม โมดีคงยินดีซ้ือแน� เรือดํานํ้าพลัง

นิวเคลียร เปนอาวุธท่ีหามซ้ือขายกันท่ัวโลก การท่ีฝร่ังเศสจะขายให

กับอินเดีย ก็เทากับถูกสหรัฐฯ ดึงไปกระทําละเมิดสนธิสัญญาไมแพร

ขยายนิวเคลียรท่ีทําข้ึนเม� อป 1968 และท้ังสหรัฐฯ กับฝร่ังเศสตางก็

เปนผูริเร่ิม เร� องน้ีมีเคาจะเปนไปได เพราะอินเดียบาซ้ืออาวุธ อยาก

เปนมหาอํานาจ

เปนท่ีรูกันวา สหรัฐฯ ชอบใชพันธมิตรมาทํางานใหตน  รับ

ใชยุทธศาสตรตางๆ ของโลกเพ� อสหรัฐฯ จัดต้ังกลุมตางๆ แลวสราง

ศัตรูสมมติข้ึนมา ดานหน่ึงเขาจะไดสามารถควบคุมพันธมิตรไว ปน

สถานการณใหตึงเตรียดดวยขออางตางๆ เพ� อจะไดขายอาวุธ ตัวอยาง

ท่ีเห็นชัดท่ีสุดก็คือ นาโต ในยุโรป ต้ังข้ึนสมัยสงครามเย็นเพ� อสูกับ

สนธิสัญญาวอรซอวท่ีมีสหภาพโซเวียตเปนผูนํา จากน้ันมาประเทศ

ตางๆ ในยุโรปก็ตกอยูในอํานาจควบคุมและคุมครองของสหรัฐฯ 

แมวาสงครามเย็นยุติไปแลว แตสหรัฐฯ ก็ยังคงนาโตไวเพ� อสรางความ

ตึงเครียดในยุโรปตอ โดยเอารัสเซียเปนศัตรูสมมุติ  ตามแนวนโยบาย

เชนน้ี สหรัฐฯ ก็ไดต้ังกลุม G7, 5 Eyes, QUAD และลาสุดก็กลุม 

AUKUS มาดําเนินแผนยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก เพ� อการปดลอมจีน

ทําไมตองเปนออสเตรเลีย

ต้ังแตไบเดนข้ึนเปนผูนําสหรัฐฯ เขาก็ไดสงรัฐมนตรีสําคัญๆ 

เดินทางมาเอเชียและยุโรป รวมท้ังไปยุโรปดวยตนเอง ท้ังเกล้ียกลอม 

ท้ังชักชวน และขมขูใหใครตอใครมารวมกันรวมกลุมเพ� อตอตานจีน 

กระท่ังเรียกรองสมาชิกนาโตสงกําลังมาโชวกามในทะเลจีนใต แตดู

แลวยังไมไดผลตามคาด  ทําใหไบเดนรอนใจ การถอนทหารอเมริกัน

ออกจากอัฟกานิสถานอยางเรงรีบจนเกิดความวุนวาย และการ

ประกาศจะถอนทหารออกจากอิรัก ลวนเพ� อรวมศูนยกําลังมาตอตาน

จีนตามแผนยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก

แตเดิมสหรัฐฯ หมายจะปดลอมจีนดวยสายโซแนวเกาะท่ี 1 

ซ่ึงเร่ิมจากญ่ีปุนผานฟลิปปนสลงไปทางใต แตหลังจากท่ีจีนสามารถ

ครอบครองขีปนาวุธ DF-21 และ DF-26  บวกกับเคร� องบินมีพิสัย

การบินไกลข้ึน ท้ังยังมีเคร� องบินเติมนํ้ามันในอากาศ อีกท้ังมีเรือ

พิฆาต 052 D และ 055 ระดับระวางขับนํ้าหม� นตัน สหรัฐฯ จําเปน

ตองถอยรนแนวปดลอมไปสูสายโซแนวเกาะท่ี 2 กระท่ังท่ี 3 แสดง

วาการปดลอมท่ีต้ังไวไมไดผล สหรัฐฯ จึงหวังใชออสเตรเลียซ่ึงเปน

จุดยุทธศาสตรสําคัญเปนฐานในการปดลอมและตอตานจีนโดยใชเรือ

ดํานํ้าพลังนิวเคลียร ซ่ึงสหรัฐฯ ตองปฏิบัติการดวยตนเอง จึงไดคิด

ใชออสเตรเลียซ่ึงเปน 1 ใน 5 Eyes ท่ีจุดหนักเปนพันธมิตรดานขาว

กรอง โดยยอมละเมิดสนธิสัญญาหามแพรขยายอาวุธนิวเคลียร

สหรัฐฯ เตรียมสรางฐานทัพไวท่ีเมืองดารวิน และเตรียมติดต้ัง

ขีปนาวุธพิสัยกลางในออสเตรเลีย ซ่ึงประเทศตางๆ ท้ังในเอเชีย ใน

อาเซียน แมกระท่ังในญ่ีปุนตางก็ปฏิเสธใหติดต้ังขีปนาวุธพิสัยกลาง

เพ� อมุงตอจีน กลัววาประเทศตนจะตกเปนเปาการโจมตีของจีน สวน

บริษัทโบอ้ิงก็เตรียมต้ังโรงงานประกอบเคร� องบินขับไลไรคนขับใน

ออสเตรเลีย จากท่ีน่ันไปทางตะวันตกเปนมหาสมุทรอินเดีย มีเกาะ

ดิเอโกกาเซีย ฐานทัพใหญของสหรัฐฯ ต้ังอยู ไปทางตะวันออกก็เปน

มหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก มีเกาะกวมซ่ึงเปนฐานทัพสหรัฐฯ ต้ังอยู

เชนกัน เม� อออสเตรเลียมีเรือดํานํ้าพลังนิวเคลียร ก็สามารถอยูใตนํ้า

เปนเวลานานนับเดือนๆ สะดวกท่ีจะเขาสอดแนมในมหาสมุทรอินเดีย

ซ่ึงมีการเคล� อนไหวของจีนและเขาสอดแนมทางทะเลจีนใตและจีน

ตะวันออก กระท่ังมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตกไดอยางสบาย เปน

ความไดเปรียบอยางมาก ฉะน้ันหนาท่ีน้ีสหรัฐฯ จึงเลือกใครอ� นไมได

นอกจากออสเตรเลีย ท่ีเปนชาติพูดอังกฤษมาแตด้ังเดิม เปนสมาชิก 

5 Eyes อยางท่ีทําเนียบขาวยํ้าวาจะเอาญ่ีปุนหรืออินเดียเขามาไมได 

อีกท้ังออสเตรเลียยังเปนผูติดสอยหอยตามสหรัฐฯ สูกับจีนอยางถวาย

หัว สัญญา AUKUS จึงเปนแกนกลางของยุทธศาสตร อินโด-แปซิฟก 

สวนกลุมยอยอ� นๆ รวมท้ังกลุม QUAD จึงเปนกลุมท่ีรองลงมา 

หนังสือพิมพดิ อีโคโนมิสต กลาวถึงการประชุม QUAD เม� อ

วันท่ี 24 ก.ย. ท่ีวอชิงตันวา ปญหาความม่ันคงไมใชปญหาหลัก พูด

ถึงแตเร� องเซมิคอนดักเตอร เร� องวัคซีน เร� องโครงสรางพ้ืนฐาน และ

การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 

หนังสือพิมพไฟแนนเชียลไทมสช้ีวา ความรวมมือของ 3 ชาติ 

ตามสัญญา AUKUS จะเปนรากฐานสําคัญของยุทธศาสตรเอเชีย-

แปซิฟก เปนพลังขัดขวางจีนท่ีจะแผขยายความไดเปรียบทางทหาร

ในภูมิภาค และออสติน รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ก็ยํ้าวา ความรวม

มือของ AUKUS เปนการสําแดงความรวมมือของการสยบดวยพลัง

รวมกัน

อยางไรก็ตาม สัญญา AUKUS เปนการละเมิดสนธิสัญญา

หามแพรขยายนิวเคลียรท่ีสหรัฐฯ และอังกฤษเองเปนผูรวมกอต้ัง

และรวมลงนาม  ไดรับเสียงคัดคานอยางแข็งขันจากประเทศตางๆ 

ในอาเซียน ในแปซิฟกใต รวมท้ังจีน รัสเซีย และอิหราน ตางช้ีเปน

เสียงเดียวกันวา มันเปนการเพ่ิมความตึงเครียดในภูมิภาค ทําใหเกิด

การแขงขันกําลังรบทางดานนิวเคลียรเพ่ิมข้ึน สหรัฐฯ ตองยุติการ 

กระทําดังกลาวโดยทันที.

แผนพัฒนากรุงเทพ โดย‘ปรมาจารยโบบิ’

ไกร เชี่ยวปรีชา

พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ิมรายได ลดรายจาย ใหคน

กรุงเทพฯ

1. แผนแกรถติด :

 1.1 สรางท่ีจอดรถใตดินกระจายท่ัวทุกจุดใหเพียงพอ 

เพ� อเพ่ิมผิวจราจร โดยไมตองจอดรถขางถนน

 1.2 สรางถนน สะพานขามแยก ทางดวน อุโมงค 

มอเตอรเวย ใหกรุงเทพฯ ลดจํานวนสัญญาณไฟแดงตามแยก

ตางๆ ลงใหไดมากท่ีสุด จนเหลือไฟแดงนอยท่ีสุด 

 1.3 เพ่ิมเสนทางรถไฟฟาใหครอบคลุมยานสําคัญ

ท้ังหมดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พรอมลานจอดรถยนตและรถ

มอเตอรไซค ตามสถานีรถไฟฟาชานเมืองกรุงเทพฯ รอบทิศทาง 

เช� อมกับเครือขายรถเมลไฟฟาฟรีติดแอรเย็นฉํ่าทุกสาย มีหองนํ้า

สะอาดท่ีสุดทุกแหง

 1.4 สรางทางดวนเช� อมมอเตอรเวยรอบทิศทาง เพ� อ

ระบายรถจากกรุงเทพฯ และจากทุกจังหวัด ออกชานเมือง และ

ตางจังหวัดโดยตรง ไมรบกวนการจราจรในกรุงเทพฯ เลย มีจุด

แวะพักรถกวางขวาง อาหาร เคร� องด� ม สด สะอาด อรอย พรอม

หองนํ้าสะอาดท่ีสุด ทุก 20 กิโลเมตร

 1.5 ออกกฎจราจรใหรถเล้ียวเปนใหญ เพ� อใหการ

จราจรคลองตัวข้ึนอีกหลายเทา

 1.6 ปรับปรุงระบบระบายนํ้าบนถนนทุกสายใน

กรุงเทพฯ ใหลดนํ้าทวมขังเวลาฝนตกลงอีก 5 เทา

 1.7 พัฒนาระบบแจงเตือนนํ้าทวมขังลวงหนา ดวย 

AI โดยวัดปริมาณนํ้าฝนดวยคอมพิวเตอร แลวคํานวณความ

สามารถในการระบายนํ้าบนถนนแตละสายดวย AI = แจงเตือน

คนกรุงเทพฯ ลวงหนาผานส� อทุกชองทาง วานํ้าจะทวมขังภายใน

อีกก่ีช่ัวโมง ทวมสูงแคไหน ทวมนานก่ีนาที

2.การปองกันนํ้าทวม :

 2.1 ปรับปรุงระบบควบคุมการระบายนํ้าอุโมงคยักษ 

ดวยระบบ AI ใหระบายนํ้าออกอาวไทยโดยตรง ไดอยางรวดเร็ว 

แมนยํา เช� อมกับเครือขายธนาคารนํ้าใตดินขนาดยักษท่ัวกรุงเทพฯ 

และสถานีสูบนํ้าขนาดยักษ รองรับฝนตกหนักท่ีสุดไดถึง 72 ช่ัวโมง 

ในทุกพ้ืนท่ี

3.เปดเสรีการคาขายทุกชนิด 24 ช่ัวโมง ตามโซนน่ิง

 3.1 สงเสริมตลาดสดและตลาดนัดอนามัย เพ� อลดคา

ครองชีพ 30% มีท่ีจอดรถใตดิน หองนํ้าสะอาดมาก คาเชาแผงไม

แพง

 3.2 สงเสริมการฝกอาชีพท่ีตลาดขาดแคลนฟรี

4.เปดหองสมุดระบบดิจิตอล 1,000 แหงท่ัวกรุงเทพฯ 

ใหผูดอยโอกาสทุกคน สามารถเขาถึงหนังสือทุกเลม และขอมูล

ท้ังหมดท่ัวโลก ดวยซูเปอรคอมพิวเตอร ผานระบบอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง และเครือขาย 5G

5.เพ่ิมกลองวงจรปดเพ่ิมข้ึนอีก 100,000 ชุด เพ� อปองกัน

อาชญากรรม และชวยแกไขการจราจร

6.ปรับปรุงทางเทาใหสวยงาม สามารถ

ขายของไดในแนวต้ัง

 6.1 พ้ืนท่ีขายของ ตองไมเกิน 1 ใน 

4 ของทางเทา

 6.2 ตองรักษาความสะอาดใหได

มาตรฐาน

 6.3 มีหองนํ้าสะอาดท่ีสุด ในทุกยาน

การคา

7.พัฒนาใหกรุงเทพฯ เปนมหานครท่ีน�า

อยูท่ีสุดในโลก

 7.1 สะอาดท่ีสุด

 7.2 ปลอดภัยท่ีสุด

 7.3 สะดวกท่ีสุด

 7.4 ผูคนน�ารักท่ีสุด

 7.5 อาหารอรอยท่ีสุด

 7.6 เดินทางสะดวก

 7.7 คาครองชีพไมสูง

8.การทองเท่ียว : พัฒนาใหกรุงเทพฯ 

เปนมหานครท่ีน�าเท่ียวท่ีสุดในโลก สะอาดท่ีสุด 

อาหารสด อรอยท่ีสุด ผูคนน�ารัก มีนํ้าใจ เดิน

ทางสะดวก ปลอดภัย ท่ีพักสบาย ราคาไมแพง 

ตลาดช็อปปง มีสินคาทองถ่ินหลากหลาย

 8.1 ฝกอบรมเพ่ิมทักษะใหผูประกอบการและลูกจางฟรี 

เพ� อใหบริการนักทองเท่ียว

 8.1.1 การใชภาษาหลัก เชน ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

กลาง

 8.1.2 นวดแผนไทยสําหรับนักทองเท่ียวโดยเฉพาะ

 8.1.3 การทําอาหารไทยแบบท่ีนักทองเท่ียวแตละชาติชอบ

ทาน

 8.2 สรางหองนํ้าสาธารณะท่ีสะอาดท่ีสุด อยางเพียงพอ

 8.3 ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของตุกๆ แท็กซ่ี วิน

มอเตอรไซครับจาง

 8.4 ฝกอบรมไกดนําเท่ียวฟรี ใหมีคุณภาพและมีปริมาณ

เพียงพอ

9.การลดมลพิษ :

 9.1 ประสานกับจังหวัดขางเคียง สนับสนุนงบประมาณ

การทําลายซากพืชหลังเก็บเก่ียว ดวยวิธีฝงกลบ แทนการเผาท่ีกอให

เกิดฝุนควันเปนมลพิษพัดเขากรุงเทพฯ ตามกระแสลม

 9.2 สรางหอคอยฟอกอากาศ ในพ้ืนท่ีมลพิษสูง

 9.3 ประสานรัฐบาล สนับสนุนการสรางรถไฟฟาแหงชาติ 

แบบมีเคร� องปนไฟ ขายในราคาคันละ 5 แสนบาท ออกแบบ ผลิต 

และใชช้ินสวนท่ีผลิตในประเทศไทยท้ังหมด

 9.4 บังคับใหปมนํ้ามันทุกปม ตองมีเคร� องชารจแบต

รถไฟฟา มากกวาหัวจายนํ้ามันอยางนอย 10 เทา

 9.5 สนับสนุนการสรางโรงงาน ดัดแปลงรถยนต เปน

รถไฟฟา

10.พัฒนาคุณภาพชีวิตสลัมชุมชน

 10.1 สรางแฟลตท่ีพักอาศัยใหชุมชนท่ีแออัด และ สลัม

ในกรุงเทพฯ ใหเปนสัดสวน

 10.2 นําพ้ืนท่ีรกราง วางเปลา ท้ังหมด มาพัฒนาเปน

พ้ืนท่ีใชสอยอเนกประสงคสําหรับทุกคน รวมไปถึงคนไรบาน สราง

สวนสาธารณะ หองสมุด สนามกีฬา หองนํ้า และหองอาบนํ้า 

พรอมกลองวงจรปด และระบบรักษาความปลอดภัย

 10.3 โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารเชา อาหารกลาง

วัน และอาหารวาง สําหรับเด็กนักเรียน และเด็กยากไร

 10.4 โครงการอาหารบุฟเฟตขาวแกง อ่ิมละ 20 บาท 

ตอ 1 ชุมชน เพ� อชวยลดคาครองชีพ

11.แมนํ้า ลําคลองทุกสาย ตองใสสะอาดท่ีสุด จนสามารถ

เล้ียงปลาคารพได ดวยระบบบําบัดนํ้าเสีย จากทุกครัวเรือน ผาน

แท็งกใตดิน ยอยสลายนํ้าเสียดวยจุลินทรียประสิทธิภาพสูง

“ถาเช� อ ก็ทําไดทุกส่ิง”.

วั

ปรมาจารยโบบิ : 

คุณสมบูรณ นําทิพยจันทาเจริญ 



ริ่มต้นปีงบประมาณ 2565 แล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 1 

ตุลาคมที่ผ่านมา และยังเป็นวันแรกของการรับตำา 

แหน่งใหม่ของข้าราชการทุกหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                            

โยกย้าย หนึ่งในนั้นคือ  พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผู้บัญชา 

การตำารวจนครบาล (ผบช.น.) ซึ่งต้องเข้ามารับผิดชอบ 

ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่เมือง

หลวง 

งานหลักท่ีรออยู่และต้องจัดการทุกวัน หนีไม่พ้นสถาน 

การณ์การชุมนุมไล่ “บิ๊กตู่” รายวัน โดยเฉพาะกลุ่มทะลุ

แก๊ส ทะลุฟ้า ที่พร้อมปะทะเดือดกับเจ้าหน้าที่ตำารวจทุก

เมื่อ เพราะไม่ได้มามือเปล่า แต่พกประทัดยักษ์ ระเบิด

เพลิง พลุไฟมาด้วยตลอด 

พล.ต.ท.สำาราญเองก็ประกาศพร้อมรับศึกหนักนี้เช่น                                                                     

กัน  “ยืนยันมีความพร้อมทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการ

สร้างความปลอดภัยให้ประชา 

ชน และการรักษาความสงบ

เรียบร้อยการชุมนุม ซึ่งกอง

บัญชาการตำารวจนครบาล

มีรูปแบบและแผนการปฏิ 

บัติไว้อยู่แล้ว ส่วนตัวก็จะ

ดำาเนินการตามแนวทางเดิม                                

พร้อมต่อยอดให้เกิดผลสัม 

ฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ยืนยัน

ตำารวจนครบาลพร้อมดูแล

ทุกเรื่องอย่างเต็มกำาลังความ

สามารถ”

ต่อจากนี้ก็รอชมพิสูจน์

ฝีมือ ผบช.น.คนใหม่กันได้เลย

สำาหรับ พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผบช.น.คนที่ 51  

ปัจจุบันอายุ 48 ปี เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2516 เคย

เป็นเด็กกินข้าวก้นบาตรวัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี ก่อน

ที่จะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น 34 นักเรียน

นายร้อยสามพรานรุ่น 50 (นรต.50) เริ่มงานตำารวจใน

ตำาแหน่งพนักงานสอบสวน สน.พระโขนง ได้รับรางวัล

พนักงานสอบสวนดีเด่น ขึ้นสารวัตรสายตรวจ 2 กองบัง                                             

คับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 สารวัตรป้องกัน

ปราบปราม สน.บางนา ขึ้นรองผู้กำากับการสืบสวน 3 กอง

บังคับการสืบสวนสอบสวนตำารวจนครบาล ก่อนจะโยกมา

เป็น รอง ผกก.สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (บก.สปพ.

191) ขึ้นเป็น ผกก.สน.ดอนเมือง, ผกก.สายตรวจ191 และ

เติบโตแบบก้าวกระโดดแซงเพื่อนร่วมรุ่น ขึ้นเป็น รอง 

ผบก.บก.สปพ.191 และเป็น ผบก.บก.สปพ.191 ผลงานเป็น

ที่ประจักษ์ระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกรูปแบบ สนอง

นโยบายรัฐบาล เงินกู้นอกระบบ อาชญากรรมข้ามชาติ คดี

อุกฉกรรจ์ 

นอกจากน้ี ยังปฏิบัติหน้าท่ีการถวายอารักขาและความ                                                                               

ปลอดภัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระ 

บรมวงศานุวงศ์ ปี 63 เลื่อนขึ้นเป็น รอง ผบช.น. กระทั่ง

การแต่งต้ังท่ีผ่านมาได้รับความไว้วางใจจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ รับไม้ต่อจาก 

พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา เป็น ผบช.น.คนที่ 51 เพื่อสาน

งานต่อจัดการม็อบท่ีใช้ความรุนแรงโค่นล้มรัฐบาลและก้าว

ล่วงสถาบันเบื้องสูง.

ป้องกันพ่อตัวเองหกล้มจะทำาแบบน้ีไหม  หรือจะส่ังให้แจ๋วเช็ด) แต่

ประชาชนก็ต้องทนกับน้ำาท่วมเหมือนต้องทนกับน้ำาแล้งมาตลอด

ชาติ ไม่มี ป.ไหนจะมาบริหารก็เซมๆ

นักการเมืองมีไว้ทำาอะไร ฤดูหนาวต่อฤดูร้อนก็ต้องประสบ

ปัญหาพีเอ็ม ๒.๕ และน้ำาแล้ง ฤดูฝนก็ต้องประสบปัญหาน้ำาท่วม 

แต่วันน้ีทุกฤดูประสบปัญหาไวรัสโควิด ทำาให้ประเทศไทยเป็นประ                       

เทศเดียวในโลกที่ใช้นโยบายอยู่ร่วมกับ น้ำาแล้ง น้ำาท่วม พีเอ็ม 

๒.๕ และไวรัสโควิด ใครโชคดีก็รอด ใครโชคร้ายก็ตาย หนี้สินที่

เพิ่มขึ้นจนถึงระดับ ๗๐% ของจีดีพีก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาประ 

จำาฤดูได้ แก้ไขได้แต่ปัญหาบัตรเลือกตั้งเท่านั้น

สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากถามทุกสื่อว่า “เวนคืนวังสระปทุม                                                                                 

เป็นเฟกนิวส์หรือข่าวจริง” เพราะผมได้รับรู้ข่าวสารจากหนังสือ 

พิมพ์ออนไลน์หลายฉบับ บางฉบับก็ยังพาดพิงถึงเนติบริกรที่ให้

ความเห็นว่า “ต้องแล้วแต่ประชาชน” แต่เรื่องนี้ ไม่มีการยอมรับ

หรือแก้ข่าวจากฝ่ายรัฐบาลเลย โดยเหมือนจะท้ิงไว้เป็น “เควสชัน

แทก” ว่าแล้วแต่ประชาชน

เรื่องนี้เป็นเรื่องสำาคัญ จะสรุปว่าเป็นเฟกนิวส์เพื่อปล่อยให้

ผ่านไปเฉยๆ ไม่มีการจัดการไม่ได้ เพราะเท่ากับรัฐบาลสนับสนุน

ให้ถามประชาชน นอกจากนั้น “ดีอีเอส” ก็ไม่สามารถปล่อยปละ                                                                                 

ละเลยให้เป็นไฟไหม้ฟางได้ เพราะถ้าเป็นเฟกนิวส์ก็ต้องจัดการ

ข้ันเด็ดขาด ผมขอยืนยันซ้ำาว่ารับรู้เรื่องน้ีจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

ไม่ใช่จากแชร์ไลน์ เรื่องนี้น่าจะมีเลศนัยเหมือนเฟกนิวส์ต่างๆ ที่

ปล่อยมาทำาลายสถาบันกษัตริย์ โดยไม่มีการจัดการใดๆ เปรียบ

เสมือนรัฐบาลเหยียบเรือสองแคม.

เป็ดเหลือง

 

ตอบประเด็นเวนคืนวังสระปทุมก่อนครับ เฟกนิวส์ล้าน

เปอร์เซ็นต์ เพราะแนวสายทางของการทางพิเศษฯ เพื่อสร้างทาง 

ด่วนแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวังสระปทุม คนละฝั่ง

คลองกัน จึงไม่มีความจำาเป็นต้องเวนคืน ผมเห็นข่าวนี้มาหลาย

ปีแล้ว และมีความพยายามจะปล่อยออกมาสร้างความเข้าใจผิด

กันเรื่อยๆ มีการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็หลายครั้ง เอา

พระราชกฤษฎีกาเวนคืนมากางให้ดูก็หลายที แต่ก็ยังปล่อยข่าว

กันอีก สรุปตั้งแต่วันนี้อย่าไปเชื่อนะครับ 

ส่วนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และจะตามมาอีกมาก จะสำาเร็จ

หรือล้มเหลวต้องดูที่เจตนา ช่วงโควิดขาลงการฟื้นฟูเศรษฐกิจมี

ความสำาคัญมาก ใครเริ่มก่อนได้เปรียบ จะเห็นว่าเพื่อนบ้านเรา

ลอกการบ้านกันเป็นแถว ล่าสุดสิงคโปร์จะเปิดให้ล่องเรือสำาราญ

5บทความ

ขย่ากันน่าดู...

วานนี้ (๑ ตุลาคม) ฝ่ายค้านเขาประชุมกันใน ประ 

เด็นที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจท่ีผ่าน

มา 

พรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติร่วมกันเพื่อลงนามในญัตติที่จะยื่น

ต่อสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.) และนัดหมายยื่นพร้อมกันในวันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม 

แบ่งยื่นเป็น ๔ ชุด คือ

ยื่นเอาผิดคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ 

ยื่นเอาผิด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ยื่นเอาผิด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ยื่นเอาผิด นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

ประเด็นที่จะยื่นเอาผิด อาทิ เรื่องการไม่เข้าร่วมโครงการ

โคแวกซ์ เรื่องการผูกขาดเอื้อประโยชน์เกี่ยวกับวัคซีนแอสตร้าเซน

เนก้า 

เรื่องการทุจริตการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค 

เรื่องส่อไปในทางทุจริตการจัดซื้อชุดตรวจ ATK 

เรื่องการบริหารจัดการวัคซีนที่ไร้ประสิทธิภาพ รวมถึงเรื่อง

ทุจริตเกี่ยวกับยางพารา เป็นต้น

จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา ก็พอจะมองออกครับ

ว่า หลังจากยื่น ป.ป.ช.แล้ว ผลจะออกมาอย่างไร

และเมื่อเทียบกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 

กรณีโกงจำานำาข้าว ที่มีตัวละคร มีพฤติกรรม ทำาผิดกฎหมายที่ชัด 

เจน ก็ยิ่งเดาได้ไม่ยาก 

ก็มันเงียบกริบ!

หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซิโนแวค ชุดตรวจ ATK  ทุจริต

เกี่ยวกับยางพารา ไม่มีการตามต่อโดยนักการเมืองฝ่ายค้าน

ไม่มีการลากไส้ให้เห็นว่าที่อภิปรายไปนั้นเป็นของจริง 

สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันจึงอาจถือได้ว่าอยู่ในขั้น

วิกฤต

ระบบตรวจสอบแทบจะล้มเหลว 

เราไม่ได้มีรัฐบาลที่เลอเลิศ  

แต่เรามีฝ่ายค้านที่ไม่ได้เรื่อง 

ฝ่ายค้านที่ ไม่ได้เรื่อง

เสียงตะโกนด่าทอ รัฐบาลเผด็จการ อยู่มา ๗ ปี ไม่ทำาอะไรเลย 

ฉะนั้นเมื่อมองในมุมการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน ถือว่า

ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง

ฝ่ายค้านปล่อยให้รัฐบาลเผด็จการอยู่ในอำานาจ ๗ ปีเต็มมาได้

อย่างไร ใครต้องรับผิดชอบ 

ตัวเผด็จการไม่ต้องรับผิดชอบอะไรหรอกครับ เพราะใครหือสั่ง

ตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรยังได้ 

แต่เมื่อมีนักการเมืองกล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตย 

ก็ต้องรับผิดชอบต่อการเติบโตของเผด็จการด้วยมิใช่หรือ 

ถ้าไม่รับผิดชอบอะไรเลย เอาแต่อวดอ้างเป็นฝ่ายประชาธิปไตย 

หากินทางการเมืองไปวันๆ แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรต่อประชาชน 

รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขียนไว้วันก่อน

“...ไม่ว่ายุคใดสมัยใด การเมืองไทยไม่เคยมีฝ่ายค้านที่มุ่งแต่จะ

ล้มรัฐบาล ล้มนายกรัฐมนตรี จนหน้ามืด ตามัว เมาหมัด เหมือนกับ

ฝ่ายค้านยุคนี้

ฝ่ายค้าน อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีแล้ว ๒ ครั้ง ไม่ระคายผิว

รัฐมนตรีแม้แต่น้อย ย่ิงคร้ังหลังย่ิงอภิปรายไม่มีน้ำาหนัก ท้ังยังใช้เอกสาร

เท็จ ข้อมูลเท็จ จนผู้อภิปรายบางคนต้องถูกดำาเนินคดีไปตามๆ กัน  

เพราะความอยากจะไล่พลเอก ประยุทธ์ให้ได้ ฝ่ายค้านแสดง

ความเห็นสนับสนุนม็อบทุกชนิด รวมทั้งม็อบหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 

แม้กระทั่งม็อบทะลุแก๊ส ที่ไม่เพียงไม่ใช่ม็อบ แต่เป็นอันธพาล ใช้อาวุธ 

ก่อการจลาจล เผา ทุบทำาลายทรัพย์สินส่วนรวม ทุกวัน โดยไม่มีจุดหมาย 

ไม่มีเหตุผล จนประชาชนที่เป็นพลังเงียบเขาเอือมระอากันหมดแล้ว 

เมื่อมีผู้ร้องเรียนว่า พรรคฝ่ายค้านพรรคใหญ่ให้การสนับสนุน

ม็อบ ก็ออกมาปฏิเสธ แต่ยังบอกว่า อาจมีสมาชิกพรรคบางคน

สนับสนุน ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวกับพรรค แต่ในการลงมติไม่

ไว้วางใจ พรรคนี้ ได้ออกคำาสั่งให้ ส.ส.ทุกคน ลงมติไม่ไว้วางใจ มิฉะนั้น

จะถือว่าขัดต่อหลักจริยธรรมของพรรค แต่การที่มี ส.ส.ไปสนับสนุน

ม็อบที่ทำาผิดกฎหมาย กลับไม่ขัดกับหลักจริยธรรมของพรรค หรือว่า

พรรคนี้ ไม่รู้จักคำานิยามของคำาว่า ‘จริยธรรม’

ฝ่ายค้านจ้องจับผิดนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลทุกเรื่องมาตลอด 

ขณะน้ีสถานการณ์โควิด-๑๙ ดีข้ึน ท้ังยังมีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะสามารถ

จัดหาวัคซีน และฉีดวัคซีนได้ตามเป้า จะเอาวัคซีนแบบไหนก็มีให้เลือก                                                                                    

กระนั้นฝ่ายค้านบางคน ก็ยังนำาเรื่องการรับบริจาควัคซีนจากสหรัฐ 

อเมริกาว่าเป็นความบกพร่องของไทย ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่จะบริจาค

เพิ่ม ซึ่งเรื่องนี้ ได้พิสูจน์แล้วว่า ไม่เป็นความจริง 

เมื่อม็อบก็ไม่ระคายผิวนายกฯ และนับวันยิ่งแผ่วลง เพราะ

คนไม่เอาด้วย เรื่องโควิด เรื่องวัคซีนก็โจมตีไม่ได้ถนัด ก็หันมาโจมตี

เรื่องกู้เงิน คงเป็นเพราะมันง่ายกว่าที่จะค้นหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมา

โจมตี เรื่องน้ำาท่วม ปลูกบ้าน ๒ ชั้น  เรื่องสวดมนต์ เรื่องคุยกับวัว 

ไม่ได้ย้อนกลับไปดูว่า สมัยที่พรรคตัวเองเป็นรัฐบาล น้ำาท่วมกรุงเทพฯ 

อย่างสาหัสยิ่งกว่าสมัยใด และก็มีการจัดสวดมนต์ แต่ฝ่ายค้านสมัยนั้น 

เขาไม่ได้นำาเรื่องสวดมนต์มาโจมตี เหมือนในสมัยนี้

ความอยากล้มรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ แต่ล้มไม่ได้ ทำาให้ฝ่าย

ค้านเมาหมัด เล่นกันทุกวิธี แยกแยะไม่ออก ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก ขอ

ให้ล้มได้เท่านั้นพอ 

พูดถึงเรื่องสวดมนต์ อย่าได้ดูหมิ่น ดูแคลน ลบหลู่ประเพณี

ความเชื่อนี้เป็นอันขาด เมื่อครั้งที่รัฐบาลจัดพิธีสวดมนต์ เมื่อโควิด-๑๙ 

ระบาดใหม่ๆ สมเด็จพระสังฆราชนำาสวด บทสวดรัตนสูตร ซึ่งเป็นบท

สวดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อขจัดโรคระบาด ก็มีพวกที่หวังผล

ทางการเมือง กล้าออกมาลบหลู่ หมิ่นแคลน  

สิ่งที่เราไม่รู้ สิ่งที่เรามองไม่เห็น ไม่ใช่ว่าไม่มี ไม่ใช่ไม่คงอยู่ 

อย่างที่เราพูดกันเสมอว่า ‘ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่’ ไม่ใช่พูดกันเล่นๆ มี

ตัวอย่างมากมายของความหายนะของคนที่ ‘ไม่เชื่อ และลบหลู่’ ให้

เห็น จึงขอย้ำาอีกครั้งว่า

เวรกรรมมีจริง เพียงแต่เมื่อใดจะตามทันเท่านั้น รอดูกันไป...”

เด็กรุ่นใหม่อาจไม่ให้ความสำาคัญ หรือไม่เข้าใจคำาว่า  “โครง 

สร้างพื้นฐาน-Infrastructure” กันมากนัก ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจ

เรื่องฉาบฉวย เสียงด่ารัฐบาล เยินยอสรรเสริญพวกล้มเจ้า บนโลก

ออนไลน์มากกว่า 

มีไม่เยอะครับ ที่จะค้นหาคำาตอบด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เสพกัน

ตามโซเชียลนั้นมีข้อเท็จจริงอย่างไร 

๗ ปีรัฐบาลลุงตู่ ทำาอะไรไปบ้าง 

เอาแค่โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ก็น่าจะทุบสถิติหารัฐ 

บาลอื่นมาเปรียบเทียบไม่ได้แล้ว

โครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นโครงสร้างทางกายภาพใช้อำานวยความ

สะดวกสาธารณะ ที่รัฐบาลนี้ทำามีหลากหลายครับ รถไฟทางคู่ รถ 

ไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าใน กทม.-ปริมณฑล  มอเตอร์เวย์ รวมไป

ถึงระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) 

พวกนี้คือโครงสร้างพื้นฐานที่จะนำาไปต่อยอดการพัฒนา

ประเทศทั้งสิ้น 

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทุกรัฐบาลมีโอกาสที่จะสร้าง

ผลงานด้วยกันทั้งนั้น แต่บางรัฐบาลเริ่มต้นก็ผิดพลาด  เพราะมุ่ง

แสวงหาผลประโยชน์มากกว่าที่จะทำาเพื่อประชาชน 

เช่นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ จะออก พ.ร.บ.กู้เงิน ๒ ล้านล้านบาท 

เพื่อนำาไปทำาโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่เร่ิมต้นก็เห็นความไม่ชอบมาพากล

เงินกู้ ๒ ล้านล้านบาทเป็นเงินแผ่นดิน การใช้จ่ายเงินแผ่น

ดินต้องได้รับอนุญาตจากกฎหมาย ๔ ฉบับ คือกฎหมายว่าด้วยงบ

ประมาณรายจ่าย, กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ, กฎหมาย

ว่าด้วยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง ยกเว้น

กรณีจำาเป็นเร่งด่วน 

แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการลงทุนที่บรรจุในแผนการ

กู้เงิน ๒ ล้านล้านบาท เป็นโครงการที่ยังไม่มีความจำาเป็นเร่งด่วน

การใช้จ่ายเงินแผ่นดินอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง 

ตามรัฐธรรมนูญ แต่ร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน ๒ ล้านล้านบาทกำาหนดให้

รัฐบาลสามารถนำาเงินกู้ ไปใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้อง

นำาเงินส่งคลัง แตกต่างจาก พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ 

ทำาให้การควบคุมการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 

หมวดว่าด้วยการเงิน การคลัง และงบประมาณ

ศาลรัฐธรรมนูญจึงตีตกไป 

ก็คล้ายกับกรณี พ.ร.ก.กู้เงิน ๓.๕ แสนล้านบาท เพื่อบริหาร

จัดการน้ำา ท่ีรัฐบาลย่ิงลักษณ์ชอบลัดข้ันตอน จนสุดท้ายแพ้ภัยตัวเอง 

ฉะนั้นอย่าได้แปลกใจที่ขณะนี้เรามีฝ่ายค้านที่ไม่ได้เรื่อง 

เพราะตอนเป็นรัฐบาล ไม่ได้ความ.

อย่าคิดมาก

คิดมากไปก็เท่านั้น

อยู่กับปัจจุบันดีกว่า

คิดวน สับสน ไปมา

สูญเสีย เวลา อารมณ์

คิดมากไปก็เท่านั้น

สารพัน ขยะ สะสม

Gone with the wind กินลม

นานนม เหน็ดเหนื่อย เมื่อยใจ

แซนด์วิช-แซนด์บ็อกซ์-แซนด์แบ็ก

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

สามแซนด์สามเรื่อง แซนด์แปลว่าทรายเหมือนกัน แต่

ความหมายแตกต่างกัน แซนด์แรกมาจากภาษาฝร่ังมังค่า  ตำานาน

เล่าว่าเป็นชื่อของท่านเอิร์ลแห่งแซนด์วิชที่เป็นนักพนันตัวยง ติด

การพนันมากจนไม่ยอมลุกออกจากโต๊ะเกมไปยังโต๊ะอาหาร หิว

มากทนไม่ไหวก็สั่งคนรับใช้ให้ทำาอาหารที่กินได้ง่ายๆ ด้วยการนำา

ขนมปังสองแผ่นมาประกบเนื้อสัตว์ที่แล่บางๆ ซึ่งสามารถใช้มือ

หยิบใส่ปากได้สะดวก ซึ่งต่อมาก็คงมีการพัฒนาใส่เครื่องปรุงรส

ให้อร่อยขึ้น จนกลายเป็นที่นิยมของกลุ่มคนที่บริโภคขนมปัง 

แซนด์วิชก็เป็นเหมือนกาแฟทรีอินวัน (กาแฟ-น้ำาตาล-ครีม) 

แต่แซนด์วิชน้ันสองประกบหน่ึง ซ่ึงผมขอนำาไปเปรียบเทียบกับสาม

ลุง ซึ่งวันนี้นิตยสารสุดสัปดาห์ฉบับหนึ่งนำาภาพสามลุงข้ึนปกหน้า                                                                               

พร้อมกับบรรยายว่า ๒+๑ = ๓ ซ่ึงก็ตรงกับอาหารท่ีเรียกว่าแซนด์วิช 

ลุง ป.ยุทธ์และลุง ป.ป๊อกเปรียบเสมือนขนมปังสองแผ่น

ประกบลุง ป.ป้อมป้อแป้ที่เปรียบเสมือนแฮมตรงกลาง  เปรียบ

เทียบลุง ป.ยุทธ์และลุง ป.ป๊อกได้กับขนมปังที่ประกบแฮม (สอง

ลุงปกป้องลุงป้อมป้อแป้มาโดยตลอด) เรื่องเลวๆ ทั้งหลายประชา 

ชนก็ด่าสองลุง โดยเฉพาะลุง ป.ยุทธ์ที่เปรียบเสมือนหนังหน้าไฟ 

ภาพลวงตาวันนี้ที่แสดงว่าสามลุงทะเลาะกันนั้นเป็นเพียงปาหี่ 

เพราะถ้าไม่มีสามลุงก็ไม่เป็นแซนด์วิช

แซนด์ที่สองก็คือแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งแปลว่ากระบะทราย  ซึ่ง

ถูกนำามาใช้กับการกระทำาใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบะทรายจะไม่มีผล                                                                            

นอกกระบะทราย ฝร่ังท่ีนำากระบะทรายมาใช้เปรียบเทียบกับโมเดล

ต่างๆ น้ัน คงได้ความคิดมาจากระบะทรายท่ีใช้เป็นสุขาแมว อุนจิ                                                                               

และยูริเนตของแมวก็จะถูกจำากัดในกระบะทราย แต่ท่ีทะลุทะลวง

ออกนอกกระบะทรายก็คือ “กลิ่น” 

โมเดลกระบะทรายที่กำาลังนำามาใช้กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่

เรียกกันว่า “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” วันนี้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เพราะ

นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวไม่ถึงเป้าหมาย วันน้ีต้องเปิด

รับนักท่องเท่ียวไทย ท้ังๆ ท่ีเกาะภูเก็ตมีการแพร่ระบาดของไวรัส

โควิดสูงมาก อีกโมเดลหน่ึงก็คือ “ท่าพระโมเดล” ท่ีใช้สถานีทดลอง

ปลูกมะละกอตัดต่อพันธุกรรม ซึ่งวันนี้มะละกอตัดต่อพันธุกรรม 

(เกสรตัวเมีย) ออกไป ทำาให้ไม่สามารถแพร่พันธ์ุได้ตามธรรมชาติ

ระบาดไปท่ัวประเทศไทยแล้ว สองโมเดลแซนด์บ็อกซ์คือความล้ม

เหลวท่ีส่งผลเสียมากกว่าผลดี โดยเฉพาะท่าพระแซนด์บ็อกซ์

แซนด์ที่สามก็คือ ถุงทรายหรือแซนด์แบ็ก ที่ใช้สำาหรับการ

ป้องกันน้ำาท่วม วันนี้น้ำาท่วมประเทศไทยทุกภาค

ส่งผลน้ำาป่าไหลทะลักสร้างความเสียหายไม่ว่าจะเป็นสะพาน

ขาด ถนนถูกกัดเซาะจนใช้การไม่ได้ น้ำาท่วมสร้างความเดือดร้อน

แก่ประชาชน ลุง ป.ยุทธ์และลุงป้อมป้อแป้แย่งกันออกตรวจพื้นที่ 

ซึ่งก็ได้แต่ดูและสั่งการให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ลุงป้อมป้อแป้

ที่หกล้มในงานศพพ่อ ส.ส.พรรคพลังแป้งทำาให้ ส.ส.ที่ถูกพักงาน

นั่งยองๆ ใช้ผ้าขี้ริ้วเช็ดพื้น นัยว่ากลัวลุงป้อมจะหกล้ม (ไม่รู้ว่า

มือปราบม็อบคนใหม่

แล้ว แต่ละประเทศเริ่มมีนโยบายลอกภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ มีราย

ละเอียด มาตรการป้องกันโควิด-๑๙  คล้ายๆ กัน สถานการณ์

ขณะนี้นิ่งกับที่ไม่ได้ครับ การแข่งขันหลังจากนี้จะสูงมาก ถ้าเรา

ไม่ทำาอะไรเลย ไม่ทันการณ์แน่นอน

ส่วนแซนด์วิช ๓ ป. ผักกาดแก้วกับหอมใหญ่หายไปไหนล่ะ

ครับ ฮ่าๆๆๆๆ.

ทุ่มสุดตัว : ส.ส.เล้าไก่สวมบทแจ๋ว

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ภาพ ส.ส.เล้าไก่นั่งยองๆ ใช้ผ้าขี้ริ้วเช็ดพื้น นัยว่ากลัวลุง

ป้อมจะหกล้ม เห็นแล้วก็อนาถใจ สมเพช เพราะถ้าทำากับพ่อตัว

เองก็จะขอยกย่อง แต่ทำากับพ่อบุญธรรมการเมืองที่ประชาชนเชื่อ

ว่าไม่ได้เล่นการเมืองเพราะต้องการให้ประเทศและประชาชนดี

ขึน้ แต่เล่นการเมืองเพราะหวังประโยชน์ส่วนตน อ้างอิง “เอาเอง

ไม่ดีกว่าหรือ” พฤติกรรมการเมืองก็ช้ีชัด เป็นหัวหน้าพรรคท่ีลาออก

เพื่อเปลี่ยนเลขาฯ คนใหม่ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในทางการเมือง

แต่ถ้าเลขาฯ คนนั้นมีภูมิหลังไม่โปร่งใส ต้องคดีในต่างประ 

เทศ ใช้วุฒิการศึกษาออนไลน์ เล่นการเมืองแบบนักเลงเหมือน

เลขาธิการพรรคอื่นๆ ท่ีเคยพาพรรคการเมืองเป็นรัฐบาลได้มาแล้ว 

เรียกว่าเป็นนักการเมืองน้ำาเน่า สำาหรับหัวหน้าพรรคก็มีภูมิหลัง

ที่ยอมรับไม่ได้หลายเรื่อง ใช้อำานาจเพื่อนพวกพ้องและตัวเองทำา 

ความยุติธรรมให้เป็นความอยุติธรรม

ดังนั้น บทบาทแจ๋วอาจจะได้ใจหัวหน้าพรรค แต่เมื่อแจ๋ว

อยู่ในระหว่างพักงานซึ่งอาจจะถูกถอดได้ทุกเมื่อ การแสดงออก

ของแจ๋วครั้งนี้จึงเป็นการด้อยค่าตัวเองอย่างยิ่ง ไม่ใช่ทำาเพราะ

ความห่วงใยปรารถนาดี ซึ่งถ้าทำากับวีรบุรุษก็จะได้รับการยกย่อง 

แต่เมื่อทำากับโมฆบุรุษเพราะหวังผลตอบแทน กิริยาที่ได้รับจาก

ประชาชนในโคลิเซียมก็คือ “คว่ำาหัวแม่มือ”

คุณค่าของมนุษย์ก็คือความดี ไม่ใช่ยศถาบรรดาศักดิ์  ทรัพย์                                                                                          

สินเงินทอง สโลแกนของหลงจู๊สุพันท่ีกล่าวว่า “เป็น ส.ส.มาหลาย

สมัยแต่มีเงินในบัญชีไม่ก่ีหมื่นน้ัน เป็นคนท่ีไม่น่าเชื่อถือไว้วางใจ” 

ทำาให้ ส.ส.ต้องบุกรุกป่า เรียกร้องหากล้วยเมื่อมีโอกาส กินนอก

กินใน เพื่อให้มีเงินในบัญชีพันล้าน เพื่อสร้างความนับถือให้ประ 

ชาชน ประเทศชาติจึงเป็นเช่นนี้  เพราะวันนี้คนไทยนับถือยศ 

นับถือทรัพย์สิน ไม่สนใจความดี ก็ไม่รู้จะช่วยบ้านเมืองอย่างไร 

นอกจากตัวเองไม่ทำาเลวแล้ว ก็ส่งความคิดที่น่าจะก่อให้เกิดประ 

โยชน์กับประเทศชาติให้เพื่อนร่วมชาติได้อ่านบ้างเท่านั้น.

แมวขาว

 

เห็นด้วยครับว่า “ผู้แทนราษฎร” ต้องรักศักดิ์ศรี เพราะ

ได้รับเลือกจากประชาชน หาก ส.ส.ที่ผมเลือกไปเล่นบทแจ๋วให้                                         

ส.ส.คนอื่น ผมก็ไม่พอใจแน่นอน เพราะไม่ได้เลือกเพื่อให้ไปรับ

ใช้นักการเมืองคนอื่น แต่ให้รับใช้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้                                                       

ส.ส.เข้าใจผิดกันเยอะครับ เราจึงเห็น ส.ส.ทำาตัวเป็นข้ารับใช้ ส.ส. 

ด้วยกันหลายคนทีเดียว.

พล.ต.ท.สำ�ร�ญ นวลม�
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

รวบ 2 ผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า 2 พันเม็ด

หาดใหญ่ • เมื่อช่วงดึกของวันที่ 30 ก.ย.64 พ.ต.ท.อนุรักษ์  กลางณรงค์ สว.สส., 

ร.ต.ต.ศักดาวุฒิ พิทักษ์วงศ์ รอง สว.สส.พร้อมตำารวจปราบปรามยาเสพติด สภ.หาดใหญ่ 

หรือชุดตะวัน จับผู้ต้องหาได้ 2 คน คนที่ 1 คือ นายฟาอีฟ หรือ อาร์ม จำาเนียร อายุ 

19 ปี กำาลังนำายาบ้า 15 เม็ดมาส่ง และได้ขยายผลจับกุมผู้ต้องหาคนที่ 2 คือ นายนนท์

ปวิธ หรือมาร์ค  รักษาพล อายุ 20 ปี ได้ที่บ้านเลขที่ 193 รับสารภาพว่ายาบ้า อยู่

ที่บ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกัน เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจค้นและพบยาบ้า 2,425 เม็ด

เก็บซ่อนไว้ใต้บันได พบของกลางทั้งหมด 7 รายการ คือ 1.ยาบ้า 15 เม็ด 2.ยาบ้า 

2,425 เม็ด  (ตรวจยึดได้จากผู้ถูกจับคนที่ 2) 3.รถจักรยานยนต์ จำานวน 1  คัน ใช้

เป็นยานพาหนะในการส่งยาเสพติด 4.โทรศัพท์มือถือ  2 เครื่อง ใช้ติดต่อเกี่ยวกับ

เรื่องยาเสพติด 5.กัญชาหั่นผสมยาเส้น น้ำาหนัก 0.20 กรัม 6.อุปกรณ์เสพยาไอซ์ 1 

ชุด 7.ถุงบรรจุยาบ้า และชิ้นส่วนหีบห่อบรรจุยาบ้า เจ้าหน้าที่ตำารวจแจ้งข้อหาทั้ง 

2 คนในข้อหา 1.ร่วมกันมียาเสพติดให้ โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อ

จำาหน่าย และพยายามจำาหน่ายโดยผิดกฎหมาย (ของกลางยาบ้าจำานวน  15 เม็ด) 

2.เสพสารเสพติดให้ โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย และยังแจ้ง

ข้อหาเพิ่มทั้ง 2 คน คือ แจ้งข้อหาเพิ่มนายฟาอีฟ หรืออาร์ม ขับรถในขณะมียาเสพ

ติดให้ โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย แจ้งข้อหาเพิ่มนายนนท์ปวิธ 

หรือมาร์ค ว่า 1.มียาเสพติดให้ โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำาหน่ายโดย

ผิดกฎหมาย (ของกลางยาบ้ารวม 2,425 เม็ด) 2.มียาเสพติดให้ โทษประเภท 5 (กัญชา

หั่นผสมยาเส้น) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย 

ออกหมายจับฝรั่งโหดพยายามฆ่า

ขอนแก่น • วันที่ 1 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาล จ.ขอนแก่นได้พิจารณาอนุมัติออก

หมายจับ ที่ จ.160/2564 ลงวันที่วันนี้ให้ทำาการจับกุมบุคคลตามภาพถ่าย ฐานความ

ผิดทำาร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำาได้รับอันตรายสาหัส, ข่มขืนกระทำา

ชำาเราจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสและกักขังหน่วงเหนี่ยว จากเหตุการณ์คนร้าย

ชาวต่างชาติก่อเหตุข่มขืนและทำาร้ายร่างกาย น.ส.มนัสนันท์ กลิ่นสุคนธิ์ อายุ  45 ปี 

พนักงานประจำาร้านดีนะนวดแผนไทย ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 3  ถ.รอบเมือง ด้านหลังวิทยาลัย

อาชีวศึกษาขอนแก่น เขตเทศบาลนครขอนแก่น เหตุเกิดเมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา 

ทำาให้ขณะนี้ชุดสืบสวนสอบสวนร่วม ภ.จว.ขอนแก่น, สภ.เมืองขอนแก่น, กก.สส.บก.ตม.

4 และ กก.1 บก.ทท.2 ได้ทำาการเผยแพร่หมายจับและจัดส่งหมายจับไปยังสถานีตำารวจ, 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง, ท่าอากาศยาน, สถานีขนส่ง, สถานีรถไฟ ทั่วประเทศ รวมไปถึง

การประสานงานร่วมตำารวจทางหลวง  ในการสกัดจับกุมคนร้ายรายดังกล่าว หลังพบว่า

ยังคงใช้รถจักรยานยนต์วิบากสีแดง ไม่ติดป้ายทะเบียนเป็นพาหนะในการหลบหนี

ทช.จัดรถรับส่งผู้ประสบภัยชัยภูมิ

ชัยภูมิ • กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ จัดเจ้าหน้าที่พร้อม

รถบรรทุกให้บริการรับ-ส่ง และมอบน้ำาดื่มบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยใน

พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ บนถนนทางหลวงชนบทสาย ชย.3055  แยก ทล.205-แยก ทล.201 

อำาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ 

ทำาให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถเดินทางด้วยยานพาหนะขนาดเล็ก

ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง บรรเทาความ

เดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  อย่างไรก็ตาม ทช.จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่าง

ใกล้ชิดและจะเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง 

ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

เจ้าของอู่ต่อเรือดวงเฮงถูกสิบสองล้าน 

อ่างทอง • เมื่อวันที่ 1 ต.ค.64 ที่บริเวณอู่ต่อเรือสยามยนต์อ่างทอง เลขที่ 28/18 หมู่ที่ 1 

ตำาบลป่างิ้ว อำาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นางจงดี รอดคง อายุ 59 ปี เจ้าของอู่ต่อ

เรือดวงเฮงที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 งวดประจำาวันที่ 1 ต.ค.64 เลข 578171 

จำานวน 2 ใบ หลังสามีพาไปไหว้พระที่วัดไชโย แล้วสามีได้ซื้อสลากกินแบ่งมาให้เก็บไว้ 

ปรากฏว่าถูกรางวัลที่ 1 จากนั้นได้ไปทำาการลงบันทึกประจำาวันไว้ที่ สภ.เมืองอ่างทอง

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา นางจงดีเล่าให้ฟังว่า เลขที่ซื้อนั้นเป็นเลขจากทะเบียนรถยนต์ของ

ตนเองที่ลงท้ายด้วย 171 ซึ่งรถยนต์ของตนเองในบ้านทุกคันจะมีหมายเลขทะเบียน

ลงท้ายด้วย 1771 และที่ผ่านมาได้ไปกราบหลวงพ่อดังที่วัดแห่งหนึ่งในอำาเภอแสวงหา 

และหลวงพ่อทักมาว่าจะมีโชคลาภก้อนโต ต่อมาสามีได้พาตนและหลานไปไหว้พระต่อที่

วัดไชโย และสามีได้ทำาการเสี่ยงโชค จากเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ที่แผงขายลอตเตอรี่ที่

วัดไชโยจำานวน 2 ใบ และให้ตนเก็บไว้ พอมาตรวจก็พบว่าถูกรางวัลที่ 1 จำานวน 2 ใบ 

รับทรัพย์จำานวน 12 ล้านบาท สร้างความดีใจให้แก่ครอบครัวเป็นอย่างมาก.

ทลายเครือข่ายพนันออนไลน์

กรุงเทพฯ • ตำารวจปราบปรามอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ (ศปอส.ตร.) หรือ PCT นำากำาลัง

เข้ าตรวจค้นจับกุม เครือข่ ายการพนัน

ออนไลน์ 4 จุดทั่วกรุงเทพฯ จับผู้ต้องหาได้ 

17 ราย พบมีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 1 

พันล้านบาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.64 พล.ต.อ.ดำารง

ศักดิ์ กิตติประภัสร์  รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้

บาทต่อเดือน

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์กล่าวว่า ได้สั่งการ

ให้ พล.ต.ต.ไตรรงค์นำากำาลังเข้าตรวจค้นเป้า                                                                

หมาย หลังสืบทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเป็น                                                         

เครือข่ายทำาเว็บไซต์พนันออนไลน์ UFA44,                                                              

UFA8282,  UFAsexy, UFA991, UFAcom-

pany, UFA55, UFA968,  UFA757, UFAcsi, 

Jetsadabet, UFAcasino168 และรวย  รวม

ทั้งหมด 12 เว็บไซต์ โดยจัดให้มีการเล่นพนัน

ออนไลน์ และการพนันทายผลฟุตบอลต่าง

ประเทศ ซึ่งมีผู้ร่วมในกลุ่มเว็บไซต์ดังกล่าว

จำานวนมาก มีการเล่นการพนันออนไลน์

เกี่ยวกับฟุตบอล พนันสล็อต เกมยิงปลา เกม

สล็อต บิงโก  หรือเกมอื่นๆ มีการเสนอฝาก-

ถอนเงินสดสำาหรับเป็นเครดิตในการเล่นพนัน

ผ่านธนาคารพาณิชย์ (ในประเทศไทย) และ

พบ12เว็บเน้นฟุตบอล

เงินหมุน1พันล้าน/เดือน

กรุงเทพฯ • ปปง.ยึดรถหรู กระเป๋า            

แบรนด์เนมรายคดีนางสาวพิยดา ทองคำา

พันธ์ กับพวก เพิ่มเติม 23 รายการ รวม

มูลค่า 2,700,000 บาท รวมทรัพย์สินที่

ยึดและอายัดทั้งสิ้น  43 รายการ มูลค่า

ทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดในรายคดีนี้

ทั้งสิ้นประมาณ 10,644,474.85 ล้าน

บาท

จากกรณีนางสาวพิยดา ทองคำา

พันธ์ กับพวก มีพฤติการณ์กระทำาความ

ผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตาม

ประมวลกฎหมายอาญา อันเข้าลักษณะ

ความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) แห่ง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยประกาศ

ลงข้อความหรือข้อมูลทางสื่อสังคมออน 

ไลน์เพื่อหลอกขายสินค้าโดยที่ไม่มีสินค้า

อยู่จริง  มีการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลที่

ไม่มีความเป็นจริง และลักลอบนำาข้อมูล

ส่วนบุคคลของผู้อื่นไปลงทะเบียนเพื่อ

เปิดใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

และมีเจตนาอำาพรางตนโดยนำาหมาย 

เลขดังกล่าวนั้นไปรับโอนเงินที่ ได้มา

จากการหลอกลวงผู้เสียหายรายอื่นเป็น

ทอดๆ ซึ่งลูกค้าหรือผู้สั่งซื้อสินค้าจะถูก

ผู้ขายหรือมิจฉาชีพกำาหนดให้ต้องถ่าย

ภาพใบหน้าคู่กับบัตรประชาชนส่งให้ผู้

ขายด้วย 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเงื่อนไขในการสั่ง

ซื้อและให้ชำาระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย

ก่อนล่วงหน้า โดยกำาหนดให้ลูกค้าชำาระ

เงินผ่านหมายเลขบัญชีอิเล็กทรอนิกส์

ตามแต่ผู้ขายจะแจ้งให้ทราบ เมื่อมีการ

โอนเงินชำาระค่าสินค้าไปแล้ว ผู้ซื้อจะ

ไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้อีกเลย โดยต่อ

มาคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม 

ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 

2564  มีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัด

ทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำาความ

ผิดไว้ชั่วคราว รวมทั้งสิ้นจำานวน 10 

รายการ ได้แก่ เงินสด, เงินในบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร, โทรศัพท์เคลื่อนที่, ที่ดิน

พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น รวมราคา

ประเมินทั้งสิ้นประมาณ  7,944,474.85 

บาท พร้อมดอกผล นั้น

สำานักงาน ปปง.ได้ดำาเนินการ

ตรวจสอบการทำาธุรกรรมทางการเงิน

ของผู้กระทำาความผิดและผู้เกี่ยวข้อง

สัมพันธ์เพิ่มเติม และในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 

1 ตุลาคม 2564) ได้เสนอเรื่องต่อคณะ

กรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 

10/2564 วันที่ 1  ตุลาคม 2564 เพื่อ

พิจารณาดำาเนินการยึดทรัพย์สินในราย

คดีดังกล่าวเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการ

ธุรกรรมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้

ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำาความ

ผิดไว้ชั่วคราว รวมทั้งสิ้นจำานวน 23 

รายการ ได้แก่ 

รถยนต์ยี่ห้อ BMW (ประมาณ 

2,700,000 บาท) ตู้นิรภัย (ปิดผนึก) 

กระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อ Balenciaga, 

Saint  Laurent, Chanel, Gucci, Celine, 

Prada, Jacquemus,  Marc Jacobs 

เข็มขัดยี่ห้อ Dior และตะกร้าหวายยี่ห้อ  

Loewe รวมประมาณ 2,700,000 บาท 

พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำาหนดไม่

เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่งพระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ.2542 โดยทรัพย์สินประเภทตู้

นิรภัย (ปิดผนึก) ระหว่างรอการตรวจ

สอบทรัพย์สินภายในตู้ กระเป๋า เข็มขัด 

และตะกร้าแบรนด์เนมอยู่ระหว่างรอ

การประเมินราคา

รวมจำานวนทรัพย์สินที่ยึดและ

อายัดทั้งสิ้น 43 รายการ  มูลค่าทรัพย์ 

สินที่ถูกยึดและอายัดในรายคดีนี้ทั้งสิ้น

ประมาณ  10,644,474.85 ล้านบาท

พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขา 

ธิการ ปปง. กล่าวว่า  สำานักงาน ปปง.

จะเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อยึดและ                                 

อายัดทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำา 

ความผิดในคดีดังกล่าว รวมทั้งคดีอื่นๆ 

อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความเข้มข้นเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำา                                                      

งาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนและเพื่อความสงบสุข 

ความมั่นคงของประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อ

เป็นการตัดวงจรอาชญากรรมและตัด

เส้นทางทางการเงินของผู้กระทำาความ

ผิดต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถ

โทร.สอบถามได้ที่สายด่วน 1710 (วัน

และเวลาราชการ).

บางเขน • “กรมทางหลวงชนบท” คลอด

โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลา

ยา จ.นนทบุรี และ จ.นครปฐม  ขยาย 6 

ช่องจราจร เวนคืน 350 ไร่ คาดเริ่มก่อสร้าง

ปี 66 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี

มีรายงานข่าวจากกรมทางหลวง

ชนบท (ทช.) แจ้งว่า  สำานักก่อสร้างสะพาน

จะเข้าสำารวจอสังหาริมทรัพย์พร้อมของบ

ประมาณในการจ่ายค่าทดแทนโครงการถนน

ต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา จ.นนทบุรี 

และ จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโครงการตัดถนน

แนวใหม่ ขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 

12  กิโลเมตร (กม.) โดยมีประกาศพระราช

กฤษฎีกากำาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนลงใน

ราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว มีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา มีระยะ

เวลา 5 ปี เบื้องต้นจะใช้พื้นที่เวนคืน 350 

ไร่ อาคารสิ่งปลูกสร้าง 87 หลัง  เมื่อเสร็จ

อำานวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ (ศปอส.ตร.) หรือ PCT, พล.ต.ท.ปรีชา 

เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศูนย์ฯ, 

พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.น. ใน

ฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ที่ 4 แถลงผลการ

ทลายเครือข่ายการพนันออนไลน์ 4 จุด ทั่ว

กรุงเทพมหานคร จับกุมผู้ต้องหาได้ 17 ราย 

พบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 1,000 ล้าน

เว็บไซต์มีระบบฝาก-ถอนอัตโนมัติ เป็นสถาน

ที่ตั้งของกลุ่มบุคคลเครือข่ายที่ทำาด้านการ

ตลาด, แอดมิน, จุดการดำาเนินการเรื่องการ

เงินรับโอนเข้า-ออก

โดยเจ้าหน้าที่ตำารวจได้นำาหมายค้น                                                          

จากศาลอาญา มาตรวจค้นสถานที่ต้อง

สงสัยที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในพื้นที่กรุง 

เทพมหานคร และจับกุมนายธเนส (สงวน

นามสกุล) อายุ  25 ปี กับพวก รวมทั้งสิ้น 

17 คน และยึดของกลางเป็นรถยนต์ BMW 

จำานวน 1 คัน, คอมพิวเตอร์จำานวน 17 เครื่อง  

รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ดำาเนินคดีใน

ข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำาอุบาย

ล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทาง

ตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน 

(พนันออนไลน์ เช่น ฟุตบอล, กาสิโนออนไลน์, 

สล็อตออนไลน์,  หวยออนไลน์, ไก่ชน, มวย

สเต็ป, อีสปอร์ต ฯลฯ) ในการเล่นซึ่งมิได้รับ

อนุญาต”

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติเร่งปราบปรามอาชญากรรมที่สร้าง

ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมี

การหลอกลวงประชาชนโดยใช้ โซเชียลมีเดีย

เป็นจำานวนมาก  ซึ่ง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้ง

ยอดสุข ผบ.ตร.ได้กำาชับให้ทุกหน่วยเร่งระดม

ปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้ 

ความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ถือเป็น

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน หลัง

จากนี้จะได้แจ้ง ปปง.ให้ตรวจสอบเพื่อยึด

ทรัพย์สินของผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องและ

ดำาเนินคดีฐานฟอกเงินต่อไป หากพบเบาะแส

หรือเกรงจะตกเป็นเหยื่อ สามารถแจ้งเข้า

มาได้ที่สายด่วน PCT 1599 ตลอด 24 ชม.  

หรือสายตรง 08-1866-3000 หรือ www.pct.

police.go.th” พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์กล่าว.

พิษณุโลก • นักท่องเที่ยวแห่จองบ้านพัก

ภูหินร่องกล้าเต็มแล้วในวันหยุดนี้ แต่ยัง

ไปกางเต็นท์สัมผัสอากาศเย็นได้ ขณะวัน

นี้เกิดทะเลหมอกยามเช้าที่จุดชมวิวร่อง

กล้าฮั่นแน้วสุดงดงาม

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าว

ประจำาจังหวัดพิษณุโลกรายงานว่า ใน

ช่วงนี้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เริ่มคลาย

ล็อก ทำาให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง

ไปเที่ยวชมธรรมชาติกันตามปกติ โดย

เฉพาะที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 

จ.พิษณุโลก  ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้า

ชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมาตั้งแต่วัน

ที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวที่มา

เที่ยวจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน

มาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม ตามมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด พร้อมลง

ทะเบียนจองผ่านแอป QueQ 

สำาหรับบรรยากาศในยามเช้าวันนี้ 

(1 ต.ค.) ทะเลหมอกได้ปกคลุมไปทั่ว โดย

จุดชมวิวร่องกล้าฮั่นแน้ว อุทยานแห่งชาติภู

หินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก จุดพักรถ                                                 

ณ โค้งศาลาชมวิวก่อนถึงท่ีทำาการอุทยานฯ  

4 กิโลเมตร สภาพอากาศเริ่มเย็นสบาย

ตลอดทั้งวัน อุณหภูมิต่ำาสุดระยะนี้อยู่ที่  18 

องศาเซลเซียส  

นายสุริยา กาละสุข หัวหน้าอุทยาน

แห่งชาติภูหินร่องกล้า เปิดเผยว่า ในช่วง

นี้ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จะมีฝน

ตกลงมาบ้าง ทำาให้ช่วงเช้าจะมีหมอกตาม

จุดต่างๆ  สวยงาม มีนักท่องเที่ยวที่ชอบ

สัมผัสธรรมชาติมากางเต็นท์นอนกันอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสัปดาห์

นี้ มีนักท่องเที่ยวจองบ้านพักผ่านออนไลน์

จนเต็มทั้งหมดแล้ว  เหลือเพียงสถานที่กาง

เต็นท์ที่นักท่องเที่ยวสามารถวอล์กอินเข้าไป

ได้เลย แต่นักท่องเที่ยวก็ต้องปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด เพื่อ

จะได้ท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างสบายใจ.

นทท.แห่ชมทะเลหมอกภูหิน

บ้านพักเต็มเหลือที่กางเต็นท์

สิ้นกระบวนการเวนคืนแล้วจะเริ่มก่อสร้าง

ต่อไป 

สำาหรับโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้น

จากทางหลวงชนบทสาย นฐ.5035 แนว

เส้นทางวางตัวไปทางทิศตะวันออก  ผ่าน

คลองตาพริ้ง ผ่านจุดตัดทางหลวงชนบท

สาย นฐ.3004  ที่ประมาณ กม.3+500 ข้าม

คลองนราภิรมย์ ตัดผ่านทางหลวงชนบท

สาย นบ.5014 ข้ามคลองสามท้าว ตัดทาง

หลวงชนบทสาย นบ.1001 ข้ามคลองจีน

บ่าย ข้ามคลองขุนเจน  โดยแนวเส้นทาง

จะอยู่ทางทิศเหนือของศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่  

และแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางทิศตะวัน

ออกเฉียงใต้ ข้ามคลองลาดละมุด ผ่าน

ทางหลวงชนบทสาย นบ.5035 ใกล้กับทาง

แยกเข้าวัดบางม่วง 

จากนั้นแนวจะเบี่ยงไปทางขวาวาง

แนวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามคลอง

โสนน้อยตัดผ่านทางหลวงชนบทสาย  นบ.

1001 บริเวณซอยอินทนิล แล้วแนวจะ

เบี่ยงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านพื้นที่

โล่งด้านหลังหมู่บ้านศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ 

ข้ามคลองบางนาและคลองประปา ก่อน

เบี่ยงขึ้นไปทางทิศเหนือผ่านพื้นที่ระหว่าง

หมู่บ้านมัณฑนากับอาคารโครงการบ้านเอื้อ

อาทรบางกรวย (วัดพระเงิน)

ทั้งนี้ โดยแนวเส้นทางจะอยู่ด้านทิศ

ใต้ของวัดสุนทรธรรมิการาม ข้ามคลองหัวคู 

และเข้าบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก โดย

เชื่อมทางแยกต่างระดับบางคูเวียง ตัดพาด

ผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 3 อำาเภอ 6 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 7  ตำาบล และ 28 

หมู่บ้าน/ชุมชน ถนนนครอินทร์เป็นหนึ่ง

ในโครงการถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-

เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์  (แนวตะวันออก-

ตะวันตก) เปิดใช้เมื่อปี 2545 เมื่อดำาเนิน

การแล้วเสร็จจะทำาให้ โครงข่ายสมบูรณ์ 

เสริมประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม แก้ไข

การจราจรติดขัดบนถนนกาญจนาภิเษก  

ถนนบรมราชชนนี รองรับการเติบโตด้าน

เศรษฐกิจในพื้นที่ จ.นนทบุรีและนครปฐม 

ตลอดจนเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนมาก

ยิ่งขึ้น ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิด

ชอบ รมว.คมนาคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เบื้องต้น ทช. 

คาดว่าจะใช้งบประมาณโครงการรวม 

9,200 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง  4,600 

ล้านบาท และค่าเวนคืนที่ดิน 4,600 ล้าน

บาท สำาหรับพื้นที่เวนคืน 2 จังหวัด 3 

อำาเภอ ได้แก่ อ.บางกรวย อ.บางใหญ่ ของ 

จ.นนทบุรี และ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

รวม  1,370 แปลง จะเร่งเวนคืนให้แล้ว

เสร็จภายในปี 65 เริ่มก่อสร้างปี 66 ใช้เวลา

ก่อสร้างประมาณ 2 ปี ถนนสายใหม่จะคู่

ขนานกับสายนนทบุรี 1-วงแหวนรอบนอก 

โดยมีสะพานพระราม 5 เชื่อมการเดินทาง.

ปปง.ยึดทรัพย์‘พิยดา’เพิ่ม

รถหรู-กระเป๋ายี่ห้อกว่า2ล.

ทช.ตอกเข็มถนนเชื่อม‘นครอินทร์-ศาลายา’ปี66
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7บทความ

สิงคโปร์กับมาตรการสู้โควิด

รอบใหม่ที่คนไทยควรใส่ใจ
งคโปร์ต้องกลับมา “กระชับ” มาตรการสู้ โควิด-19 

อีกรอบ เมื่อคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทะลุ 

2,000 รายต่อวัน

มาตรการใหม่เน้นที่จะไม่ให้ระบบสาธารณสุขต้องรับ

ภาระการรักษาผู้ป่วยเกินกว่าที่จะรับได้

เป็นความกังวลใหม่ที่ประเทศนี้เพิ่งยอมรับว่ากลาย

เป็นปัญหาที่คาดไม่ถึงเช่นกัน

เพราะสิงคโปร์เคยประกาศอย่างมั่นใจว่า สามารถฉีด

วัคซีนครบโดสให้ประชากรของตนเกิน 80% แล้ว

เขาอ้างว่าเป็นประเทศที่สามารถฉีดวัคซีนให้

ประชาชนในสัดส่วนสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก

แต่ผ่านมาไม่กี่สัปดาห์ก็ต้องยอมรับกับประชาชนของ

ตนว่า สายพันธุ์เดลตาทำาให้ทุกอย่างผิดจากที่คาดหมาย 

ต้องมาตั้งหลักกันใหม่อีกครั้ง

รัฐมนตรีสาธารณสุขของเขา Ong Ye Kung เปิดใจ

กับประชาชนว่า

“ถ้าเราอยู่ร่วมกับโควิดได้ เราต้องมีภูมิต้านทานใน

ประชาชนมากพอ ขณะเดียวกันก็จะไม่ให้การแพร่ระบาด

บานปลายถึงจุดที่ระบบสาธารณสุขของเรารับไม่ไหว...”

วันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา รัฐบาลประกาศผ่อนปรน

มาตรการต่างๆ เพราะมีความมั่นใจว่าได้ฉีดวัคซีนมากพอที่

จะใช้นโยบาย “อยู่ร่วมกับโควิด” ได้

สิงคโปร์เปิดให้ประชาชนเคลื่อนไหวไปมาอย่างเกือบ

ปกติ ถึงขั้นที่ตั้งความหวังว่าจะสามารถมีกิจกรรม “เคาต์                     

ดาวน์ปีใหม่” ในปลายปีนี้ ได้ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่ง

ความปกติให้เศรษฐกิจฟื้นคืนกลับมา

แต่ที่ไหนได้ จากตัวเลขคนติดเชื้อต่ำากว่าวันละ 100 

ตอนนั้นวันนี้กลับพุ่งไปที่ 2,263 ราย เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา 

ทำาให้ต้องทบทวนมาตรการทั้งหมดอย่างเร่งด่วนฉับ

พลัน

เป็นที่มาของมาตรการเข้มข้นต่างๆ ที่บังคับใช้

ระหว่าง 27 กันยายนถึง 7 ตุลาคม นั่งกินอาหารในร้านได้ 

ลดจาก 5 คนเหลือ 2 คนต่อโต๊ะ ไม่มีข้อยกเว้นแม้ว่าจะ

ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วหรือไม่ และไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารข้าง

ถนนหรือร้านกาแฟหรือร้านอาหารทั้งสิ้นทั้งปวง

การพบปะของผู้คนในที่สังคม...ลดจากกลุ่มจะ 5 เหลือ 

2 คน ผู้สูงวัยขอให้อยู่บ้านตลอด ผู้มาเยือนที่บ้านให้มาได้ไม่

เกิน 2 คนต่อครัวเรือนต่อวัน

การทำางานที่บ้าน หรือ Work from Home ถือเป็น

นโยบายพื้นฐานที่ทุกธุรกิจจะต้องทำาให้ได้มากที่สุด

การเรียนหนังสือสำาหรับนักเรียนมัธยมให้ทำาที่บ้านหรือที่

เรียกว่า Home-based learning

การเรียนพิเศษสำาหรับเด็กอายุต่ำากว่า 12 ให้ทำาออนไลน์

กิจกรรมสำาหรับเด็กก่อนวัยเรียนให้เปิดได้ แต่ขอให้พ่อ

แม่พยายามให้เด็กอยู่บ้านมากที่สุด

ตั้งแต่ 1 ตุลาคมเป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขได้

เสนอแผนที่เพื่อแสดงจุดที่มีคนติดเชื้อเป็นจำานวนมากให้

ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้ในเว็บไซต์

และจาก 4 ตุลาคมเป็นต้นไป ประชาชนวัย 50-59 ปี 

จะได้รับเชิญให้ไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหากได้ครบโดสแล้ว

อย่างน้อย 6 เดือน

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์บอกประชาชนว่า 

แนวทางของการสู้ โควิดครั้งใหม่นี้จะมี 4 ขั้นตอน

เริ่มด้วย “ระยะเตรียมการ” ซึ่งรัฐบาลกำาลังประกาศใช้

อยู่ขณะนี้

นั่นคือการระดมสรรพกำาลังเพื่อลุกขึ้นสู้กับโควิดอีกรอบ

หนึ่งอย่างขึงขังจริงจัง

“แต่กระนั้นก็เถอะ เจ้าสายพันธุ์เดลตาไม่ได้เดินตามสิ่ง

ที่เราต้องการเสมอไป เพราะมันได้แพร่กระจายในชุมชน และ

มันได้เพิ่มจำานวนคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่เราคาดเอาไว้

มาก...” รัฐมนตรีสาธารณสุขบอก

“เราจึงต้องร่วมกันขี่คลื่นนี้ ไปด้วยกันอย่างดีที่สุดเท่าที่

จะทำาได้...”

การเปลี่ยนกติกาการควบคุมโควิดจะเป็นการซื้อเวลาให้

รัฐบาลเร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ประชาชน

เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐและยุโรปแล้ว ตัวเลขคนติด

เชื้อของสิงคโปร์อาจจะยังน้อยกว่า

แต่ประเทศเหล่านั้นก็ต้องจ่ายมันด้วยราคาที่แพงกว่า 

เพราะคนเสียชีวิตสูงกว่ามาก

“เรากำาลังพยายามกดตัวเลขคนเสียชีวิตให้ต่ำาที่สุดเท่าที่

จะทำาได้”

สัปดาห์ก่อน ตัวเลขคนรักษาในโรงพยาบาลของสิงคโปร์

อยู่ที่ 1,092 ราย ในจำานวนนี้ที่ต้องการเครื่องช่วยหายใจอยู่ที่ 

162 ราย และ 23 รายที่อยู่ในห้องไอซียู

จำานวนผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตก็ขยับขึ้นพร้อมกับ

จำานวนติดเชื้อที่สูงขึ้น

แต่ในอัตราที่ต่ำากว่าเดิม...เพราะมีการรณรงค์ฉีดวัคซีน

กันอย่างเต็มที่

ตัวเลขยืนยันว่าคนที่ไม่ฉีดวัคซีนนั้นมีโอกาสมีอาการ

หนัก หรือเสียชีวิตมากกว่าคนฉีดวัคซีนถึง 12 เท่า

จึงขอให้ผู้สูงวัยทุกคนเร่งฉีดวัคซีนเสีย แม้ว่าจะไม่ค่อย

ออกจากบ้านก็ตาม

เหตุเพราะแม้เขาเหล่านี้จะไม่ออกไปหาเชื้อ แต่เชื้อก็มา

หาได้จากคนในครอบครัวแม้คนเหล่านี้จะไม่แสดงอาการติด

เชื้อตอนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนสูงอายุก็ตาม

เมื่อไทยเราเห็นตัวอย่างของสิงคโปร์แล้วก็คงจะรู้ว่าไม่มี

สถานการณ์ใดที่จะวางใจได้เลยแม้แต่น้อย

เพราะไม่ว่าจะเรียกมันว่า “ขาขึ้น” หรือ “ทรงตัว” หรือ 

“ขาลง” มันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลันเสมอ.

กาแฟดำ

มื่อสองวันก่อน สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันอออก (สกพอ.) หรืออีอีซี 

ร่วมกับบริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริก EEC Automation 

Park และเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชนไทย-ญี่ปุ่น จัดงาน 

EEC connecting Thailand and Japan Collaboration 2021 

“Digital Manufacturing Platform” แสดงความพร้อมของ 

EEC Automation Park ที่ EEC ประสานความร่วมมือกับ                                                                     

มิตซูบิชิจัดตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา สนับสนุนให้

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นฐานการเร่งปรับสภาพขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมในอีอีซีให้ก้าวสู่ระบบโรงงานอัจฉริยะ 4.0 ตอบ

โจทย์การพัฒนาการผลิตที่ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า สร้างทักษะ

แรงงาน และยกระดับการแข่งขันโดยรวมในโลกใบใหม่

เลขาธิการ อีอีซี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ได้ชี้ถึงความ

สัมพันธ์อันเข้มแข็งของเอกชนญี่ปุ่นในพื้นที่อีอีซี ที่มีสัมพันธ์

และมีการลงทุนในประเทศไทยมายาวนานต่อเนื่อง เมื่อโลก

เศรษฐกิจปรับตัวเปลี่ยนไปก็ได้ช่วยยกระดับการผลิตภาค

อุตสาหกรรมให้เข้าสู่ดิจิทัล (Digital Manufacturing Platform) 

แม้จะเผชิญวิกฤตการณ์ โควิด-19 ซึ่งทางบริษัท มิตซูบิชิฯ ได้

คิดค้นและพัฒนาแนวคิด e-F@ctory Alliance พร้อมพันธมิตร

เครือข่ายช่วยพัฒนา EEC Automation Park ที่มหาวิทยาลัย

บูรพา ซึ่งช่วยให้มีการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ Robotics 

& Automation สร้างความเชื่อมโยง Ecosystem หนุน

ภาคอุตสาหกรรมให้ได้ปรับตัวสู่ระบบโรงงานอัจฉริยะด้วย

นวัตกรรมที่ยกระดับการผลิตสู่ระดับ 4.0 ในพื้นที่อีอีซี ซึ่งช่วย

ดึงดูดการลงทุนนวัตกรรมขั้นสูงจากนักลงทุนทั่วโลกมาที่ไทย

การลงทุนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics 

& Automation) เป็นเครื่องมือสำาคัญให้ภาคอุตสาหกรรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ที่ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลิตภาพโดยรวม

ต่อหน่วยได้เกือบ 40% ซึ่งการดำาเนินงานนี้คาดว่าใน 3 ปีข้าง

หน้าจะเกิดการลงทุนสูงถึง 500,000 ล้านบาท-เป็นการลงทุน

ในพื้นที่อีอีซีไม่ต่ำากว่า 50,000 ล้านบาท/ปี โดยปี 65 ตั้งเป้า

หมายให้ โรงงานในอีอีซีเริ่มประยุกต์ใช้เตรียมความพร้อม

สำารวจการออกแบบระบบและเชื่อมหาแหล่งทุนได้ไม่น้อยกว่า 

200 แห่ง และตั้งเป้าภายใน 5 ปีจะสามารถปรับสู่โรงงาน

อัจฉริยะใช้เทคโนโลยีขั้นสูง Digital Manufacturing 4.0 ไม่

น้อยกว่า 10,000 โรงงาน ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย-เพิ่ม

ขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก ยกระดับรายได้

แรงงานไทย ทำาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ดร.คณิศชี้ว่า หากเราไม่ปรับสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทัน

โลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ไม่ยก

ระดับปรับฐานให้แข่งขันได้ จากวันนี้ถึง 5 ปีข้างหน้าเราจะไม่

เหลืออะไร! จะไม่มีทางที่จะไปแข่งขันกับใครได้! 

การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี การสร้างโอกาสใหม่

ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงการปรับตัว

ยกระดับพัฒนาทักษะของบุคลากรในประเทศตั้งแต่นี้อย่าง

เร่งด่วน-แม่นตรงกับความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้า จึงเป็น

เรื่องที่จำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับการยกระดับการพัฒนาประเทศ 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วต่อเนื่องของโลกวันนี้!

ด้านประธาน JETRO นายอัทสึชิ ทาเคทานิ ได้ชี้ถึง

ความร่วมมือระหว่าง JETRO และอีอีซี ในการสนับสนุน 

Robotic & Automation ว่า JETRO จัดตั้งเว็บไซต์พิเศษ

แนะนำาบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นผู้นำาด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบ

อัตโนมัติ และได้นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา

บุคลากร รวมทั้งได้ร่วมมือกับอีอีซีจัดสัมมนาและประชุม

ออนไลน์ สร้างโอกาสการลงทุนขึ้น จนได้มีการจับคู่ทางธุรกิจ 

(Business Matching) ระหว่างบริษัทญี่ปุ่นกับไทยแล้วกว่า 

50 บริษัท และยังมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ธุรกิจร่วมกันกว่า 60 ครั้ง ซึ่งทางญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุน

ภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรม Robotic & Automation ที่ EEC Automation 

Park ที่อีอีซีขับเคลื่อนนี้จะเป็นฐานความร่วมมือสำาคัญพัฒนา

อุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ Industry 4.0 และการพัฒนาทักษะ

บุคลากรร่วมกันต่อไปในอนาคต 

โดยทางบริษัท มิตซูบิชิฯ ได้นำาระบบโรงงานอัจฉริยะ 

e-F@ctory สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรม

ขั้นสูง และพัฒนาระบบ SMKL (Smart Manufacturing 

Kaizen Level) ที่ใช้ประเมินระดับการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ในโรงงาน และยังมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ทั้ง

ด้าน IT (Information Technology) และ OT (Operation 

Technology) ในระบบ Factory Automation ที่มีความเสถียร

และ Real Time จริง รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยุค

ดิจิทัล มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยตามนโยบายอุตสาหกรรม 

4.0 ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

นี่คือส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวจากอีอีซี ที่สำาคัญ

ในการพัฒนาความก้าวหน้า นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ขับ

เคลื่อนอย่างต่อเนื่องในทุกวันนี้ ซึ่งดำาเนินคู่ไปกับการพัฒนา

บุคลากรที่หน่วยงานอย่าง EEC HDC ได้ขับเคลื่อนจัดปรับ

แนวทางการพัฒนาคนให้ตรงกับงานแบบ EEC Model ที่ตั้ง

เป้าหมายรวมภายใน 3 ปี มุ่งผลิตบุคลากรที่ก้าวหน้าไม่น้อย

กว่า 2 แสนคน และผลิตบุคลากรที่จะรองรับการพัฒนาดิจิทัล 

5G ให้ได้ 5 หมื่นคนเป็นอย่างต่ำา โดย EEC Automation 

Park จะเป็นศูนย์เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร 

(EEC-NET) ด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ดิจิทัล และยก

ระดับอุตสาหกรรมสู่โรงงานอัจฉริยะ มีสายการผลิตอัตโนมัติ

แบบดิจิทัลจากการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ที่ครอบคลุมพื้นที่

อีอีซี 100% และมีบริการข้อมูลฮาร์ดแวร์-ซอฟต์แวร์ในการ

จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัท

พันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการขับเร่งสร้างความก้าวหน้าครั้ง

ใหญ่ให้เกิดขึ้น EEC Automation Park จะเป็นศูนย์ฝึก-พัฒนา

ทักษะความชำานาญให้ภาคอุตสาหกรรมและที่จะเข้าสู่ภาค

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะทักษะด้าน Robotics & Automation 

ฯลฯ ทั้งยังเป็นศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมที่ชำานาญ

การ ช่วยพัฒนายกระดับปรับตัวให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการ

ความก้าวหน้าใหม่ ให้สามารถยกระดับปรับตัวพัฒนาระบบ

การผลิตให้เท่าทันโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 

เพื่อปรับสร้างให้ไทยก้าวสู่ยุคนวัตกรรมขั้นสูงต่อไป นี่คือความ

เคลื่อนไหวในมุมดีๆ ที่อีอีซีขับเคลื่อนอยู่อย่างแข็งแกร่ง.

tapichart@hotmail.com

ถ้าไม่เร่งปรับสร้างเทคโนโลยีตั้งแต่วันนี้....อีก5ปีข้างหน้าก็ไม่เหลืออะไร!!!

เ

สิ

การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี การ

สร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ และ

การพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงการปรับ

ตัวยกระดับพัฒนาทักษะของบุคลากร

ในประเทศตั้งแต่นี้อย่างเร่งด่วน-แม่น

ตรงกับความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้า จึง

เป็นเรื่องที่จำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับการ

ยกระดับการพัฒนาประเทศ ท่ามกลาง

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วต่อเนื่อง

ของโลกวันนี้!

“

”



‘ไทยเบฟ’กางแผนฝาวิกฤตโควิด-19

ผงาดอาณาจักรอาหาร-เคร� องด� มอาเซียนอยางยั่งยืน

ทอท.ลุยประมูลพื้นที่รอบสนามบิน

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

8 เศรษฐกิจ

PTTEPเปดวิสัยทัศนCEOใหม 
จับเทรนดพลังงานหมุนเวียน

ปตท.สตารทโรงแยกอากาศ

มนตรี ลาวัลยชัยกุล

‘โควิด-19’ ทุบกินเจปนี้เงียบเหงา 

นายธนวรรธน พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคา  

ไทย และประธานท่ีปรึกษาศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหา                                                         

วิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผยวา ผลสํารวจพฤติกรรมการใช

จายในชวงเทศกาลกินเจ พบในป 2564 ไมคึกคัก โดยมูลคาการ

ใชจายในชวงเทศกาลปนี้มีมูลคาอยูที่ 40,147 ลานบาท หดตัว 

14.5% ทั้งนี้ เปนผลมาจากปญหาเร� องของการแพรระบาดของ                                                

โควิด-19 สงผลกระทบตอความกังวลของประชาชน รวมไปถึง

เร� องของราคาสินคาวาจะปรับตัวสูงขึ้น

ATP 30 ควางานบริหารจัดการ E-Bus

นายปยะ เตชากูล กรรมการผูจัดการ บมจ.เอทีพี 30 หรือ ATP                                                                                           

30  เปดเผยวา บริษัทตกลงทําสัญญาใหบริการบริหารจัดการการเดิน 

รถโดยสารไฟฟามินิบัส (E-Bus) กับบริษัท อรุณ พลัส จํากัด มีผลต้ังแต 

1 ต.ค.64-31 พ.ค.68 ระยะเวลา 44 เดือน หลังจากท่ีไดเร่ิมใหบริการ

บริหารจัดการธุรกิจรถไฟฟาใหเชากับบริษัท อีวี มี พลัส จํากัดต้ังแตวัน

ท่ี 1 สิงหาคม 2564 ท่ีผานมา โดย ATP 30 สงเจาหนาท่ีท้ังฝายการ

เดินรถ ฝายเทคนิค ตลอดจนฝายซอมบํารุงเขาไปใหบริการดังกลาว 

SKY เปดศูนยสั่งการความปลอดภัยอัจฉริยะ

นายขยล ตันติชาติวัฒน ประธานเจาหนาที่สายงานการ

ตลาด บมจ.สกาย ไอซีที หรือ SKY เปดเผยวา ไดใชงบกวา 100 

ลานบาท เพ� อไดพัฒนาศูนยสั่งการอัจฉริยะดานความปลอดภัย 

(Security Operation Center) หรือ SOC เพ� อยกระดับปฏิบัติ

การดานความปลอดภัยใหครอบคลุมและเต็มประสิทธิภาพมาก

ขึ้น อยางไรก็ตาม ศูนยสั่งการอัจฉริยะ SOC ไดนํามาใชในการ

ควบคุมดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะขนาด

ใหญ เชน ศูนยราชการและสนามบิน

TPCH ปลื้ม! หุนกู 1,500 ลานขายเกลี้ยง

นางกนกทิพย จันทรพลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บมจ.ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง หรือ TPCH  เปดเผยวา ผลการเสนอ

ขายหุนกู ครั้งที่ 1 ป 2564 มูลคาไมเกิน 1,500 ลานบาท เสนอ

ขายใหกับสถาบันและนักลงทุนรายใหญหมดเกลี้ยง ตอกย้ํานัก

ลงทุนเช� อมั่นปจจัยพื้นฐานแข็งแกรง มองเห็นศักยภาพการเติบโต

กาวกระโดด พรอมเดินหนารุกขยายโครงการโรงไฟฟาฯ ตามแผน 

หนุนผลงานเติบโตอยางมั่นคง

มิตรผล-บานปูเติมเงินชวยโควิด

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ.บาน

ปูฯ เปดเผยวา กองทุนมิตรผล-บานปูฯ ไดเพ่ิมงบประมาณจากเดิม

อีก 500 ลานบาท รวมเปน 1,000 ลานบาท โดยมี 7 หมวดหมู 

เปนเกณฑหลักในการพิจารณาสงมอบความชวยเหลือ นอกจากงบ

ประมาณสวนหน่ึงจะจัดสรรไวเพ� อสนับสนุนอุปกรณทางการแพทย

ท่ีจําเปนในการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19

เพิ่ม 2 แบงกจายคิวอาร โคดไทย-อินโดฯ

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผูชวยผูวาการ สายนโย 

บายระบบการชําระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแหงประ                           

เทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา ขณะน้ีมีธนาคารพาณิชยขยายการให

บริการชําระเงินระหวางประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียดวย

คิวอาร โคดมาตรฐานเพ่ิมอีก 2 รายคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย คาดจะมีผูใชบริการเพ่ิมมากข้ึน และสามารถ

รับทองเท่ียวฟนหลังสถานการณโควิด-19 คล่ีคลาย พรอมตอยอดให

บริการโอนเงินระหวางสองประเทศแบบทันทีผานพรอมเพย.

 

ไทยโพสต • ปตท.สผ.เผยวิสัยทัศนซีอีโอคนใหม เนนสรางความแข็ง 

แกรงของธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม ขยายการลงทุนไปสูธุรกิจ

พลังงานหมุนเวียน ดาน ปตท.-บีจีไอโชวความพรอมมาบตาพุด แอร

โปรดักส เร่ิมเดินเคร� องโรงแยกอากาศไฮเทค 1 ต.ค.น้ี ล่ันเปนแหง

แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผลิตกาซ 450,000 ตันตอป

ออนรัฐฟน‘ชอปดีมีคืน’ดันศก. 

ากการแพรระบาดโควิด-19  ทําใหธุรกิจตองมีการปรับตัว

ครั้งใหญ โดยในชวงที่ผานมา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน) ก็ตองเจอโจทยที่ทาทายหลายดาน แน�นอนวา

มาตรการควบคุมการระบาดไดทําใหชองทางการจําหน�ายของกลุม

ไทยเบฟตองหยุดชะงัก แตจากการปรับแผนการดําเนินงาน และ

การบริหารจัดการคาใชจายในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ทําใหมีกําไรเติบโตอยางแข็งแกรง  

โดยมีกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเส� อมราคา และ

คาใชจายตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 11.5% เม� อเทียบกับปกอน หรือคิดเปน 

36,638 ลานบาท สําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2564 และยังคงเปนบริษัทเคร� องด� มและอาหารที่ใหญที่สุดใน

อาเซียน รวมทั้งเปนบริษัทในอาเซียนบริษัทเดียวที่ติดอันดับ 1 ใน 

10 ของเอเชียในดานรายไดและมูลคาทางการตลาด   

ขับเคล� อนองคกรสู PASSION 2025 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท 

ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) กลาววา การแพรระบาดของไวรัส

โควิด-19 ที่มีความตอเน� องมาเปนเวลาเกือบ 2 ป สงผลกระทบ

ตอการดําเนินชีวิตและระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ทําใหทุก

ธุรกิจตองมีการต� นตัวและมีการปรับกลยุทธทางธุรกิจ

เพ� อวางแผนรับมือกับวิถีใหมในยุคนิวนอรมอลไป

พรอมกับการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การเตรียมความ

พรอมจึงเปนเร� องที่สําคัญ ทุกวันนี้ทุกคนรับมือ

และปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบันอยางเต็ม

ความสามารถ  

ขณะเดียวกันบริษัทก็พรอมที่

จะขับเคล� อนองคกรไปสู PASSION 

2025 กับกาวที่แข็งแกรงกวาเดิม เพ� อครอง

ความเปนผูนําธุรกิจเคร� องด� มครบวงจร

ในภูมิภาคอาเซียนที่มั่นคงและยั่งยืน ผาน              

กลยุทธหลักดังตอไปนี้ 1.BUILD สรรคสรางความ

สามารถ คือ สรรคสรางความสามารถและโอกาสทาง

ธุรกิจใหมๆ ดวยการตอยอดจากพื้นฐานธุรกิจที่มีอยู  

2.STRENGTHEN เสริมแกรงความเปนหนึ่ง คือการเสริม

สรางความแข็งแกรงของธุรกิจหลัก เพ� อรักษาและกาว

สูความเปนผูนําธุรกิจเคร� องด� มและอาหารครบวงจรใน

ภูมิภาคอาเซียน โดยเนนการทํางานรวมกัน 3.UNLOCK 

นําศักยภาพของไทยเบฟมีอยูมากอใหเกิดมูลคาสูงสุด รวม

ถึงการนําทรัพยากรตางๆ เชน ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูมา

พัฒนาศักยภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งขยายเครือขาย

พันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและตางประเทศ 

ผลประกอบการยังน�าพอใจ 

นายประภากร ทองเทพไพโรจน 

รองกรรมการผูอํานวยการใหญ ผูบริหาร

สูงสุด กลุมธุรกิจสุรา รองผูบริหารสูงสุด 

การเงินและบัญชีกลุม และผูบริหารสูงสุด

ดานการเงินและบัญชี ธุรกิจตางประเทศ 

กลาววา ปนี้ยังคงเปนปที่ทาทาย โดย

กลุมธุรกิจสุราในภาพรวมยัง

คงมีความ

แข็งแกรง 

เน� อง

มา

จากความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑซึ่งตอบรับกับ

การบริโภคที่บานมาจาก

สินคาหลักของไทยเบฟ 

คือ รวงขาว สุราขาว

อันดับ 1 ในประเทศไทย 

และเพ� อตอกย้ําการเปน

สุราสีอันดับ 1 ในปนี้

สุราสีหงสทองไดปรับ

บรรจุภัณฑขนาด 350 

มล.และ 700 มล. ใหมีภาพลักษณหรูหราและทันสมัยมากขึ้น  

นายเลสเตอร ตัน ผูบริหารสูงสุด สายธุรกิจเบียร 

(ประเทศไทย) กลาววา ป 2564 เปนอีกหนึ่งปที่ “เบียรชาง” ตอง

เผชิญกับขอจํากัดดานการตลาด แมวาจะตองประสบกับสถานการณ

ความทาทายตางๆ ที่ยากจะคาดการณ แตกลุมธุรกิจเบียรยังคงมุงมั่น

เดินหนาขับเคล� อนธุรกิจตามวิสัยทัศนที่วางไว สงผลใหผลประกอบ

การเปนที่น�าพอใจ ทามกลางการแพรระบาดอยางตอเน� อง กลุมธุรกิจ

เบียรไดริเริ่มและดําเนินการปรับเปลี่ยนกลยุทธตางๆ เพ� อใหสามารถ

ดําเนินงานในโรงงานผลิตเบียรไดอยางราบร� น ซึ่งรวมถึงการรองรับ

กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนมา และเพิ่มบริการจัดสงถึงบาน 

ควบคูไปกับการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มาปรับใชเพ� อให

ธุรกิจสามารถดําเนินไปไดอยางแข็งแกรง 

เรงปรับตัวรับโควิด 

นายโฆษิต สุขสิงห รองกรรมการผูอํานวยการใหญ ผูบริหาร

สูงสุด สายธุรกิจเคร� องด� มไมมีแอลกอฮอล (ประเทศไทย) ผูบริหาร

สูงสุด กลุมบริหารชองทางการจําหน�าย ผูบริหารสูงสุดกลุมธุรกิจตอ

เน� อง และรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายพัฒนาความเปนเลิศ 

กลาววา ผูประกอบธุรกิจตางได

รับผลกระทบไมวาทางใดทาง

หนึ่ง สรางความกดดันและเปน

ตัวเรงใหทุกภาคสวนตองปรับตัว 

ผูบริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการใช

ชีวิตประจําวัน การทํางาน การ

จับจายใชสอย รวมทั้งการทอง

เที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

หามบริโภคภายในรานอาหาร

เพ� อควบคุมการระบาดของโค

วิด-19 สงผลตอเน� องใหกลุม

ธุรกิจเคร� องด� มไมมีแอลกอฮอล

ตองปรับเปลี่ยนแนวทางในการ

บริหารจัดการ รวมถึงการให

บริการกับรานคา  

ทั้งนี้ ในงวด 9 เดือนของ

ปงบประมาณ 2564 ธุรกิจเคร� อง

ด� มไมมีแอลกอฮอลมีรายไดจาก

การขายจํานวน 11,688 ลานบาท 

ลดลง 6.4% เม� อเทียบกับป

กอน เน� องจากปริมาณขายลด

ลง 8.6% ธุรกิจเคร� องด� มไมมีแอลกอฮอลยังคงบริหารตนทุนอยาง

ระมัดระวังดวยการลดคาใชจายในการโฆษณาและสงเสริมการขาย 

ซึ่งมาตรการดังกลาวนี้ชวยใหธุรกิจมีกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี

เงินได คาเส� อมราคา และคาใชจายตัดบัญชีจํานวน 1,629 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นถึง 15.2% เม� อเทียบกับกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดคา

เส� อมราคา และคาใชจายตัดบัญชีที่ไมรวมคาสินไหมทดแทนสําหรับ

ความเสียหายตอทรัพยสินจากเหตุเพลิงไหมสายการผลิตเคร� องด� ม

ของบริษัทโออิชิในปกอน ดังนี้ ปรับรูปแบบการขายมุงเนนรานคาปลีก 

รานคาในชุมชนมากยิ่งขึ้น  

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ

ใหญ และผูบริหารสูงสุดสายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย) เปดเผย

วา ทามกลางสถานการณที่ทาทายและเปลี่ยนแปลง กลุมธุรกิจ

อาหารมีการปรับตัวตามพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง โดยในป

ที่ผานมาไดปรับรูปแบบธุรกิจใหตอบโจทยดวย 3 กลยุทธหลัก ไดแก             

1.Driving Brand Penetration & Accessibility เพ� อเปนการขยายชอง

ทางการเพิ่มรายไดใหไดมากที่สุด ในปที่ผานมามีการเปดขยายสาขา

อยางตอเน� อง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อยูนอกหาง เพิ่มขึ้น 24 สาขา สง

ผลใหตอนนี้มีสาขาทั้งหมดรวม 673 สาขา รวมทั้งเปดรถจําหน�าย

อาหารเคล� อนที่ Food Truck อีกจํานวน 10 คันเพ� อเขาถึงลูกคาได

มากขึ้น  

ขณะที่ 2.Driving the Delivery Channel โดยพัฒนา

แพลตฟอรมเดลิเวอรีของเราเอง ประกอบกับขยายชองทางการ

เขาถึงผูบริโภคผานพันธมิตร สงผลใหชองทางเดลิเวอรีเติบโต

ขึ้นมากเม� อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และ 3.Digital 

& Technology ใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น. 

จ

นายมนตรี ลาวัลยชัยกุล                                      

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท                                                

ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. 

(PTTEP) เปดเผยภายหลังเขา

รับตําแหน�งในวันที่ 1 ต.ค.2564 

ตอจากนายพงศธร ทวีสิน ซึ่ง

เกษียณอายุงานวา จะยังคง

เปาหมายและตอยอดการสราง

รากฐานการเติบโตใหกับ ปตท.

สผ.ในระยะยาว ดวยการให

ความสําคัญกับการสรางธุรกิจ

สํารวจและผลิตปโตรเลียม ซึ่ง                            

เปนธุรกิจหลักใหมีความแข็ง                            

แกรง เรงรัดการสํารวจปโตร 

เลียมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต โดยเฉพาะแหลงกาซ

ธรรมชาติ และเรงรัดพัฒนา

แหลงปโตรเลียมท่ีคนพบใหม 

เพ� อเพ่ิมอัตราการผลิตปโตรเลียม

ขณะเดียวกันจะมุงเนน

การเตรียมความพรอม และ

ขยายการลงทุนไปสูธุรกิจพลัง                                                    

งานหมุนเวียน การลงทุนในโครง                                                     

การผลิตไฟฟาจากกาซธรรม 

ชาติ และการลงทุนในธุรกิจที่                                             

รองรับการเปลี่ยนผานทางพลัง 

งาน โดยนําเทคโนโลยีการดัก

จับ การใชประโยชน และการ

กักเก็บคารบอน (CCUS) เพ� อ

ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

และเปนสวนหนึ่งในธุรกิจตน                           

น้ํ าของพลังงานรูปแบบใหม

ในอนาคต ซึ่งอยูระหวางการ                           

ศึกษาความเปนไปไดเชิงพาณิชย                                                 

รวมท้ังการลงทุนดานเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมผานบริษัท เอไอ                                     

แอนด โรโบติกส เวนเจอรส จํากัด 

(เออารวี) ซ่ึงเปนบริษัทในเครือ

ดานนายวุฒิกร สติฐิต                                                   

รองกรรมการผูจัดการใหญหน�วย 

ธุรกิจกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท. 

(PTT) เปดเผยวา ในวันที่ 1 ต.ค.                           

2564 บริษัท มาบตาพุด แอร

โปรดักส จํากัด (MAP) ซึ่งเปน                           

การรวมทุนระหวาง ปตท. และ                            

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส  

จํากัด (BIG) พรอมเดินเคร� อง

โรงงานแยกอากาศ (ASU) ที่ใช                                    

พลังงานความเย็นจากการเปล่ียน 

สถานะกาซธรรมชาติเหลว (LNG) 

จากที่ปจจุบันพลังงานความเย็น

จาก LNG ถูกปลอยทิ้งโดยไมมี

การนํามาใชประโยชน

โดย ปตท.และ BIG ไดรวม                                                    

มือศึกษาตอยอดนวัตกรรมการใช

ประโยชนจากความเย็นดังกลาว

อยางมีประสิทธิภาพและเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม ทําให โรง                                   

แยกอากาศ MAP เปนแหงแรก                               

ในไทยและในเอเชียตะวันออก

เฉียงใตท่ีสามารถผลิตกาซอุตสาห                                               

กรรมจากความเย็นจากกระบวน 

การแปรสภาพ LNG ปริมาณ

มากถึง 450,000 ตันตอป มูลคา

ลงทุนรวมกวา 2,000 ลานบาท                              

และจะชวยลดการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดไดกวา 28,000 

ตันตอป.

ไทยโพสต • “สมาคมคา

ปลีก” ปล้ืมรัฐคลายล็อกดาวน                                       

หนุนดัชนีเช� อม่ันคาปลีกเดือน 

ก.ย.โต 2 เทา โอดยอดใช

จายตอครั้งยังแผว สะทอน

กําลังซื้อไมฟนตัว ออนรัฐ

อัดมาตรการกระตุน หนุน

คืนชีพ “ชอปดีมีคืน” พรอม

กระทุงเรงฉีดวัคซีน

นายฉัตรชัย ตวงรัตน

พันธ รองประธานสมาคมผู

คาปลีกไทย เปดเผยถึงผล

การสํารวจดัชนีความเช� อมั่น

คาปลีก Retail Sentiment 

Index (RSI) เดือน ก.ย.2564 

วา สงสัญญาณที่ดีโตขึ้น 2 

เทา จากเดือนกอนหนาที่

ระดับ 59.0 จากมาตรการ

การผอนปรนใหเปดกิจการ

และธุรกิจเพิ่มเติม สงผลให

ความถี่ ในการจับจายเพิ่ม                                       

มากขึ้น แตยอดการใชจาย

ตอครั้งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย                                    

สะทอนใหเห็นถึงกําลังซื้อที่

ยังไมฟนตัวเต็มที่ และตอง 

การการกระตุนจากภาค                                           

รัฐ

ขณะที่ดัชนี RSI ใน

อีก 3 เดือนขางหนา ปรับ

ตัวดีมาอยูที่ระดับ 63.8 เพิ่ม

ขึ้น 25% จากเดือนกอนหนา 

สะทอนวาผูประกอบการ                            

ยังมีความวิตกกังวลอยูมาก                           

ตอมาตรการการผอนคลาย 

และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

ที่ยังไมมีความชัดเจน และ

หากแยกตามประเภทรานคา

ปลีก มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุก

ประเภทธุรกิจอยางชัดเจน 

โดยเฉพาะรานคาวัสดุกอ 

สราง ตกแตง ซอมบํารุง 

ขณะที่รานสะดวกซื้อดัชนี

ความเช� อมั่นยังอยูตํ่ากวาคา

กลาง จากมาตรการเคอรฟว 

สงผลกระทบยอดขายในรอบ

ดึก รวมถึงมาตรการ WFH 

และการปดสถานศึกษา สง

ผลใหปริมาณลูกคาลดนอย

ลง

ทั้งนี้ มีการประเมิน

ผลกระทบตอยอดขายและ                                     

กําลังซื้อและแนวโนมกิจ 

กรรมทางเศรษฐกิจ จากมุม

มองผูประกอบการในเดือน 

ก.ย. พบวา 68% ผูประกอบ

การคาดวาการบริโภคภาค

เอกชนในไตรมาส 3 น�าจะ

หดตัวถึง 30% สวน 57% 

ผูประกอบการระบุวายอด

ขายในไตรมาส 3 จะลดลง

มากกวา 50% ขณะที่ 73% 

ของผูประกอบการคาดวา

สถานการณจะกลับมาใชชีวิต                              

ปกติไดในชวงครึ่งปหลังของ

ป 2565

“มี ข อ เสนอต อภาค

รัฐ อาทิ ภาครัฐตองเรงฟน

โครงการชอปดีมีคืนอยาง

เรงดวน เพ� อสรางเม็ดเงิน

หมุนเวียนในระบบ กระตุน

การจับจายในชวงไฮซีซั่นให

กลับมาคึกคัก รวมถึงการใช

มาตรการทางภาษีเพื่อช่วย

ผูประกอบการในดานคาใช

จายทางสาธารณสุข และเรง

การกระจายการฉีดวัคซีนให

รวดเร็วและเขาถึงประชาชน

มากกวา 70% ของประชากร

ทั้งหมดของประเทศ” นาย

ฉัตรชัยกลาว.

สมุทรปราการ • คลัง

เคาะขยายเวลาเชาพ้ืนท่ี

รอบสนามบิน 30 ป ทอท.

พรอมเปดทางใหเอกชน

เขารวมบริหารพื้นที่เชิงพา                                       

ณิชย เตรียมลงทุนโครง 

สรางพื้นฐานรองรับกวา 

1,985 ลานบาท

นายนิตินัย ศิริสมรรถ 

การ กรรมการผูอํานวย

การใหญ บริษัท ทาอากาศ 

ยานไทย จํากัด (มหาชน) 

หรือ ทอท. เปดเผยถึง

ความคืบหนาการพัฒนา

พื้นที่เชิงพาณิชย โดยรอบ

ทาอากาศยานของ ทอท.

วา กระทรวงการคลังมี                                     

มติเห็นชอบการขยายระยะ    

ยานไปพรอมกับการเพิ่มผล

ตอบแทนทางการเงินใหกับผู

ประกอบการ นําไปสูความคุม

คาการลงทุนในกิจการตางๆ 

ภายในทาอากาศยาน พรอม

สรางรายได ในระยะยาวให

กับ ทอท.อีกดวย โดยที่ผาน

มามีผูประกอบการจํานวน

มากแจงความจํานงขอเขาใช

ประโยชน ในพื้นที่วางเปลา

เพ� อพัฒนาเปนโครงการตางๆ 

มากกวา 68 โครงการ

อยางไรก็ตาม ทอท.ได

เตรียมความพรอมเพ� อรองรับ

การพัฒนาพ้ืนท่ีดังกลาวเอาไว

แลว ท้ังดานการสงเสริมใหผู

ประกอบการเขาใชประโยชน

ในพ้ืนท่ี และการจัดสรรการ

ใชประโยชน ท่ีดินแปลง

ถนนวัดศรีวารีนอย 723 ไร 

บริเวณโดยรอบสนามบิน

สุวรรณภูมิ (ทสภ.) ซ่ึงคาด

วาจะเร่ิมจัดสรรผูประกอบ

การกลุ่มแรกเพ่ือเข้าใช้

ประโยชนพ้ืนท่ีไดภายใน 3 

เดือนนับจากน้ี หรือภายใน

เดือน ธ.ค.2564 ลาสุดท่ี                         

ประชุมคณะกรรมการ ทอท.                   

ได มีม ติ เ ห็นชอบอนุ มั ติ

แผนลงทุนโครงสรางพ้ืน

ฐานดานการคมนาคมและ

ระบบสาธารณูปโภคหลักบน                                    

พ้ืนท่ีดังกลาว ภายใตกรอบ                                 

วงเงินงบประมาณ 1,985.349 

ลานบาท เม� อวันท่ี 22 ก.ย.

2564 ท่ีผานมาน้ี.

เวลาการใชประโยชนในที่ดิน                                   

ราชพัสดุออกไปอีก 30 ป นับ                                            

ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 

2564-29 ก.ย.2594 ครอบ 

คลุมการดําเนินกิจการทาอา 

กาศยานทั้ง 6 แหง ที่ไดทํา

ขอตกลงการใชประโยชนใน

ท่ีราชพัสดุไวกับกรมทาอา 

กาศยาน (ทย.) และกองทัพ

อากาศ (ทอ.)

ทั้ งนี้ จะสงผลให เกิด

การพัฒนาโครงการขนาด

ใหญ ที่มีมูลคาการลงทุนสูง                                        

ในทั้ง 6 ทาอากาศยานของ 

ทอท.บนพื้นที่จํานวนมากกวา 

2,100 ไร จากพื้นที่ทั้งหมด

ราว 32,000 ไร ตลอดจนสง

เสริมศักยภาพของทาอากาศ 



ทรงและเพิ่มความสบายในการสวมใส สวนชุด

ชั้นในมาพรอมกับสายหลายเสน อีกทั้งยังตกแตง

ดวยหวงโลหะ ออกแบบมาเพ� อสวมใสใหมองเห็นจาก

ภายนอก สามารถใสไดกับสเวตเชิ้ต เสื้อยืด หรือเสื้อ

นิตเอวลอย ก็ไดเชนกัน.
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วใจ” อวัยวะขนาดเล็กเทากําปน แตมี

ความสําคัญตอรางกาย เพราะทําหนาที่

สูบฉีดโลหิตเพ� อไปหลอเลี้ยงสวนตางๆ 

และเน� องจากเปนอวัยวะที่มีความซับซอน เม� อมี

อาการผิดปกติเกิดขึ้น ผูปวยจึงอาจไมทราบในทันที 

ทําให โรคหัวใจเปนโรคยอดฮิตอันดับตนๆ ที่คราชีวิต

ของผูคนทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย จากสถิติ

กระทรวงสาธารณสุข (16 กันยายน 2561) พบวามี

จํานวนคนไทยที่ปวยดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

432,943 คน มีอัตราการเสียชีวิตถึง 20,855 คน ตอ

ป หรือชั่วโมงละ 2 คน 

รศ.นพ.สุพจน ศรีมหาโชตะ สาขาวิชาโรค

หัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อุปนายกสมาคมแพทย โรค

หัวใจแหงประเทศไทยฯ กลาววา สิ่งที่สําคัญในการ

ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจคือการควบคุมและปองกัน

ไมใหเกิดภาวะเสี่ยง ดูแลรักษาสุขภาพและลดปจจัย

เสี่ยงของโรคอ� นๆ อยาง โรคเบาหวาน โรคความดัน 

โรคอวน ฯลฯ ที่มีปจจัยเกี่ยวเน� องและสงผลใหหลอด

เลือดหัวใจเส� อมสภาพได

“ควรออกกําลังกายใหพอเหมาะ ไมหนักเกิน

ไปอยางสม่ําเสมอทุกวัน อยางนอย 30 นาทีตอ

วัน ปรับพฤติกรรมการใชชีวิตที่เสี่ยงตอสุขภาพและ

การทํางานของหลอดเลือดหัวใจ เชน การสูบบุหรี่ 

ควบคุมอาหารและทานอาหารใหถูกหลักโภชนาการ 

ไมทานอาหารที่มีไขมันสูงจนเกินไป จัดการความ 

เครียดอยางเหมาะสม และนอนหลับพักผอนใหเพียง

พออยางนอย 7-8 ชั่วโมง หมั่นตรวจสุขภาพประจําป

อยางสม่ําเสมอ เพ� อตรวจหาความเสี่ยงและวางแผน

การปองกัน”.

ลิกโฉมสไตลการแตงตัวของคุณ กับคอลเลกชัน Autumn/Winter 2021 

จาก “H&M Studio” ที่มาพรอมกับการแสดงออก ทัศนคติ ความหลงใหล 

และความสงางาม พรอมที่จะครองโลกดวยสไตลที่แปลกตา คอลเลกชันนี้

ออกแบบมาเพ� อเสริมความแข็งแกรงและมอบพลังใหแกผูคน เปนการผสมผสาน

วอลุมที่สะดุดตาเขากับบอดี้สูท

และเลกกิ้งที่เปยมไปดวยพลัง  

สูทแบบโอเวอรไซสผสมผสาน

กับผานิตแนบเนื้อ แอคเซสเซอรี

ประดับคริสตัล สวมคูกับเสื้อผา

เลานจแวรที่เกไก เรียกงายๆ วา

เปนเสื้อผาที่ออกแบบมาเพ� อควีน

ยุคใหม คอลเลกชัน AW21 จาก 

H&M Studio จําหน�ายผานทาง 

th.hm.com เทานั้น ตั้งแตวันที่ 

23 กันยายนเปนตนไป

คอลเลกชันนี้ ไดแรง

บันดาลใจมาจากผูหญิงที่มีความ

มั่นใจ ไรความเกรงกลัว เปยมไป

ดวยความกลาหาญและพรอมที่

จะประกาศให โลกรูถึงความเปน

ตัวเธอ คอลเลกชันนี้เต็มไปดวย

ดีไซนที่หรูหราดั่งราชินี รวมถึง

ลวดลาย “Queendom” ที่ออกแบบมาเปนพิเศษ ในรูปแบบของตัวหนังสือกราฟฟตี้ 

สีสันที่ใชมีทั้งสีน้ําเงินเขมที่ส� อถึงความเปนราชนิกุล สีมวงอันทรงพลัง สีสมและเขียว

สะทอนแสง เติมความสดใส รวมถึงสีเทาออน สีดํา และสีครีม ที่สําคัญยังผลิตจาก

วัสดุที่ยั่งยืนมากขึ้น เชน โพลิเอสเตอรรีไซเคิล ผาฝายออรแกนิก และโพลิอาไมด

รีไซเคิล

สําหรับวอลุมคือธีมหลักของคอลเลกชันนี้ ไมวาจะเปนแจ็กเกตแบบพอง     

เดรสแบบพอง หรือกางเกงขากวางหลากหลายสไตล มาพรอมกับการตัดแตงที่เกไก

บริเวณเขา นอกจากนี้ยังมีการปรับสูทสามชิ้นใหดูทันสมัยมากขึ้น ดวยการทําแจ็ก

เกตใหพอดีตัวมากขึ้น ใสคูกับเสื้อบัสติเยร และกางเกงทรงหลวม รวมถึงยังมีบอดี้สูท

รัดรูป เลกกิ้ง เสื้อตาขาย บางรุนมีการตกแตงดวยเล� อมและหินสี เปนการเลนกับรูป

รูจัก(หัว)ใจของคุณ.. ดีแคไหน

ชุดสวยใสแลวมั่นใจ‘แฟชั่น’ลงตัวสาวยุคใหม

พ

ชุดสวยใสแลวมั่นใจ‘แฟชั่น’ลงตัวสาวยุคใหม

ชวยเหลือฟลิปปนส 

วศิน เรืองประทีปแสง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส พรอมดวย อุดม

ศักดิ์ อักษรภักดี กรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตวน้ํา บริษัท เจริญโภคภัณฑ

อาหาร คอรปอรเรชั่น ฟลิปปนส หรือซีพีเอฟ ฟลิปปนส และ ไชยวุฒิ แสงปรีดีกรณ รองกรรมการ

ผูจัดการ บริษัท Quezon Power (ฟลิปปนส) ในเครือ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก 

กรุป รวมมอบครุภัณฑทางการแพทย เคร� องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จําเปน ตลอดจนยารักษาโรค

และวิตามินตางๆ ใหกับเจาหนาที่ เทศบาลเมืองซามาล จังหวัดบาตาอัน ที่เปนแนวหนาในการปฏิบัติ

ภารกิจปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในฟลิปปนส โดยมี ไอดา มาคาลิเนา 

นายกเทศมนตรีเมืองซามาล รับมอบ เม� อวันกอน

สงมอบกําลังใจแพทยพยาบาล 

วรรณิภา รุงเรือง ผูอํานวยการอาวุโส ผูบริหารฝายกิจกรรมการตลาดองคกร ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) รวมกับ นรุตม เจียรสนอง รองประธานเจาหนาที่บริหารฝาย

การตลาด บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ในนามโรงภาพยนตรกรุงศรี ไอ

แมกซ สงมอบกําลังใจใหกับคณะแพทย พยาบาล บุคลากรทางการแพทย ดวยการมอบ ปอป

คอรน ปอปสตาร สแน็ก, หนากากอนามัย, อาหารกลองและไกทอด, น้ําผลไม และน้ําด� มกรุง

ศรี ภายใต โครงการกรุงศรี มอบกําลังใจใหบุคลากรทางการแพทย โดยมี อัญชลี โสตถิพันธุ ผู

ชวยผูอํานวยการดานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาฯ รับมอบเม� อเร็วๆ นี้

สนับสนุนอุปกรณแท็กซี่จิตอาสา

สุวัฒน ระดมสุทธิกุล รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

มอบอุปกรณปองกันเช้ือโรค ประกอบดวย ชุดปองกันเช้ือโรคสวนบุคคล (PPE) และชุดพลาสติก

คลุมเบาะรถ รวมมูลคา 60,000 บาท ใหแกกลุมแท็กซี่ในโครงการ “อาสา TAXI ปทุมฯ หวงใย

ชวยภัยโควิด” ที่ทําหนาที่ชวยเหลือรับสงผูปวยโควิด-19 ระหวางที่พักและโรงพยาบาล โดย

โครงการนี้เปนความรวมมือระหวางโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ภาครัฐ และ

ประชาสังคม โดยธนชาตประกันภัยเขาไปมีสวนรวมเพ� อเปนการชวยเหลือสังคม ตามหลัก   

ธรรมภิบาลที่ดีของบริษัท ที่ไดปฏิบัติมาอยางตอเน� อง

มอบอุปกรณทางการแพทย 

บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปง จํากัด (ทาเรือยูนิไทย) นําโดย ชิรพงค กอกิจสัมมากุล  ผูอํานวยการ

ฝายชิปปง และโลจิสติคส ประจําประเทศไทย พรอมดวยพนักงานทาเรือยูนิไทย มอบอุปกรณทางการ

แพทย ชุดสายเคร� องเฝาติดตามสัญญาณชีพแบบศูนยรวม ควบคุมการทํางานของหัวใจ EKG การ

วัดคาออกซิเจน และวัดความดันของผูปวย COVID-19 ที่อยูในหอง ICU มูลคา 228,000  บาท ให

กับ นพ.สิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผูอํานวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เพ� อนําไปใชงานและเปนการ

สนับสนุนการทํางานของบุคลากรทางการแพทยในการรักษาผูปวย COVID-19 ในขณะนี้

ปนน้ําใจเพ� อผูปวย 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด โดย ยุทธนา เพียงสุนทร รองผูอํานวยการ ฝาย

บริหารสินคาอุปโภค และ สุชาติ นุนรอด ผูจัดการทั่วไปแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ 

รวมกับ กลุมบริษัท โลตัส แมทเทรส จํากัด ปริญญา พวงเสือ ผูอํานวยการฝายขาย 

จัดโครงการ “ปนน้ําใจ สูภัยโควิด” เชิญชวนลูกคารวมทําบุญบริจาค จากทุกยอดการ

ซื้อผลิตภัณฑชุดเคร� องนอนโลตัสทุก 100 บาท จะเทากับรวมบริจาค 5 บาท นําไป

สมทบทุนเพ� อจัดซื้ออุปกรณและเคร� องมือทางการแพทย ใหแกสถาบันบําราศนราดูร 

ชวยเหลือผูปวยโควิด และผูปวยทั่วไป พรอมสงกําลังใจใหแกบุคลากรทางแพทย

ฟนฝาวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ ไปดวยกัน

สงความหวงใยสูภัยโควิด

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) นําโดย นวรัตน ทีฆเสนีย 

ผูอํานวยการ ฝายการบุคคล พรอมดวยคณะผูบริหารและพนักงานจิต

อาสา มอบถุงยังชีพ ขาวสาร อาหารแหง และน้ําด� ม จํานวน 200 ชุด 

เพ� อสนับสนุนการดําเนินงานและชวยเหลือผูปวยที่ติดเชื้อโควิด-19 ให

แก นิชุดา เจริญศรี ทันตแพทยชํานาญการ หัวหนากลุมงานทันตกรรม 

โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน เปนผูรับมอบ ณ โรงพยาบาลผูสูงอายุ

บางขุนเทียน กรุงเทพฯ.
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10 ท่องเที่ยว

ลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ “เมืองไมซ์” มาบ้าง ซึ่งความ

หมายชัดๆ ของความเป็นเมืองไมซ์นั้นก็คือ การเป็น “เมือง

แห่งการจัดประชุมนิทรรศการและงานแสดงสินค้า” ซึ่ง

ประเทศไทยมีเมืองไมซ์หลายเมืองด้วยกัน โดยในความเป็นเมืองไมซ์

นั้นมีความทับซ้อนกับการเมืองท่องเที่ยวอยู่ในที เพราะเวลาที่องค์กร

หรือห้างร้านต่างๆ จัดประชุม สัมมนาในต่างจังหวัด ก็มักจะมีการผนวก

กิจกรรมและการท่องเที่ยวเข้าไปด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้า

ประชุม กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมงานมากขึ้น และ

ข้อดีอีกประการคือ ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นแห่งนั้นให้

คึกคักขึ้น แต่กิจกรรมเมืองไมซ์ได้สะดุดลงนับจากมีการระบาดของไวรัส

โควิด-19 รุนแรงตั้งแต่ช่วงต้นปี 64 เป็นต้นมา และหลังการระบาด

อย่างหนักทำาให้รัฐต้องออกมาตรการล็อกดาวน์พ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด

รุนแรงเป็นเวลาเกือบสองเดือน

แต่ในระหว่างนั้น ทางสำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ตระเตรียมการรับสถานการณ์

หลังการคลายล็อกดาวน์และการเปิดประเทศ ซึ่งรัฐบาลประกาศว่าจะ

ประกวด ‘Smart Tourism’ ท่องเที่ยวในมุมมองใหม่

กรมการท่องเที่ยวเชิญผู้สนใจร่วมประกวดเส้นทางด้วย

กิจกรรมท่องเที่ยว มุมมองใหม่และนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ประจำาปี 2564 ชิงรางวัลกว่า 900,000 บาท ในโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเข้าสู่มาตรฐาน

ขึ้น เพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ยก

ระดับให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้

ครบทุกด้าน ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดาวน์ โหลดใบสมัครได้ที่

เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th หรือสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 0-2618-7781-4

รีบจอง รร.แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ จัดโปร

โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ ห้องสวีทประเภท 

1-2 ห้องนอนราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,000++ บาทต่อท่าน (ขั้น

ต่ำา 2 ท่าน) เหลือเพียง 707++ บาทต่อท่านเท่านั้น เมื่อใช้สิทธิ์

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน จองให้ไว เปิดให้แค่ไม่กี่วัน ไม่ว่าจะจูงมือ

คนรักมาฉลองวันหยุดสุดโรแมนติก หรือจะพาทั้งครอบครัวและ

แก๊งเพื่อนซี้มาพักผ่อนแบบสบายๆ กันในห้องพักขนาดใหญ่ พร้อม

สิ่งอำานวยความสะดวกและบริการระดับห้าดาวในราคาสุดพิเศษ 

ห้องสวีทประเภท 1 ห้องนอน (เข้าพักได้ 2 ท่าน) ราคา 2,000++ บาท 

ห้องสวีทประเภท 2 ห้องนอน (เข้าพักได้ 4 ท่าน) ราคา 4,000++ บาท  

พร้อมจัดให้ชุดใหญ่ไฟกะพริบ แมริออทบอนวอย รับเบิ้ลไปอีก โบนัส 

1,500 พอยต์ต่อ 1 การเข้าพัก สำารองห้องพักได้ตั้งแต่วันนี้-10  

ต.ค.2564 เท่านั้น และเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-30 พ.ย.2564 

สำารองห้องพัก www.bangkokmarriottsurawongse.com โค้ดการ

จอง: LPR ลิงก์การจองตรง https://bit.ly/3lz8RIE สอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2088-5666

ซันเดย์บรันช์ รร.อนันตรา สยาม กรุงเทพกลับมาเปิดแล้ว

ซันเดย์บรันช์ หรือบุฟเฟต์มื้อสายวันอาทิตย์ อันเลื่องชื่อ

และเป็นตำานานของโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ เป็นเวลา

นานกว่าทศวรรษ กลับมาเปิดให้บริการในวิถีปกติในรูปแบบใหม่ 

(New Normal) พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและเมนู

ไฮไลต์จากเชฟปริญญ์ ผลสุข เชฟฝีมือระดับมิชลินสตาร์จาก

ห้องอาหาร “สำารับสำาหรับไทย” ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 

2564 เป็นต้นไป เปิดบริการตั้งแต่เวลา 11.30-15.00 น. ทุกวัน

อาทิตย์ บริเวณปาริชาติคอร์ท (ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม 

กรุงเทพ ถนนราชดำาริ-ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชดำาริ).

เปิดประเทศให้ได้ในวันที่ 1 ตุลาคมปีนี้ แม้ว่าขณะนี้การเปิดประเทศ

จะเลื่อนไปอีกเดือนเป็นเดือนพฤศจิกายนก็ตาม 

โดยทีเส็บได้จัด “การประกวด 10 เส้นทาง

ยอดเยี่ยมเมืองไมซ์” ขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อ

เป็นการเตรียมการรับผู้คนที่เริ่มกลับมาใช้ชีวิต

ปกติหลังการคลายล็อกดาวน์และการระบาดของ

โควิด-19 ได้ซาลง โดยนายจิรุตถ์ อิศรางกูร 

ณ อยุธยา ผู้อำานวยการทีเส็บ ให้เหตุผลที่

จัดประกวด 10 เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ว่า 

เป็นแนวทางที่ทีเส็บมุ่งเตรียมความพร้อม

และเพิ่มศักยภาพสำาหรับไมซ์ซิตี้เมื่อมีการ

ผ่อนคลายการควบคุมโควิด-19 ด้วยการเสนอ

แพ็กเกจที่น่าประทับใจแก่นักเดินทางไมซ์ 

พร้อมกับการส่งเสริมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ชุมชนในแต่ละพื้นท่ีจากการส่งเสริมไมซ์ 

ในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เราพบว่าผู้จัดงาน

ไมซ์เริ่มสนใจสิ่งใหม่ๆ มากขึ้นต่อเนื่องโดยมีเกณฑ์

สำาคัญ เช่น เดินทางสะดวก ทำากิจกรรมได้ ช่วยกระจายรายได้ให้

ชุมชนและง่ายต่อการบริหารจัดการ จึงเป็นแนวที่นำามาใช้ในการสร้าง

เส้นทางใหม่ๆ

ผลการประกวด 10 เส้นทางเมืองไมซ์สร้างสรรค์ที่มีขึ้นเมื่อเดือน

สิงหาคม มีผู้สนใจส่งผลงานเข้ามามากถึง 95 ราย แต่คณะกรรมการ

คัดกรองรอบแรกเหลือ 20 ราย และคัดกรองเข้มข้นอีกไปอีก จนในที่สุด

เหลือ 10 ผลงานที่น่าสนใจ ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ พิษณุโลก 

ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และสงขลา

ในรายละเอียดของแต่ละเส้นทางมีดังนี้

- กรุงเทพฯ “ตะลอนเส้นทางสีเขียว เที่ยวบางน้ำาผึ้ง” ขี่จักรยาน

ชมธรรมชาติและวิถีชุมชน

- พัทยา “Incentive for All @Pattaya” เที่ยวเกาะแสมสารชม

ปะการัง ปล่อยพันธุ์ปลา ร่วมกิจกรรมกับชาวชุมชนตะเคียนเตี้ย

- เชียงใหม่ “เชียงใหม่ไมซ์ซิตี้” หลากหลายวัฒนธรรมล้านนา 

CSR สร้างความสามัคคี ร่วมประเพณีไม้ค้ำาโพธิ์ กิจกรรมธรรมชาติ

เชียงดาว ชมโรงงานหลวง และวัฒนธรรมชนเผ่า

- พิษณุโลก “เมืองรองที่ไม่เป็นรอง” ชมธรรมชาติและกิจกรรม

วัฒนธรรม ทำากิจกรรมมัดย้อมล่องแม่น้ำาน่าน

- ขอนแก่น “เส้นทางขอนแก่น เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่” 

เยี่ยมชมการผลิตผ้าไหมอำาเภอพลและชนบท ปลูกหม่อน และทำากิจกรรม

มัดย้อม

- อุดรธานี “อเมซิ่ง แซ่บ ม่วน สุข x2 ท่องหนองคาย เที่ยว

อุดรธานี” เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจีน แหล่งอารยธรรมขอม ศูนย์สมุนไพร 

600 ไร่ ทำาอาหาร บวชต้นไม้

- นครราชสีมา “มนุษย์อยู่คู่ธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ คืนชีวิตสู่

ผืนป่าเขาใหญ่” เที่ยวเขาใหญ่ทำากล้าปลูกป่า ทำาก้อนเห็ดแจกโรงเรียน 

ดูสวนดอกไม้ ฟาร์มโชคชัย

- สุราษฎร์ธานี “ไมซ์สร้างสรรค์ วิถีพะงัน สัมผัสพลังแห่งจันทรา” 

เที่ยวธรรมชาติ และ wellness ร่วมกิจกรรมศิลปะ เรียนรู้อาหารดั้งเดิม 

และธนาคารปู

- ภูเก็ต “Local Experience @Phuket Old Town” ชมเมืองเก่า 

เที่ยวชุมชนประมง และสับปะรดภูเก็ตพายเรือ ชมธนาคารปู

- สงขลา “Southtural MICE in Songkhla” ชมพิพิธภัณฑ์ เที่ยว

เกาะยอ ปลูกป่าปัตตานี ล่องเรือชมการทำาผ้าโบราณจวนตานี

โดยผู้ชนะทั้ง 10 เส้นทางนี้ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศทีมสร้างสรรค์ดี

เด่นและแพ็กเกจการทำาตลาดออนไลน์ผ่าน Thai MICE Connect มูลค่ารวม

กว่า 2 ล้านบาท อีกทั้งเส้นทาง “เชียงใหม่ไมซ์ซิตี้ หลากหลายวัฒนธรรม

ล้านนา CSR สร้างความสามัคคี” ได้รับรางวัลชนะเลิศพิเศษ Best of the 

Best รับโล่รางวัลคลินตันเกียรติยศ และรางวัลเงินสดอีก 20,000 บาท

ด้านผู้ชนะเลิศรางวัลพิเศษ Best of the Best นายชุติเดช พรม

แก้วงาม รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท สแตนดาร์ดทัวร์ จำากัด กล่าวว่า จุด

เด่นของเส้นทางเชียงใหม่ไมซ์ซิตี้ คือความหลากหลายวัฒนธรรมล้านนา 

มีแนวคิดมาจากพื้นฐานของ Thailand 7 MICE Magnificent Themes 

ของทีเส็บ จึงพัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้

ประสบการณ์จำาลองการแห่ไม้ค้ำาโพธิ์ตามความเชื่อโบราณที่วัดช้างค้ำา 

แล้วไปทำากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ดอยหลวงเชียงดาว พื้นที่สงวนชีว

มณฑลแห่งใหม่ของโลกที่เพิ่งประกาศโดยยูเนสโก (UNESCO) พร้อม 

กับเยี่ยมชมโรงงานโครงการหลวงที่ 1 ซึ่งตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้น

กิตติพงค์ ยาวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านบ้านยาง หนึ่งในชุมชนที่อยู่ในเส้น

ทางชนะเลิศรางวัลพิเศษ Best ofthe Best กล่าวว่า ชุมชนบ้านยางมีความ

พร้อมในการต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานได้ 15-100 คน ที่ผ่าน

มาเคยต้อนรับคณะศึกษาดูงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเข้ามาเรียนรู้

เรื่องการทำาอาหาร ทำาขนมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การทำาฝาย 

และมาดูงานที่โครงการหลวงที่ 1 ฝาง ซึ่งเป็นจุดเรียนรู้ศาสตร์พระ

ราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้การนำาชุมชนบ้านยางบรรจุอยู่ใน

โปรแกรมการเดินทางกลุ่มไมซ์เป็นผลดีกับชุมชนมาก เพราะชาวบ้าน

จะมีรายได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เยาวชน

คนรุ่นใหม่จะมีงานทำาอยู่ในหมู่บ้าน ช่วยรับรองกลุ่มคนที่จะเข้ามาจัด

กิจกรรมในชุมชนได้

ด้าน ผอ.ทีเส็บบอกถึงประโยชน์จากการเกิดโครงการ 10 เส้น

ทางไมซ์ว่า จะมีส่วนช่วยผู้ประกอบการไมซ์และชุมชนในแต่ละพื้นที่

จากสถานการณ์ โควิด-19 โดยทีเส็บจะกระตุ้นการตลาดให้เกิดการ

ซื้อขายผ่านช่องทางการตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ใน

ระบบThai MICE Connect รวมถึงการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ

กับหน่วยงานที่ต้องการหาเส้นทางสำาหรับการจัดประชุมสร้างสรรค์ 

รวมถึงนำาไปผนวกเข้ากับโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า ให้

สามารถรับการสนับสนุนด้านงบประมาณการจัดกิจกรรมไมซ์ตามเส้น

ทางดังกล่าวอีกด้วย.

10เส้นทางยอดเยี่ยม‘ไมซ์ซิตี้’รอผู้มาเยือน 

ห

รางวัล Best of the Best รางวัล 10 เส้นทางยอดเยี่ยม

การแห่ไม้ค้ำาโพธิ์ กิจกรรม CSR บ้านยาง

จิรุตถ์ อิศรางกูร 

ณ อยุธยา
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11บันเทิงไทย

‘มงคลเมเจอร์-มงคลซีนีม่า’จัดเต็ม

ส่งงานดีต้อนรับเปิดโรงภาพยนตร์
ดเต็มแบบไม่ยั้ง

กับความบันเทิง

เต็มรูปแบบ ครบ

ทุกรส ที่คุณจะได้ชม

ภาพยนตร์กันเต็มๆ บนจอ

ยักษ์อีกครั้ง งานนี้ มงคล

เมเจอร์-มงคลซีนีม่า ไม่รอช้า 

ส่งหนังดี หนังคุณภาพหลาก

สไตล์มามอบความบันเทิง ทั้ง

ซึ้งกินใจ แอกชันมันส์เดือด เต็ม

อิ่มตลอดทั้งเดือนตุลาคม ชมได้

เฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้น

ต้อนรับการเปิดโรงภาพ 

ยนตร์ด้วยหนังดีรีวิวเยี่ยม กับ 

Supernova กอดให้รักไม่เลือน 

ภาพยนตร์ที่ได้รับคำาวิจารณ์ดีเยี่ยม

จากสื่อชั้นนำาต่างประเทศมากมาย 

รวมถึงได้รับการการันตีด้วยคะแนน

จากเว็บไซต์ระดับโลกอย่าง Rotten 

Tomatoes สูงถึง 89% กับเรื่องราวของแซมและทัสเกอร์ ชาย

สองคนที่เป็นคนรักกันมากว่า 20 ปี และในวันหนึ่งทัสเกอร์พบ

ว่าตัวเองกำาลังป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม แซมจึงตัดสินใจพาคนรัก

ออกเดินทางเพื่อให้ทั้งคู่ได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ด้วยกันให้นานที่สุด

เท่าที่จะทำาได้ ก่อนที่ทัสเกอร์จะลืมเขาไปตลอดกาล นำาแสดงโดย 

Forest Village ป่าผีดุ ผลงานสยองขวัญเรื่องล่าสุดจากผู้กำากับ 

Ju-On ผีดุ ถ่ายทำาในสถานที่จริง! ป่าอาโอกิงาฮาระ ป่าแห่ง

การฆ่าตัวตาย ที่ตั้งของดินแดนต้องห้ามที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าของ

ภูเขาไฟฟูจิ มีหมู่บ้านท่ีมีคนอยู่อาศัย ซ่ึงท่ีน่ันก็มีกล่องคำาสาปช่ัวร้ายท่ี

ถูกปิดผนึกอยู่ ส่ิงท่ีเรียกว่า “Kotori Bako” วัยรุ่น 5 คนค้นพบกล่อง

น้ันโดยบังเอิญ และเร่ิมมีคนรอบตัวตายลงทีละคน พวกเขาออกเดิน

ทางไปยังป่าแห่งน้ันเพื่อหาทางหยุดคำาสาปลงให้ได้ก่อนท่ีจะมีใครต้อง

ตายลงไปอีก นำาแสดงโดย อันนะ ยามาดะ และริงกะ โอตานิ จาก 

Misu Misou ลำานำาดอกโศก ฟูจู คามิโนะ จาก High & Low: The 

Worst และยูมิ อะดาจิ จากซีรีส์ It’s ร่วมด้วย จุน คุนิมูระ จาก The 

Wailing กำาหนดเข้าฉาย 13 ตุลาคม 2564

และภาพยนตร์ญี่ปุ่นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดกับ The 

Night Beyond the Tricornered Window คู่หูสามเหลี่ยมล่า

ปีศาจ ภาพยนตร์ไลฟ์แอกชันสร้างมาจากมังงะสุดฮิตของโทโม

โกะ ยามาชิตะ ซึ่งถูกตีพิมพ์ออกมาหลายครั้ง และได้รับการแปล

เป็นภาษาอังกฤษเพื่อจัดจำาหน่ายในอเมริกาและประเทศอื่นๆ อีก

ด้วย ซึ่งภาพยนตร์ได้เล่าถึง โคซุเกะ พนักงานร้านขายหนังสือ

ผู้แสนขี้อาย ซึ่งมีดวงตาพิเศษที่มองเห็นวิญญาณได้ แต่เขา

ไม่เคยอยากมีพลังวิเศษแบบนี้ จนได้มาพบกับ ริฮิโตะ ผู้ปราบ

วิญญาณที่มีอำานาจเหนือธรรมชาติ พวกเขาจึงได้ช่วยกันไขคดี

ปริศนาฆาตกรรมต่อเนื่อง โดยที่มี เอริกะ เด็กสาว ม.ปลาย เป็น

จิ๊กซอว์ของทุกปริศนาสำาคัญ นำาแสดงโดย 3 นักแสดงวัยรุ่น

โคลิน เฟิร์ธ และสแตนลีย์ ทุชชี กำาหนดเข้าฉาย 

7 ตุลาคม 2564

ต่อด้วยภาพยนตร์ที่เจาะเบื้องลึก

หนังสือพิมพ์ชื่อดังระดับโลกกว่า 60 ปี ที่

หนังสือพิมพ์ “เนชั่นแนลเอ็นไควเรอร์” ได้

นำาเสนอข่าวช็อกโลก เซ็กส์! กอสซิป! เรื่อง

ฉาว! ขยายขีดจำากัดของคำาว่าสื่อมวลชน 

และทำาลายเส้นแบ่งของความจริงและเรื่อง

ปั้นแต่ง “SCANDALOUS: THE UNTOLD 

STORY OF THE NATIONAL ENQUIRER 

แฉแทบลอยด์ฉาว” คือการพาไปดูเบื้อง

ลึกเบื้องหลังและประวัติศาสตร์อันน่า

ทึ่งของ “หนังสือพิมพ์แทบลอยด์ที่

ฉาวโฉ่ที่สุดในอเมริกา” อะไรทำาให้

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้กระตุ้นความอยาก

รู้อยากเห็นของคนอ่านมาหลายสิบปี 

จนกลายเป็นหนังสือพิมพ์ที่มียอดขาย

สูงสุด สร้างทั้งกำาไรและอิทธิพลในวงการข่าวอย่างใหญ่

หลวง กำาหนดเข้าฉาย 7 ตุลาคม 2564 (Exclusive @House 

Samyan)

เตรียมลุ้นระทึกกับภาพยนตร์แอกชันอาชญากรรม

ฟอร์มยักษ์ ใน Way Down หยุดโลกปล้น กับเรื่องราวของ

ทีมอาชญากรโคตรอัจฉริยะกับการปล้นสะท้านโลก การปล้น

ธนาคารที่ได้ชื่อว่าไม่มีใครกล้าปล้น! เมื่อเป้าหมายคือธนาคาร

แห่งชาติสเปนอายุร้อยปี ที่

ไม่มีข้อมูล ไม่มีพิมพ์เขียว ไม่มี

ใครรู้กลไกการทำางานมัน พวก

เขาจะต้องวางแผนปล้นเหนือ

ชั้น พร้อมเอาชีวิตให้รอดจาก

ธนาคารที่ได้ชื่อว่ามีระบบรักษา

ความปลอดภัยที่ซับซ้อน แน่น

หนา และอันตรายขั้นสุด ภายใต้

เงื่อนไขเวลา “105 นาที” ของ

การแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิง

ชนะเลิศ โอกาสนี้มีครั้งเดียวใน

ชีวิต นำาแสดงโดย เฟรดดี ไฮ

มอร์, เลียม คันนิงแฮม, แซม ไร

ลีย์, ฟัมเคอ แจนส์เซน และแอส

ทริด เบอร์เจส-ฟริสบี กำาหนด

เข้าฉาย 13 ตุลาคม 2564

หลอนระทึกกับ Suicide 

แห่งยุค มาซากิ โอคาดะ, จุน 

ชิซง และยูรินะ ฮิราเตะ หรือ

เทะจิ อดีตไอดอลคนดังจากวง 

Keyakizaka46 กำาหนดเข้าฉาย 

28 ตุลาคม 2564

ระเบิดความมันส์ทิ้งท้าย

เดือนตุลาคมกับภาพยนตร์

แอกชันมหันตภัยฟอร์มยักษ์ 

กับ The Ice Road เหยียบ

ระห่ำา ฝ่านรกเยือกแข็ง เล่าถึง

เรื่องราวภัยธรรมชาติหายนะ

ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ วินนิเพ็ก 

เหมืองเพชรแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่

ทางตอนเหนือของแคนาดา 

พายุหิมะที่ถล่มลงมาทำาให้มีคน

งานติดอยู่ใต้เหมืองจำานวนมาก 

ทำาให้ภารกิจนี้ตกเป็นของคน

ขับรถบรรทุกมากประสบการณ์

อย่าง ไมค์ ที่ต้องนำาทีมกู้ภัยซิ่งข้ามมหาสมุทรนรกเยือกแข็งกว่า 

300 ไมล์ เข้าไปเพื่อช่วยเหลือชาวเหมืองที่ติดอยู่ใต้ดินภายใน

เวลาจำากัด 30 ชั่วโมงก่อนที่ออกซิเจนจะหมด นำาแสดงโดย 

เลียม นีสัน ร่วมด้วยนักแสดงคุณภาพ ลอเรนซ์ ฟิชเบิร์น และ

เบนจามิน วอล์กเกอร์ กำาหนดเข้าฉาย 28 ตุลาคม 2564

เตรียมพบกับความสนุก มันส์เต็มตา เต็มอารมณ์ กลับมา

ให้คุณสัมผัสอีกครั้ง กับภาพยนตร์ที่มงคลเมเจอร์และมงคลซีนี

ม่าคัดสรรมาให้คุณได้เต็มอิ่มครบทุกรสในโรงภาพยนตร์.

จั

เทศกาลถือศีลกินเจเพ� ออิ่มบุญ ลางพิษ จะมาถึงอีกแลว

ครับ ปนี้จะเริ่มกินตั้งแตวันที่ 6-14 ตุลาคม แตบางทานอาจ

จะกินลางทองลวงหนาตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม แลว ผมตองขอ

อวยพรและเอาใจชวยใหผูที่ถือศีลตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจกินเจใหได

อยางตลอดรอดฝงนะครับ

รานอาหารที่จะแนะนําใหแวะไปชิมชวงเทศกาลกินเจนี้

มีช� อเสียงโดงดังเปนที่รูจักกันดีในหมูนักชิม คือ รานครัวเจงอ 

สี่พระยา ของ คุณณชนก (เจงอ) แซอึ้ง ชวงเทศกาลเจจะขายเจ

ทั้งราน ที่รานนี้ผมเคยมานั่งชิมตั้งแตเจงอเปดรานใหมๆ เม� อ 22 

ป ที่แลว โดยเฮียมกร รุงกมล เจาของโรงพิมพกรุงเทพ ที่โดงดัง 

ซึ่งพวกเราใหสมญานามกันวา เชลลชวนชิมภาคภาษาจีน เปนผู

พามาชิมหลายครั้งหลายหน แตก็แปลกมากครับ ผมไมเคยเขียน

แนะนําที่รานนี้สักครั้ง ไดแตเขียนแนะนํารานครัวเจงอ สาขา

รัชดาภิเษก ที่บุตรสาวของเจงอคือ คุณนุสรา วรางคเดช ดูแลอยู

อาหารที่เดนและโดงดังที่สุดของราน ที่นักชิมตางก็ตั้งตารอ

คอย นอกจากจะมาชิมถึงที่รานแลว ยังซื้อกลับบานอีกหลายกลอง 

คือ ซาลาเปาเจ ฝมือของ คุณนุสรา วรางคเดช ที่ถือวาเปนนัก

ปนซาลาเปามือทองที่หาใครเทียบไดยาก เพราะปนซาลาเปาขาย

มานานเทาอายุของราน สมัยที่ทํางานเปนแอร โฮสเตสที่บริษัท 

การบินไทย นั้น เม� อถึงเทศกาลกินเจ ตองลาพักรอน 10 วัน มา

ชวยคุณแมปนซาลาเปาขาย ตอนนี้ก็เปนผูสืบทอดธุรกิจครัวเจงอ 

และซาลาเปาเจงออยางเต็มตัว

ซาลาเปาที่นี่จะไมเหมือนที่อ� นๆ เพราะเปนสูตรของเจงอที่

นับไดวาเปนปรมาจารยทางดานอาหารคนหนึ่งของเมืองไทย มีช� อ

เสียงไปไกลถึงตางแดน ชวงที่อนุญาตใหนักทองเที่ยวเขามา ราน

ครัวเจงอน้ันอยูในโปรแกรมท่ีนักทองเท่ียวตองแวะมาชิมกันทีเดียว

วิธีการทําซาลาเปาเจนั้น ตองเริ่มตั้งแตทําหมี่กึง โดยเอา

แปงมาใสน้ํานวดใหเขากัน นวดแลวเทน้ําทิ้งแลวใสน้ํานวดใหม 

ทําอยางนี้หลายๆ ครั้ง จนแปงกลายเปนเอ็น แลวจึงเอาไปตม

ปนเปนลูกหั่นเปนชิ้นนําไปผัด

ทําไส ใสทั้งเห็ดเปาฮื้อ เห็ด

นางฟา เห็ดหอม ปรุงรสเตรียม

ไว สวนที่ทําลูกก็แปงมาใสยีสต 

ผงฟู น้ําตาล เกลือ นวดใหเขา

กัน ตองมีกรรมวิธีการทําเปนพิเศษ นํามาหอไสนึ่งจนสุก แปง

ซาลาเปาจะนิ่มมาก สวนตัวของไสเวลากินแลวจะเดง อรอยมาก

จริงๆ ครับ ซาลาเปาจะมีไสทั้งหมด 3 ไส คือ เห็ดหอม ไสเผือก 

ไสงาดํา ที่สําคัญคือ ซาลาเปาเจนี้ ทําตามออเดอรของลูกคา

เทานั้น เพราะทําไมทันโดยเฉพาะชวงโควิด-19 นี้ คนงานจากตาง

จังหวัดทางรานไมใหเขามา ซาลาเปาราคาลูกละ 30 บาท ครับ 

อยาลืมวาตองจองลวงหนาเทานั้นนะครับ

รานครัวเจงอไมไดมีซาลาเปาอรอยๆ แตเพียงอยางเดียว ยัง

มีเมนูอาหารเจอรอยๆ ซ่ึงบางเมนูอาจจะอรอยกวาอาหารธรรมดาๆ 

เสียอีก เชน

ทอดมันเจ รสชาติจะจัดจานถึงเคร� องบวกกับน้ําจิ้มที่ใสถั่ว

คั่วเองใหมๆ ปหนึ่งๆ ก็มีเพียงครั้งเดียวเทานั้น เปนเมนูที่แฟนๆ 

รอคอยอีกเชนกัน

ขนมจีนน้ํายาเจ รสชาติจัดจานถึงเคร� องแบบตนตํารับ มีผัก

สด ผักลวก เปนเคร� องเคียง ซึ่งเปนสูตรพิเศษของครัวเจงอโดย

เฉพาะ

ถาชอบนํ้าๆ ก็ตองส่ังเย็นตาโฟหมอไฟเจ เสิรฟ

รอนๆ ดวยวัตถุดิบตางๆ ท่ีมีรสชาติเปนเลิศ ถาไมบอก

ก็จะไมทราบอยางเด็ดขาดวาเปนอาหารเจ กินแลวจะ

คลองคอเหมาะสําหรับไปกินกันท้ังครอบครัวเปนอยางย่ิง

แตที่พลาดไมไดอยางเด็ดขาด เพราะเปนเมนูเด็ด

ของรานคือ เสนหมี่ผัดกระเฉด เมนูนี้เจงอเปนตนตํารับ

และเปนเมนูที่ใครไปใครมาตองสั่งมาชิม เม� อไดชิม

แลวตางก็ออกเปนเสียงเดียวกันวา อรอยมาก เพราะ

เจงอจะเลือกเอาผักกระเฉดเลือกเฉพาะตรงขอออนๆ 

เทานั้นมาผัด เปลี่ยนจากใสกุง เปนใสเห็ดตางๆ รับรองวาจะติดใจ

ไปนานแสนนานเชียวครับ

ยังมีเมนูเจอรอยๆ อีกหลายอยาง เชน ขาวผัดปลาเค็มเจ 

จับฉายเจ เปาฮื้อเจ กวยเตี๋ยวหลอดเจ ขาวผัดหนําเลี๊ยบ ไสกรอก 

ขนมผักกาด ฯลฯ 

ชวงโควิด-19 นี้ คุณนุสรายังไดจัดทําเมนูเจเปนชุดๆ 4 ชุด 

ใหเลือกสั่ง มีตั้งแต ชุด 1 มีเสนหมี่ผัดผักกะเฉดเจ สมตําเจ เผือก

หิมะ 2 ชิ้น ชุด 2 มีขาวผัดปลาแซลมอนเจ สมตําเจ เผือกหิมะ 

2 ชิ้น ชุด 3 มี หมี่ซั่วเจ สมตําเจ เผือกหิมะ 2 ชิ้น และ ชุดที่ 4 

มี กวยเตี๋ยวหลอด ราดหนาเจ สมตําเจ เผือกหิมะ 2 ชิ้น ราคา

แตละชุดเพียง 192 บาท เทานั้นครับ

ทานอาหารเจจนอ่ิมท้ังทอง อ่ิมท้ังบุญแลว ขากลับขอแนะนํา

ใหซ้ือ สมโอ จากสวนของเจงอเอง ท่ีรสชาติฉํ่าหวานกรอบอรอย 

กลับมาไวกิน ก็จะมีความสุขอยางลนเหลือครับ

 อาหารเจ อรอย ที่
ครัวเจงอ

สี่พระยา

ช� อราน ครัวเจงอ

เจาของ คุณณชนก (เจงอ) แซอึ้ง

สถานที่ สี่พระยา จากถนนสุรวงศตรงมาถึงแยกมเหสักข เลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 2 ก.ม.จะพบรานอยู

ดานซายมือ มีที่จอดรถดานหลังของราน (ใกลๆ ใตสะพานทางดวน)  เปดบริการตั้งแตเวลา 10.00-21.00 โทรศัพท 

0-2233-2478-9
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14 ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้าหนึ่ง

4

เจ้าหญิงมาโกะเตรียมเข้าพิธีวิวาห์เดือนนี้

โตเกียว • รายงานรอยเตอร์และเอเอฟพีเมื่อวันศุกร์ที่ 1 

ตุลาคมกล่าวว่า สำานักพระราชวังญี่ปุ่นมีคำาประกาศในวัน

เดียวกันว่า เจ้าหญิงมาโกะพระธิดาในเจ้าชายอากิชิโน มกุฎ

ราชกุมารแห่งญี่ปุ่น และเคอิ โคมุระ พระคู่หมั้น จะเข้าพิธี

วิวาห์ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ขณะนี้ฝ่ายชายยังอยู่ระหว่าง

กักกันโรคนาน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากสหรัฐ คาดว่า

คู่รักคู่นี้จะได้พบหน้ากันครั้งแรกในวันที่ 11 ตุลาคม เจ้า

หญิงมาโกะซึ่งเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิ

นารุฮิโตะ จะเป็นสมาชิกราชวงศ์ญี่ปุ่นพระองค์แรกนับแต่

สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ปฏิเสธการจัดพระราชพิธีเสกสมรส

และปฏิเสธรับเงินขวัญถุง ที่รายงานระบุว่าเป็นจำานวน 1.3 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 43.7 ล้านบาท) หนังสือพิมพ์ไมนิ

จิเผยผลสำารวจเมื่อไม่นานมานี้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 38% 

สนับสนุนการสมรสของทั้งคู่, 35% คัดค้าน และอีก 26% ไม่

สนใจ สำานักข่าวเกียวโดรายงานด้วยว่า เจ้าหญิงทรงกำาลัง

ประสบกับภาวะผิดปกติทางจิตใจภายหลังเผชิญสถานการณ์

รุนแรง (พีทีเอสดี) ซึ่งคล้ายกับสถานการณ์ที่สมเด็จพระ

จักรพรรดินีมาซาโกะเคยต้องทรงรับมือมายาวนานหลายปี 

กับภาวะที่เรียกว่า “การปรับตัวผิดปกติ” ภายหลังงานสมรส 

เจ้าหญิงมาโกะจะกลายเป็นสามัญชนตามกฎมณเฑียรบาล

ของญี่ปุ่น โดยพระองค์และโคมุระวางแผนจะไปใช้ชีวิต

ที่นครนิวยอร์ก ที่ฝ่ายชายได้งานเป็นเสมียนในสำานักงาน

กฎหมายแห่งหนึ่ง

ไฟไหม้ รพ.โรมาเนียผู้ป่วยโควิดดับ 9 ราย

บูคาเรสต์ • เจ้าหน้าที่กู้ภัยโรมาเนียเผยเมื่อวันศุกร์ว่า เหตุ

เพลิงไหม้ โรงพยาบาลในเมืองคอนสแตนตา เมืองท่าทาง

ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นเหตุให้ผู้ป่วยจากการติด

เชื้อโควิด-19 ที่กำาลังรักษาตัวในห้องไอซียูของโรงพยาบาล

เสียชีวิต 9 ราย รัซวาน ปาร์ โกนี โฆษกหน่วยกู้ภัยโรมาเนีย

เผยกับเอเอฟพีว่า ขณะเกิดไฟไหม้ได้อพยพผู้ป่วยออกจาก

โรงพยาบาลราว 100 คน ขณะนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว 

ยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำาให้เกิดไฟไหม้ โรงพยาบาลแห่งนี้ มี

รายงานว่าห้องไอซียูที่เกิดไฟไหม้ มีผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาตัว 

10 คน ผู้ป่วยโควิดรอดชีวิตเพียงคนเดียว เอพีรายงานการ

แถลงของกระทรวงสาธารณสุขโรมาเนียว่า ขณะเกิดเพลิง

ไหม้มีผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ 113 คน ไฟไหม้เกิดเมื่อเวลาเช้า

มืดวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น โรงพยาบาลแห่งนี้รักษาผู้ป่วย

โรคติดเชื้อ โรมาเนียเกิดเพลิงไหม้ โรงพยาบาลครั้งนี้เป็น

ครั้งที่ 3 ในช่วงไม่ถึงหนึ่งปี เมื่อเดือนมกราคมปีนี้ ไฟไหม้

โรงพยาบาลในกรุงบูคาเรสต์ มีผู้ป่วยเสียชีวิต 5 ราย และ

ไฟไหม้ในโรงพยาบาลในเมืองเปียตานีมส์ ทางตะวันออก

เฉียงเหนือของประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ทำาให้

ผู้ป่วยเสียชีวิต 15 คน.

ฟิลิปปินส์เร่ิมเปิดรับใบสมัคร

สำาหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดี, 

รองประธานาธิบดี และสมาชิก

สภาในระดับต่างๆ มากกว่า 18,000 

ตำาแหน่ง อย่างเป็นทางการเมื่อวัน

ศุกร์ที่ 1 ตุลาคม โดยผู้สมัครมี

เวลา 1 สัปดาห์ในการยื่นใบสมัคร                                                 

เพื่อเดินหน้าหาเสียงตลอดระยะ 

7 เดือนข้างหน้าก่อนถึงวันเลือก

ตั้งเดือนพฤษภาคม 2565 ปีนี้การ                                              

ระบาดของโควิด-19 ทำาให้บรรยา 

กาศไม่คึกคักเหมือนที่แล้วมา 

รอยเตอร์รายงานว่า แมน

นี ปาเกียว อดีตนักมวยเจ้าของ

เข็มขัดแชมป์โลก 8 รุ่น เป็นคน

แรกที่มายื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

ในตำาแหน่งประธานาธิบดี เขา

เดินทางมาพร้อมกับภรรยาและลิ

โต อาเตียนซา รองประธานสภา

ผู้แทนราษฎรที่สมัครพร้อมกับเขา

ในตำาแหน่งรองประธานาธิบดี ปา

เกียวกล่าวกับสื่อเพียงไม่กี่คำาเกี่ยว

กับแผนนโยบายของเขาหากได้รับ

เลือกตั้ง

“แผนสำาคัญอันดับแรกของ

ผมคือการแก้ปัญหาโรคระบาด เพื่อ

ให้เราสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ให้ฟ้ืนตัวได้” ปาเกียวกล่าว ระหว่าง

ทางที่เขามายังอาคารรับสมัคร มีผู้

สนับสนุนหลายสิบคนรอให้การ

ต้อนรับเขาอยู่ข้างทางพร้อมกับชู

ป้ายข้อความว่า “สู้ๆ แพ็กแมน” 

ปาเกียวกล่าวด้วยว่า เขาไม่รู้

สึกหว่ันไหวกับผลการสำารวจความ

คิดเห็นประชาชนท่ีบอกว่าเขามี

คะแนนนิยมอยู่ในอันดับ 4 สำาหรับ

ตำาแหน่งประธานาธิบดี โดยกล่าวว่า

โพลเป็นเพียงแค่ตัวเลข และ “ยังไม่

ได้ยินเสียงของคนยากคนจน” 

เมื่อเดือนที่ผ่านมา เขาเพิ่ง                                          

ประกาศอำาลาอาชีพนักมวยเพื่อ                                           

เตรียมลงสมัครชิงเก้าอี้ประธานา 

ธิบดี ก่อนหน้านี้ปาเกียวเคยชนะ

การเลือกตั้งได้เป็นสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎร 2 สมัย และปัจจุบัน

เป็นสมาชิกวุฒิสภา

กระบวนการรับสมัครเลือก                           

ตั้งจะเปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 8 

ตุลาคม แต่ผู้สมัครสามารถถอน

ตัวหรือเปลี่ยนตัวได้จนถึงวันที่ 15 

พฤศจิกายน ซึ่งเปิดโอกาสสำาหรับ

ผู้ที่เปลี่ยนใจในนาทีสุดท้าย เช่น

ที่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต                                                 

เคยตัดสินใจลงชิงเก้าอี้ประธานา 

ธิบดีอย่างปุบปับเมื่อปี 2559 แล้ว

สุดท้ายเขาสามารถชนะคู่แข่งได้

อย่างถล่มทลาย

ปีน้ี ดูเตร์เตในวัย 76 ปี ซ่ึง

กฎหมายรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ห้าม

ลงสมัครในตำาแหน่งประธานาธิบดี

สมัยท่ี 2 แสดงความประสงค์ว่า                                          

เขาจะลงเลือกต้ังในเก้าอ้ีรองประธา 

นาธิบดี ซ่ึงกฎหมายเลือกต้ังของ

ฟิลิปปินส์น้ันแยกกันลงคะแนนจาก

ตำาแหน่งประธานาธิบดี 

นอกจากปาเกียว ผู้ท่ีประกาศ

ตัวแล้วว่าจะลงชิงเก้าอ้ีผู้นำาฟิลิป 

ปินส์ด้วย ได้แก่ ฟรันซิสโก “อิส

โก โมเรโน” โดมาโกโซ อดีตนัก

แสดงท่ีปัจจุบันดำารงตำาแหน่งนายก

เทศมนตรีกรุงมะนิลา และ ส.ว.ปัน

ฟิโล ลากซอน อดีตผู้บัญชาการ

ตำารวจ คาดว่าท้ังคู่จะยื่นใบสมัคร

ในไม่ก่ีวันข้างหน้า

ทว่า ความสนใจท้ังหมดใน                                               

ตำาแหน่งนี้กำาลังพุ่งเป้าไปที่ ซารา                                                     

ดูเตร์เต-คาร์ปิโอ บุตรีของประธานา 

ธิบดีดูเตร์เต ถึงแม้ว่าเธอจะปฏิเสธ

ว่าไม่คิดลงสมัครเลือกต้ังในคร้ังน้ี ดู

เตร์เต-คาร์ปิโอวัย 43 ปีเป็นนายก

เทศมนตรีเมืองดาเวา ซ่ึงเป็นเก้าอ้ี

เดิมของดูเตร์เตก่อนท่ีเขาจะชนะ

เลือกต้ังเป็นประธานาธิบดี จนถึง

บัดน้ีเธอเป็นตัวเต็งท่ีมีคะแนนนิยม

มากท่ีสุดในตำาแหน่งประธานาธิบดี

ตามผลการสำารวจในปีน้ี

นักวิ เคราะห์กล่าวกันว่า                                      

สำาคัญอย่างยิ่งที่ผู้จะมาเป็นประธา 

นาธิบดีคนใหม่ควรเป็นผู้ที่ภักดีต่อ

ดูเตร์เต เพื่อปกป้องเขาจากการถูก

ดำาเนินคดีในประเทศหรือในศาล

อาญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับ

สงครามยาเสพติดที่มีคนเสียชีวิต

หลายพันคนนับแต่ปี 2559.

‘ปาเกียว’ยื่นสมัครชิงปธน.ปินส์
มะนิลา • ฤดูเลือกต้ังของฟิลิปปินส์เร่ิมต้นข้ึนแล้ว “แมนนี ปาเกียว”                                                                                 

ซ่ึงเพ่ิงประกาศแขวนนวม เป็นคนแรกท่ียื่นใบสมัครชิงตำาแหน่งประธานา 

ธิบดีฟิลิปปินส์ในการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมปีหน้า เจ้าตัวประกาศไม่

หวั่นไหวกับโพลที่ชี้ว่ามีคะแนนนิยมอยู่อันดับ 4         

ซิดนีย์ • นายกรัฐมนตรีออสเตร 

เลียเผยเมื่อวันศุกร์ว่าจะเริ่มเปิด

พรมแดนในเดือนพฤศจิกายน 

หลังใช้คำาสั่งห้ามพลเมืองเดิน

ทางออกนอกประเทศก่อนได้รับ

อนุญาตมาแล้ว 18 เดือน

เอเอฟพีรายงานว่านายก

รัฐมนตรีสกอต มอร์ริสัน ของ

ออสเตรเลียแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ 1 

ตุลาคมว่า ชาวออสเตรเลียที่ฉีด

วัคซีนแล้วที่อยู่ต่างประเทศจะ

เดินทางกลับประเทศได้ และชาว

ออสเตรเลียจะเดินทางไปต่างประ                                    

เทศได้ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้าง

หน้า เมื่อเป้าหมายการฉีดวัคซีน

โควิด-19 ทำาได้ครบ 80% ของ

ประชากร 

ออสเตรเลียเร่ิมใช้มาตร 

การปิดพรมแดนเมื่อวันท่ี 20 มีนา 

คมปีท่ีแล้ว เป็นหน่ึงในประเทศ

ท่ีมีมาตรการปิดพรมแดนท่ีเข้ม

งวดท่ีสุดในโลก เพื่อควบคุมการ

ระบาดไวรัสโคโรนา ตลอด 560 

วันท่ีผ่านมา เท่ียวบินระหว่างประ 

เทศของออสเตรเลียเกินกว่าจะ

นับได้ท่ีข้ึนบินไม่ได้ และผู้เดินทาง

จากต่างประเทศเข้าออสเตรเลีย

น้อยมาก

มาตรการปิดพรมแดนที่

เข้มงวดของออสเตรเลีย ทำาให้

ครอบครัวจำานวนมากต้องแยก                                                        

กันอยู่คนละทวีป ชาวออสเตรเลีย 

ราว 30,000 คนตกค้างอยู่ต่าง

ประเทศและผู้พำานักชาวต่างชาติ

ที่อยู่ในออสเตรเลีย ไม่สามารถ

เดินทางไปพบเพื่อนหรือญาติพี่

น้องของตน 

มอร์ริสันกล่าวว่า ถึงเวลา

แล้วที่จะคืนชีวิตปกติให้กับชาว

ออสเตรเลีย เราพร้อมที่จะเปิด

พรมแดน ชาวออสเตรเลียพร้อม

ที่จะขึ้นเครื่องบินเพื่อเทกออฟใน

เร็วๆ นี้ 

มอร์ริสันเผยด้วยว่าชาว

ออสเตรเลียที่เดินทางกลับจาก

ต่างประเทศ จะให้กักตัวอยู่บ้าน 

7 วัน โดยจะยกเลิกคำาสั่งกักตัว 

14 วันที่โรงแรมที่ต้องเสียค่าใช้

จ่ายเอง 

เวลาที่แน่นอนของการ

เปิดพรมแดนขึ้นอยู่กับว่าแต่ละ

รัฐฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึงเป้าหมาย 

80% ของประชากรในรัฐเมื่อใด 

และการอนุมัติของรัฐบาลแต่ละ

รัฐ

รัฐนิวเซาท์เวลส์ที่มีประ 

ชากรมากที่สุดของออสเตรเลีย 

ขณะนี้ประชากรอายุมากกว่า 

16 ปี ฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้ว 64% 

แสดงว่าจะฉีดวัคซีนได้ตามเป้า

หมาย 70-80% ภายในเดือนนี้ 

แต่รัฐส่วนใหญ่ของออส 

เตรเลีย โดยเฉพาะรัฐเวสต์ออส 

เตรเลียและรัฐควีนส์แลนด์ ที่ยัง

ไม่พบการแพร่ระบาดของโควิด-

19 ในชุมชน จึงยังใช้ยุทธศาสตร์ 

“โควิดเป็นศูนย์” และปิดพรมแดน 

กับรัฐอื่น.

ออสเตรเลียจ่อเริ่มเปิดพรมแดนเดือนพ.ย.

ยื่นสมัคร  •  แมนนี ปาเกียว อดีตแชมป์มวยโลกชาวฟิลิปปินส์ โชว์ใบสมัครลงเลือกตั้งประธานาธิบดี ที่โซฟิเทลฮาร์เบอร์การ์เดนเต็นท์ 

ในเขตมหานครมะนิลา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม.

เหล่าทัพแจงยิบ

และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

กองทัพภาคที่ 1 เป็นกำาลังหลักของกอง

ทัพบกในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหา

กษัตริย์ การรักษาอธิปไตยของชาติ รวมทั้ง

เป็นกำาลังสำาคัญในการช่วยเหลือประชาชน

และพัฒนาประเทศ ซึ่งภายใต้การนำาของ 

พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง จะมีความเจริญ

ก้าวหน้า เพื่อสร้างความผาสุกให้เกิดแก่พ่ีน้อง

ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

ขณะที่ พล.ท.สุขสรรค์กล่าวว่า กองทัพ

ภาคที่ 1 เป็นหน่วยทหารที่พระมหากษัตริย์

ได้ทรงจัดตั้งขึ้น และได้ทรงไว้วางพระราช

หฤทัยในการเป็นหน่วยทหารที่มีหน้าที่ ใน

การปกปักรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ 

รักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหา

กษัตริย์เจ้า และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธา

ของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็น

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ

อดีตผู้บังคับบัญชาที่ผ่านมาทุกท่าน ในอันที่

จะเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้ด้วย

ชีวิต โดยจะสืบสานงานตามแนวทางและ

มาตรฐานในการปฏิบัติงานของ พล.อ.เจริญ

ชัย หินเธาว์ ได้วางรากฐานไว้ต่อไปให้ดีที่สุด

วันเดียวกันนี้ พล.อ.สันติพงศ์ ธรรม

ปิยะ เสนาธิการทหารบก ในฐานะโฆษก

กองทัพบก แถลงผลการปฏิบัติงานกองทัพ

บกประจำาปี 2564 และแนวทางการพัฒนา

กองทัพบกตามช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1                                                         

ต.ค.63-30 ก.ย.66 ว่า กองทัพบกมีแนวทางยก                

เลิกหรือลดจำานวนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์

ราคาสูงจากต่างประเทศให้มากท่ีสุด และสนับ  

สนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศมาใช้

มากขึ้น ภาพรวมคือเราจะพยายามรักษา

สภาพยุทโธปกรณ์ให้ใช้งานได้ดีท่ีสุด โดยเน้น

การซ่อมบำารุงรักษาส่ิงอุปกรณ์น้ัน เพื่อใช้งาน

ได้ดีที่สุดและนานที่สุดเพื่อให้ใช้งานได้ แต่

หากเราไม่สามารถรักษาได้ก็ซ้ือจากต่างประเทศ 

แต่เป็นจำานวนน้อย  

นอกจากน้ันยังคงให้ความสำาคัญต่อ

ทหารประจำาการ และกำาลังพลช้ันผู้น้อย ป้อง 

กันการไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ได้รับสิทธิ

ตามท่ีพึงจะได้ และให้โอกาสความก้าวหน้าใน

การรับราชการทหารต่อ การพัฒนาระบบการ

ตรวจเลือก ทหาร โดยส่งเสริมการสมัครใจให้

มากข้ึน เพื่อลดจำานวนการเกณฑ์ทหารลง และ

เร่งรัดการนำาข้าราชการพลเรือนกลาโหมมา

บรรจุทดแทนทหารประจำาการ

โฆษกกองทัพบกแถลงว่า กองทัพยัง

คงเน้นย้ำาในเรื่องการปกป้องรักษาสถาบัน

พระมหากษัตริย์ พร้อมระบุว่า กำาลังพลและ

ข้าราชการทุกคน นายทหาร นายสิบ นาย

ทหารกองประจำาการ เรามีระเบียบวินัยและ                                                       

ปฏิบัติตามแนวทางที่กองทัพบกกำาหนดใน

การพิทักษ์ รักษาสถาบัน รวมถึงทำาหน้าที่ด้วย

การสื่อการรับรู้ให้กับผู้ร่วมงานและประชาชน 

เช่น กองทัพบกจัดต้ังอาสาสมัครกิจการพลเรือน

ที่เป็นประชาชนสมัครใจและมีความจงรัก

ภักดีต่อสถาบัน เราก็บอกเล่าให้เขาไปเล่าต่อ

เพื่อให้เข้าใจถึงพระมหากรุณาธิคุณสถาบันที่

มีต่อประเทศและประชาชนชาวไทย  

พ.ท.หญิงนุชระวี แจ่มจำารัส ผู้ช่วย

โฆษกกองทัพบก เผยว่า การเก็บรักษาสิ่ง

อุปกรณ์และการรักษาความปลอดภัยคลัง

อาวุธ คลัง กระสุน  คลังยุทโธปกรณ์ เน้น

ให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด ได้

ก่อสร้าง ดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์เป็นคลัง

เก็บสิ่งอุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิและความชื้น 

จำานวน 34 หลัง สำาหรับเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์

ยุทโธปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง ให้มีสถานที่เก็บ

เหมาะสม ป้องกันการชำารุดและช่วยยืดอายุ

การใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น 

กองทัพบกมุ่งเน้นการซ่อมคืนสภาพ

ยุทโธปกรณ์ เพื่อดำารงสภาพยืด อายุการใช้

งาน รวมถึงซ่อมปรับปรุงยุทโธปกรณ์และช้ิน

ส่วนซ่อมสำาคัญให้สามารถดำารงสภาพการ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทดแทนการ

จัดหาหรือซื้อใหม่ ที่ผ่านมามีการดำาเนินการที่

สำาคัญ อาทิ โครงการซ่อมสร้างเครื่องยนต์รถ

ถัง, โครงการซ่อมปรับปรุงรถสายพานลำาเลียง 

M 113 เป็น M 113 A2I รวมถึงสิ่งอุปกรณ์

สายพลาธิการ อาทิ จักรเย็บผ้า อุปกรณ์

เครื่องสนาม รถยก เป็นต้น เพื่อให้สามารถ

นำากลับมาใช้งานได้ใหม่ พร้อมปรับปรุงประ 

สิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่กองทัพเรือ                                                       

กองทัพอากาศ ต่างประสบปัญหางบประมาณ

เพื่อเดินหน้าตามแผนพัฒนากองทัพเช่นกัน                                                       

หลังจากสถานการณ์ โควิด-19 ถูกตัดงบไป                                                       

เยียวยาประชาชนจำานวนมาก ทำาให้การจัดหา

เรือรบ-เครื่องบินรบ รวมไปถึงอากาศยาน

แบบต่างๆ ในโครงการใหญ่ต้องชะลอออก

ไป และใช้แนวทางในการซ่อมบำารุงเพื่อยืด                         

อายุการใช้งาน โดยกองทัพเรือกำาลังจะปลด                    

ระวางประจำาการเรือรบประมาณ 10 ลำา 

และเตรียมส่งมอบให้กับหน่วยงานหรือเอกชน

ที่ต้องการ เนื่องจากยังมีงบประมาณในการ

ดูแลรักษาในแต่ละเดือนประมาณ 3 แสน

บาท และเลื่อนแผนการจัดหาเรือลำาใหม่มา

ทดแทนไปก่อน ขณะที่กองทัพอากาศมีการ

ควบรวมฝูงบิน 102 ไปอยู่กับฝูงบิน 103 

เนื่องจากเครื่องบิน F-16 ADF ถูกปลดประจำา

การหลายเครื่อง และเพื่อเป็นการประหยัดงบ

ประมาณ ทอ.จึงได้บริหารใหม่ โดยนำาเครื่อง

ที่เหลือมาประจำาการที่ฝูงบิน 103 ซึ่งมีเครื่อง

บิน F-16 AB ประจำาการอยู่ด้วยเช่นกัน. 

ชี้มูลคนเพื่อไทย

นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร 

พรรคเพื่อไทย และนางนันทนา สงฆ์ประชา 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาภิวัฒน์ โดย

จากการไต่สวน นายศักดิ์ดาให้ข้อมูลว่านาย

อนุรักษ์ได้เรียกรับเงินทางโทรศัพท์ โดยมีนาง

นันทนาเป็นผู้ โทรศัพท์ประสานงาน 

เลขาธิการ ป.ป.ช.กล่าวว่า จากการ

ไต่สวนและการเช็กข้อมูลจากโทรศัพท์ ช่วง

ระยะเวลาที่มีการโทร.เจือสมพยานหลักฐาน

จึงเชื่อได้ว่านายอนุรักษ์ได้มีการเรียกรับเงินจาก

นายศักดิ์ดาจริง จึงมีความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 149  ประกอบพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 

123/5 ฐานเรียกรับ ยอมรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดเพื่อตัวเองโดยไม่ชอบ และ

ยังเป็นการกระทำาอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐาน

จริยธรรมอย่างร้ายแรง 

“หลังจากน้ีในส่วนของความผิดวินัย 

ป.ป.ช.จะยื่นคำาร้องไปยังศาลฎีกาโดยตรง ส่วน

คดีอาญาจะย่ืนคำาร้องไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือ

ฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองต่อไป ส่วนข้อกล่าวหา

นางนันทนาไม่มีมูลว่าเก่ียวข้องกับการเรียกรับ

เงินดังกล่าว แต่ไม่มีการแจ้งข้อสังเกตไปยัง

สภาในเรื่องท่ีนางนันทนาโทร.ประสานงานท้ัง

ท่ีไม่ใช่หน้าท่ี” นายนิวัติไชยระบุ

ด้านนายอนุรักษ์กล่าวถึงเรื่องน้ีว่า ไม่ได้

เรียกรับเงินตามที่กล่าวอ้าง ขณะที่ ป.ป.ช.ไม่

ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่ตนยื่นไปแต่

อย่างใด ยืนยันว่า กมธ.งบประมาณฯ ไม่มี

อำานาจในการช่วยเหลือเพื่อให้มีการผ่านงบ

ประมาณดังกล่าว เพราะอำานาจทั้งหมดอยู่

ที่สภาผู้แทนราษฎรว่าจะเห็นชอบต่องบประ

มาณนั้นๆ หรือไม่ นอกจากนี้ ขอตั้งข้อสังเกต

ว่าเหตุใดจึงชี้มูลความผิดเร็ว เพราะเพิ่งยื่น

แก้ต่างไปเพียงไม่นาน ดังนั้นจึงต้องดำาเนิน

การร้องเรียนความเป็นธรรมให้กับตัวเอง 

ส่วนที่อ้างถึงคลิปเสียงเบอร์ โทรศัพท์นั้น ต้อง

ขอชี้แจงว่าเป็นเบอร์ โทรศัพท์ของตนเองจริง 

แต่ไม่ใช่เสียงของตนแน่นอน

“คำากล่าวหาของ ป.ป.ช.ก็ผิดแล้ว เรื่อง

น้ีมันเร็วมาก เรายื่นแก้ต่างเพียงไม่ก่ีวันก็ไต่สวน

ฝ่ายผมเลย เลขาฯ ป.ป.ช.ไม่มีสิทธิ์ที่จะออก

มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแบบนี้ เพราะเป็น

เพียงข้อไต่สวนเบื้องต้น พูดแบบนี้ผมเสีย

หาย” นายอนุรักษ์กล่าว 

วันเดียวกัน นายนิวัติไชยยังได้แถลงมติ                                                                  

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ท่ีช้ีมูลความผิดนายประ 

ยุทธ มหากิจศิริ นักธุรกิจชื่อดัง ฐานสนับสนุนเจ้า

หน้าท่ีของรัฐออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ ใน 2 

สำานวน ได้แก่ 1.การออกโฉนดท่ีดินเลขท่ี 45374 

ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี โดยมิชอบ 

และ 2.การออกเอกสารสิทธิทำาสนามกอล์ฟท่ี                                                               

อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมิชอบ ซึ่งทั้ง 2 

สำานวนมีเจ้าหน้าท่ีรัฐและเอกชนถูกช้ีมูลด้วย

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าว

อีกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมีมติ

ชี้มูลความผิดนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร เมื่อ

คร้ังดำารงตำาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นาย

วีรวัฒน์ จันทร์เพ็ญ เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่ง

รอง ผวจ.ภูเก็ต กับพวกรวม 11 ราย กระทำา

ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 

นอกจากนี้ ยังชี้มูลความผิดเอกชนที่เกี่ยวข้อง

กรณีการออกเอกสารสิทธิ ส.ค. ในพ้ืนท่ีอุทยาน

แห่งชาติสิรินาถ และป่าสงวนเขารวก-เขาเมือง 

จ.ภูเก็ต โดยมิชอบ.

‘ป้อม’

ที่โรงเรียนมะม่วงสองต้น ต.มะม่วงสองต้น                              

อ.เมืองนครศรีธรรมราช และไปดูการระบาย                                                               

น้ำาท่ีคลองคูพาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรี 

ธรรมราช 

ท้ังน้ี จ.นครศรีธรรมราช เดิมนายกฯ มี

กำาหนดการลงพ้ืนท่ีเมื่อวันท่ี 30 ก.ย. แต่ได้เลื่อน

ออกไป เนื่องจากนายกฯ ต้องการลงพ้ืนท่ีท่ีรับ

ผลกระทบหนักก่อน โดยเฉพาะจังหวัดในภาค

กลาง ท้ังน้ี การลงพ้ืนท่ีดังกล่าวจะมี ส.ส.ภาคใต้

พรรคพลังประชารัฐท้ัง 14 คนไปต้อนรับด้วย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา 

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายกรัฐ 

มนตรีสั่งการให้คณะรัฐมนตรีหาช่วงเวลาที่

เหมาะสมหมุนเวียนกันลงพื้นที่ตรวจราชการ

และติดตามสถานการณ์น้ำาท่วมที่ส่งผลกระ

ทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ว่า วันที่ 1 

ต.ค. พล.อ.ประวิตรได้ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำาลำา

เชียงไกรตอนล่าง จ.นครราชสีมาแล้ว ส่วน

วันที่ 2 ต.ค.นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี จะไปอำาเภอสรรพยา 

จ.ชัยนาท รวมทั้งนายชัยวุฒิ ธนาคมานุ

สรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไป                                                    

อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และวัน

ที่ 3 ต.ค. ลงเรือเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำาท่วม 

อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และเดินทางไปจ.สิงห์บุรี

นอกจากน้ี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ก็ลงพ้ืนท่ีติดตาม

สถานการณ์น้ำาท่วมท่ีจังหวัด นครสวรรค์ สุโข 

ทัย เพชรบูรณ์ ไปเมื่อ 30 ก.ย.-2 ต.ค. ส่วนวันท่ี 

3 ต.ค. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน ลงพ้ืนท่ี จ.ลพบุรี 

และวันท่ี 5 ต.ค. หลังการประชุม ครม.จะเดิน

ทางไปตรวจราชการ จ.นครปฐม และวันท่ี 8 

ต.ค.น้ีจะลงพ้ืนท่ี จ.สมุทรปราการ เพื่อติดตาม

สถานการณ์น้ำาภาคกลาง

“นายกฯ กำาชับส่วนราชการระดับพ้ืนท่ี

ทุกจังหวัด ในการเตรียมรับนายกฯ หรือคณะ

รัฐมนตรีลงพื้นที่ รวมถึงระหว่างการปฏิบัติ

ภารกิจในแต่ละคร้ัง ต้องไม่เป็นอุปสรรคหรือ

รบกวนการดำาเนินชีวิตตามปกติของประชาชน 

เพราะต้องการเข้าถึงประชาชน ต้องการเห็น

ชีวิตความเป็นอยู่การทำากิน การประกอบอาชีพ 

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความเดือดร้อน

ของประชาชนให้มากท่ีสุด” นายธนกรกล่าว 

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมตรี ในฐานะผู้อำานวยการกอง

อำานวยการน้ำาแห่งชาติ (กอนช.) กล่าวถึงกรณี

กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียม

ยกของข้ึนท่ีสูง เนื่องจากระดับน้ำาเจ้าพระยา

จะสูงข้ึนอีก 20 เซนติเมตร ว่าเราคาดว่าน้ำา

จะไม่ท่วมกรุงเทพฯ แต่ก็ถือว่าทำาเต็มท่ี จาก

การลงพ้ืนท่ีไปดูสถานการณ์น้ำา 2,700-2,800 

ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีได้เตรียม

เครื่องสูบน้ำาเตรียมระบายน้ำาตลอด 24 ช่ัวโมง

แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ กทม.น้ำาท่วม ยืนยันทำา

ทุกอย่างอยู่แล้ว    

ต่อมา พล.อ.ประวิตรลงตรวจสถานการณ์

น้ำาท่วมโดยรอบพื้นที่ จ.นครราชสีมาและลุ่ม

น้ำาลำาเชียงไกร พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้

ประสบอุทกภัย 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ขณะนี้ ได้สั่ง

การให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำาโดย

เร่งด่วน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

น้ำาท่วมท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้พ้ืนท่ีท่ีประสบภัยกลับ                     

คืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งในปัจจุบันยังคง                                                       

มีพื้นที่น้ำาท่วมจำานวน 4 อำาเภอ ได้แก่ อ.โนน                                                            

สูง อ.โชคชัย และ อ.ด่านขุนทด และ 

อ.เมืองฯ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซน

ร้อนเตี้ยนหมู่ ทำาให้มีฝนตกหนักครอบคลุม

พื้นที่ทั้งจังหวัดมวลน้ำาไหลเข้าในอ่างเก็บน้ำา

ลำาเชียงไกรตอนบนและมวลน้ำาดังกล่าวได้

ไหลต่อเข้ามายังอ่างลำาเชียงไกรตอนล่าง

“การบริหารจัดการน้ำาตาม 10 มาตรการ                                                                   

รับมือฤดูฝน ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ

แล้วต้องให้เสร็จตามแผนงานเพื่อการแก้ปัญหา

น้ำาในภาพรวมได้อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ได้สั่ง

การให้กรมชลประทานวางแผนซ่อมแซมให้

แล้วเสร็จโดยเร็ว” รองนายกฯ กล่าว

ท่ีสำานักงานตำารวจแห่งชาติ พ.ต.อ.กฤษ 

ณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ กล่าวถึงการจับกุมผู้มาชุมนุมต่อต้าน 

พล.อ.ประยุทธ์ท่ีลงพ้ืนท่ี จ.นนทบุรี เมื่อวันท่ี 

30 ก.ย.ท่ีผ่านมาว่า เจ้าหน้าท่ีจับกุมผู้ต้องหา 

2 คน ท่ีมีการกระทำาผิดซ่ึงหน้า ในลักษณะ

เข้าไปแสดงกิริยากระด้างกระเดื่อง ซ่ึงการเดิน

ทางลงพ้ืนท่ีของนายกฯ เป็นการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติ

ตามราชการปกติ ดังน้ันในส่วนของตำารวจจะ

ดำาเนินการไปตามอำานาจหน้าท่ี 

วันเดียวกัน กองอำานวยการน้ำาแห่ง

ชาติ (กอนช.) ได้ประเมินจะมีปริมาณน้ำาจาก

พ้ืนท่ีตอนบนของลุ่มน้ำาเจ้าพระยา ไหลลงเขื่อน

เจ้าพระยาเพ่ิมในอัตรา 3,200 ลูกบาศก์เมตร

ต่อวินาที จึงส่ังกรมชลประทานบริหารจัดการ 

และตัดยอดน้ำาเข้าคลองชลประทานและพ้ืนท่ี

ลุ่มต่ำา ทำาให้วันน้ี (1 ต.ค.) จะมีน้ำาไหลผ่านเขื่อน

เจ้าพระยาในอัตรา 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อ

วินาที ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิมีน้ำาเข้าอ่างเพ่ิม

ข้ึน จำาเป็นต้องระบายน้ำาออก 104.276 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร  เพราะน้ำาเกินความจุอ่างไปถึง 

107% ส่งผลให้น้ำาท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพ่ิมข้ึน

เล็กน้อย แต่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิเพ่ิมสูงข้ึน

ไปจากเดิม 2.40 เมตร ส่วนท้ายเขื่อนพระราม

หกท่ีรับน้ำาต่อจากเขื่อนป่าสักฯ ปริมาณน้ำาจะ

เพ่ิมข้ึนสูงสุด 2.80 เมตร จึงย้ำาเตือน 9 จังหวัด

ภาคกลาง เกาะติดสถานการณ์น้ำาต้ังแต่วันน้ีถึง

วันท่ี 5 ตุลาคม เพราะพ้ืนท่ีมีโอกาสเกิดน้ำาท่วม

สูง 9 จังหวัดท่ีย้ำาเตือน คือ ชัยนาท, สิงห์บุรี, 

อ่างทอง, ลพบุรี,  พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, 

นนทบุรี, ปทุมธานี และกรุงเทพฯ 

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำารวจชาวชุมชนราช

ผาทับทิมร่วมใจ เขตดุสิต กรุงเทพฯ พบว่า

หลายครอบครัวต่างขนย้ายสิ่งของไว้บนชั้น 

2 ของตัวบ้าน หลังระดับในแม่น้ำาเจ้าพระยา

ช่วงใต้สะพานกรุงธนเริ่มเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียว 

กันเจ้าหน้าที่เขตดุสิต ก็ลงพื้นที่ติดตามระดับ

น้ำาตลอดแนวริมฝั่งเจ้าพระยา พร้อมเตรียม

กระสอบทรายและสร้างสะพานไม้ ให้คนใน

ชุมชนใช้สัญจร หากระดับน้ำาเพิ่มสูง

ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 1-5 ต.ค. กทม.ได้

แจ้งเตือนประชาชนท่ีอยู่นอกคันก้ันน้ำาแม่น้ำา

เจ้าพระยา 11 ชุมชน 239 ครัวเรือนในพ้ืนท่ี 

7 เขต โดยให้ติดตามสถานการณ์น้ำาอย่างใกล้

ชิด ในเขตดุสิต ชุมชนซอยสี คาม ชุมชนราชผา

ทับทิมร่วมใจ ชุมชนปลายซอยบิตตาคาม เขต

พระนคร ชุมชนท่าวัง เขตสัมพันธวงศ์ ชุมชนวัด

ปทุมคงคา ชุมชนตลาดน้อย เขตบางคอแหลม 

ชุมชนหลัง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ชุมชน

วัดบางโคล่นอก เขตยานนาวา ชุมชนโรงสี 

เขตบางกอกน้อย ชุมชนดุสิต นิมิตรใหม่ เขต

คลองสาน ชุมชนเจริญนคร.
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‘นครราชสีมาฯ-สุพรีมฯ’ คว้าชัยประเดิมสนาม

นครราชสีมา • วอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย รายการ 

“พีพีทีวี วอลเลย์บอลสโมสรหญิง เอสโคลา ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 

2021” เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา โดยคู่แรกเป็นกลุ่ม

เอ เจ้าภาพ “ทัพแมวปีศาจ” นครราชสีมา คิวมินซี วีซี พบทีมโซ

โก มูโซ ทีมลูกยางสาวจากฟิลิปปินส์ โดย 6 คนแรกของทีมนคร

ราชสีมาฯ นำาโดย “ซาร่า” นุศรา ต้อมคำา มือเซตอัจฉริยะ, ชัชชุอร 

โมกศรี, กัตติกา แก้วพิน, คารีนา เคราเซอ, กรรณิการ์ ธิปะโชติ, 

ชิตพร กำาลังมาก และณัฎฐพร (ยุพา) สนิทกลาง (ลิโบโร) ปรากฏว่า 

นครราชสีมา คิวมินซี วีซี ชนะไป 3-0 เซต (25-11, 28-26 และ 25-17) 

ใช้เวลารวม 91 นาที สำาหรับนัดท่ี 2 นครราชสีมาฯ จะพบกับ เชทิสซู 

จากคาซัคสถาน วันท่ี 3 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. คู่ท่ี 2 จากกลุ่ม

บี สุพรีม ชลบุรี อีเทค เจ้าของแชมป์ 2 สมัย ปี 2017-2018 และรอง

แชมป์ปี 2019 พบกับทีมไซปา จากอิหร่าน โดยทีม สุพรีม ชลบุรี อีเทค 

ส่ง 6 ผู้เล่นนำาโดย กัปตันทีม ปล้ืมจิตร์ ถินขาว, วิภาวี สีทอง, มลิกา กัน

ทอง, สุทัตตา เช้ือวู้หลิม, วราภรณ์ ภูมิเจริญ, โสรยา พรมหล้า และสุพัตรา 

ไพโรจน์ (ลิโบโร) และเป็น สุพรีม ชลบุรี อีเทค ท่ีชนะไป 3-1 เซต (25-

23, 22-25, 25-13 และ 25-13) ใช้เวลารวม 2 ช่ัวโมง 11 นาที โดยนัด

ท่ี 2 สุพรีม ชลบุรี อีเทค จะพบกับเรบิสโก จากฟิลิปปินส์ วันท่ี 2 ตุลาคม 

2564 เวลา 15.30 น. ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36

เทนนิส 16 ปี ไทยลุ้นต่อหวดจัดอันดับ

ตุรกี • การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รุ่นอายุ

ไม่เกิน 16 ปี รายการ “จูเนียร์ บิลลี จีน คิง คัพ บาย บีเอ็นพี พาริ

บาส์ 2021” รอบ 16 ทีมสุดท้ายของโลก ที่เมืองอันตัลยา ประเทศ

ตุรกี เมื่อคืนวันที่ 30 ก.ย.2564 แข่งขันรอบพบกันหมดนัดสุดท้าย 

โดยในกลุ่มดี ทีมไทย พบ ทีมรัสเซีย ทีมวางอันดับ 2 ของรายการ 

ที่มีผู้เล่นระดับมือท็อป 60 เยาวชนโลกทั้ง 3 คน ผลการแข่งขัน คู่

แรก เดี่ยวมือ 2 “ทีที” ไทรา ลิธิบี นักเทนนิสลูกครึ่งไทย-อังกฤษ 

แพ้ อนาสตาเซีย กูเรวา 0-2 เซต 1-6, 0-6 คู่ท่ี 2 เด่ียวมือ 1 “หมิว” 

สลักทิพย์ อุ่นเมือง แพ้ ยาโรสลาวา บาร์ตาเชวิช 0-2 เซต 1-6, 

5-7 และประเภทคู่ ไทรา และ “แอ๊ตตา” พิมพ์มาดา ทองคำา แพ้ 

อนาสตาเซีย กูเรวา และเอเลนา พรีดันคินา 0-2 เซต 0-6, 1-6 

ส่งผลให้ทีมไทยแพ้ทีมรัสเซีย 0-3 คู่ ส่วนอีกคู่ในสายเดียวกัน ทีม

เม็กซิโก ชนะทีมฮ่องกง 2-1 คู่ จากผลการแข่งขัน ทำาให้ทีมไทยมี

สถิติชนะ 1 แพ้ 2 นัด ไม่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกับ

ฮ่องกง ขณะที่รัสเซียกับเม็กซิโกได้เข้ารอบต่อไป อย่างไรก็ตาม ทีม

ไทยยังมีโปรแกรมแข่งขันต่อในรอบจัดอันดับ 9-16 โดยนัดแรกทีม

ไทยจะพบกับทีมอียิปต์

‘ทรูไอดี’ ถ่ายสดศึกบ๊ิกแมตช์พรีเมียร์ลีก 2 คู่ใหญ่

กรุงเทพฯ • ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ในฤดูกาล 2021/2022 เดิน

ทางมาถึงแมตช์ท่ี 7 ทรูไอดีพร้อมส่งตรงความสนุกคร้ังใหญ่สัปดาห์

น้ี เร่ิมต้นความมันส์ในเย็นวันเสาร์ “ปีศาจแดง” แมนฯ ยูไนเต็ด ทีม

อันดับ 4 เปิดรังโอลด์ แทรฟฟอร์ด โดยมี คริสเตียโน โรนัลโด นำาทีม 

ต้อนรับทีมท่ีมีฟอร์มจัดจ้าน อย่าง “ทอฟฟ่ีสีน้ำาเงิน” เอฟเวอร์ตัน ทีม

อันดับ 5 ภายใต้การคุมทีมของราฟาเอล เบนิเตช สุดยอดกุนซือจอม

แท็กติก แมตช์น้ี แมนฯ ยูไนเต็ด จะกลับมาคืนฟอร์มกู้หน้าให้แฟนๆ 

ได้ชื่นใจ หรือเอฟเวอร์ตันจะบุกโชว์ทีเด็ดทุบรังปีศาจแดง ทรูไอดีจัดให้

ชมฟรี ยิงสดความมันส์ในวันเสาร์ท่ี 2 ตุลาคม เวลา 18.30 น. ทาง 

ID Station ดูฟรีคลิกเลย https://ttid.co/14Ip/b22c4ef0 ต่อเนื่องในคืน

วันอาทิตย์ คู่เอก “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ของเจอร์เกน คลอปป์ ผู้จัดการ

ทีม ท่ีวางเกมรุกสุดเฉียบจะเปิดรังแอนฟิลด์รับมือ “แชมป์เก่า” เรือใบ

สีฟ้า “แมนเชสเตอร์ ซิตี” ของเป๊ป กวาดิโอลา ที่ขนทัพซูเปอร์                                                                                  

สตาร์มาเต็มอัตราศึก โดยศึกครั้งนี้มีตำาแหน่งจ่าฝูงเป็นเดิมพัน ไม่

ว่าใครก็ห้ามพลาด คู่นี้ทรูไอดียิงสดในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม เวลา 

22.30 น. ทาง True Premier Football HD 1 คลิก:https://ttid.

co/14Ip/8c39e4a3 

‘แพลนบี’ จัด ‘อีฟุตบอล ไทยแลนด์ เน็กซ์เจน’

กรุงเทพฯ • นายนพชัย หวังรักษ์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท แพลน 

บี มีเดีย จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในปี 2021 นับเป็นอีกปีที่

ประสบความสำาเร็จของตลาดอีสปอร์ตในประเทศไทย โดยเฉพาะ

การแข่งขันอีสปอร์ต เกมฟุตบอลระดับอาชีพ รายการ E-LEAGUE 

(อี-ลีก) ที่ทางแพลน บี มีเดีย (Plan B Media) จัดแข่งขัน 2 รายการ 

คือ ‘E-LEAGUE 2021’ (อี-ลีก 2021) และ ‘Knockout E-LEAGUE 

PES 2021 TOURNAMENT’ (น็อกเอาต์ อีลีก เปส 2021 ทัวร์

นาเมนต์) ที่ประสบความสำาเร็จสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกของการ

ถ่ายทอดสดไปยังต่างแดน ด้วยภาษาของเจ้าของประเทศ ไปทั่ว

ทวีปเอเชียและโลกออนไลน์ ทั้งญี่ปุ่น, เวียดนาม, อินโดนีเซีย ฯลฯ 

พร้อมสร้างการเข้าถึงบนโลกออนไลน์กว่า 30,000,000 reaches 

(รีช) ด้วยยอดผู้ชมรวมกว่า 200,000 คน จากกลุ่มเป้าหมายของกีฬา

ฟุตบอลบนโลกออนไลน์ ท่ีปัจจุบันมีคนดูไม่น้อยไปกว่าฟุตบอลชีวิต

จริง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย Gen Z (เจน แซด) ท่ีมีกีฬาอีสปอร์ต

เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการรับชม การเข้าร่วมการแข่งขัน 

หรือกลุ่มผู้ท่ีต้องการพัฒนาไปจนถึงการเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต 

ทางแพลน บี ได้เตรียมจัดการแข่งขัน รายการ ‘eFootball Thailand 

NextGen’ (อีฟุตบอล ไทยแลนด์ เน็กซ์เจน) โดยเฟ้นหานักกีฬาหน้า

ใหม่เพื่อเข้าสู่อีสปอร์ตระดับมืออาชีพ ในช่วงตุลาคม-ธันวาคม 2564 

น้ี ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี Facebook : E-League Thailand, 

YouTube : E-League Thailand, Website : eleaguethailand.com

จูลีชกแสตมป์แทนซอฮีฮามศึกเวิลด์ฯ รอบรอง

กรุงเทพฯ • ศึก ONE : NEXTGEN เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ในรอบรอง

ชนะเลิศที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 “ซอ ฮี ฮาม” นักสู้

สาวแกร่งจากแดนกิมจิ 1 ใน 4 ผู้เข้ารอบรองชนะเลิศศึกเวิลด์ 

กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง ประกาศสละสิทธิ์จากการแข่งขัน 

เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ โดยได้ จูลี เมซาบาร์บา ผู้ชนะสำารองใน

รอบแรกเป็นคู่แข่งคนใหม่ประกบคู่ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” โดยใน

การแข่งขันรอบแรกที่ผ่านมา ซอ ฮี ฮาม ชนะนักกีฬาตัวเต็งอย่าง 

เดนิส แซมโบอันกา จากฟิลิปปินส์ ด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ และ

ได้รับการโหวตจากแฟนกีฬาให้ประกบคู่กับแสตมป์ในรอบรองชนะ

เลิศ ทั้งนี้ ซอ ฮี ฮาม เปิดเผยว่า เธอได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม 

ซึ่งต้องใช้เวลาในการรักษา จึงทำาให้ไม่สามารถลงแข่งได้ทัน เธอจึง

ตัดสินใจสละสิทธ์ิ โดยผู้ท่ีได้รับสิทธ์ิเสียบแทน ซอ ฮี ฮาม และต้อง

เจอกับนักสู้สาวขวัญใจชาวไทย คือ จูลี เมซาบาร์บา นักสู้น้องใหม่

ชาวบราซิล ท่ีลงแข่งขันเป็นคู่สำารองในรอบแรกท่ีผ่านมา โดยเธอโชว์

ความแกร่งเอาชนะ เม ยามากูชิ นักสู้สาวจอมเก๋าจากแดนซามูไร

ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ สรุปรอบรองชนะเลิศ ศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ 

รุ่นอะตอมเวตหญิง มีดังน้ี แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ พบกับ  จูลี เมซาบาร์

บา (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต) และอิตซูกิ ฮิราตะ ดวล 

ริตู โฟกาต (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต).

‘ฐิติพงศ์-ภาสวิชญ์’จ่าฝูง

ซ้อมวันแรกซูเปอร์ ไบค์ส.2

3โปรนำ�บนคลับเฮ�ส์สวิงภูเก็ต

เบอร์ โรว์คว้าชัยเกมดวลนัมเบอร์วันดราฟต์

IOCเผยอีสปอร์ต

รอชิงเหรียญทอง

อชก.หางโจวปี65

ช่อง 7HD กลับมาเปิดเวทีมวยกลางแจ้ง “มวยไทย 7 สี” 

ด้วยมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแห่งหนึ่งของประ 

เทศ พร้อมจัดแข่งขันชกมวยไทยสู้วิกฤตโรคโควิด-19 โดยได้รับ

ความร่วมมือจาก สำานักอนามัยกรุงเทพ, สำานักงานเขตจตุจักร และ

สำานักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ลงพื้น

ที่ตรวจสอบ ยืนยันความพร้อมรับรองมาตรการป้องกันเข้มข้น รอรับ

นักชกขึ้นโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทย ในรายการ “มวยไทย 7 สี” คืนจอ

ให้คอหมัดมวยติดตามลุ้นความมันอย่างตื่นเต้นเร้าใจ และมีอรรถรส

ในระดับความคมชัดสูง (Full HD) ในการ ถ่ายทอดสด วันอาทิตย์

ที่ 3 ตุลาคมนี้ เวลา 14.30 น. ทางหน้าจอ ช่อง 7HD กด 35 งด

การเข้าชมที่ “สนามมวย”..••.. มวยไทยจัดได้แบบกลางแจ้ง มวย

สากลก็ตามมาติดๆ ในศึกซีพีเอฟ ยอดมวยโลก นัดวันที่ 5 ตุลาคม 

2564 ณ เวทีมวยชั่วคราวสนามช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์ จัด

โดยโปรโมเตอร์ “เสี่ยตังค์” ปิยะรัตน์ วชิรรัตนวงศ์ ร่วมกับ บริษัท 

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) และ บริษัท เพชรยินดี บ๊อก

ซ่ิง โปรโมชั่น จำากัด เตรียมระเบิดศึกนัดยิ่งใหญ่ให้แฟนมวยโลก

ได้ติดตามเต็มรายการ โดย “เสี่ยตังค์” โปรโมเตอร์ปิยะรัตน์ วชิร

รัตนวงศ์ ออกมายืนยันว่า ศึก CPF ยอดมวยโลก จะทำาการตรวจ

ร่างกายพร้อมชั่งน้ำาหนักอย่างเป็นทางการของคู่ป้องกันตำาแหน่ง

แชมป์โลก WBA รุ่นมินิมัมเวต 105 ปอนด์ ระหว่าง น็อคเอาท์ ซี

พีเอฟ ที่จะพบ พงษ์ศักดิ์เล็ก นครหลวงโปรโมชั่น ในวันจันทร์ที่ 4 

ต.ค.2564 ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ ก่อนจะทำาการแข่งขันใน

วันอังคารที่ 5 ต.ค.2564 ณ สนามช้างอารีน่า ยิงสดช่องทรู4u เวลา 

18.00 น. เป็นต้นไป..••..ขณะที่ “มวย ONE” ก็มีความเคลื่อนไหว

ให้แฟนๆ ติดตามกันตลอดศึกครั้งนี้ “ซุปเปอร์บอน” นักชกคิกบ็อกซิ่ง

ขวัญใจชาวไทย วัย 31 ปี ได้ โอกาสคืนสังเวียน

อีกครั้งในรอบ 1 ปีเศษ ประกาศกร้าวจะเอาชนะ

คิกบ็อกเซอร์ตัวพ่อชาวอิตาลี “จอร์จิโอ เปโตร

เซียน” แบบขาดลอยเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้เก่ง

ที่สุดในโลก พร้อมคว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อก

ซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (65.9-70.3 กก.) เป็นคนแรก

ในประวัติศาสตร์ ONE โดยทั้งคู่จะลงฟาดปากกัน

ในศึก ONE : FIRST STRIKE (วัน เฟิร์ส สไตรก์)                                  

ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 

ติดตามชมการถ่ายทอดสดศึก ONE : FIRST 

STRIKE ผ่านทาง ONE Super App, YouTube 

ของ  ONE Championship, AIS Play คู่แรก

เริ่มเวลา 19.30 น. และทาง ไทยรัฐทีวี ช่อง 

32 รับสัญญาณสด เวลา 21.30 น. แฟนมวย 

ONE ห้ามพลาด..••..“เครื่องดื่มตราช้าง” ร่วม

กับ “สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์” ระเบิดศึกฟุตบอลถ้วย

น็อกเอาต์ประวัติศาสตร์แห่งศักดิ์ศรี ที่ไม่มีที่

ว่างสำาหรับผู้แพ้ รายการ “ช้าง เอฟเอ คัพ 

2021/22” ล่าสุดประกบคู่เตะ รอบ 64 ทีม

สุดท้ายไปเรียบร้อย ฟาดแข้งในวันที่ 27 ตุลาคม 

2564 มีดังนี้ ทีมชนะเลิศจะได้ ถ้วยเกียรติยศ 

พร้อมเงินรางวัล 5,000,000 บาท พร้อมสิทธิ์เข้า

ร่วมแข่งขันฟุตบอล ACL ปี 2023 ส่วนทีม รอง

ชนะเลิศเงินรางวัล 1,000,000 บาท และรางวัล

ปลอบใจสำาหรับทีมที่เข้ารอบต่างๆ ด้วย. 

ลอสแองเจลิส • โจ เบอร์โรว์ คว้า

ชัยชนะในศึกแห่งนัมเบอร์วันดราฟต์

พิก หลังพา ซินซินเนติ เบงกอลส์ 

เปิดบ้านแซงกลับมาชนะ แจ็กสัน

วิลล์ จากัวร์ส ที่นำาทัพโดย เทร

เวอร์ ลอว์เรนซ์ 24-21 ในอเมริกัน

ฟุตบอลเอ็นเอฟแอล สัปดาห์ที่ 4 

เมื่อเช้าวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา

โจ เบอร์โรว์ ควอเตอร์แบ็ก

ซ่ึงเป็นดราฟต์อันดับ 1 เมื่อปี 2020 

พาเบงกอลส์กลับมาอย่างยอดเย่ียม

ในครึ่งหลัง จากที่ตามหลัง 14-0 

ในครึ่งแรก ก่อนจะเฉือนชนะ 3 

คะแนน จากฟิลด์ โกล์ของ อีแวน 

แม็กเพียร์สัน ในช่วง 4 วินาทีสุด 

ท้ายของเกม

ส่วน เทรเวอร์ ลอว์เรนซ์ ซ่ึง

เป็นนัมเบอร์วันดราฟต์ในปี 2021 

เป็นอีกเกมท่ีต้องจบด้วยความผิด

หวัง และจะต้องรอคอยชัยชนะเกม                                                    

แรกในอาชีพต่อไป ซีซ่ันน้ีจากัวร์ส                                                 

สตาร์ทฤดูกาลด้วยสถิติ 0-4 แต่ถ้า

รวมฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยนั้น แจ็ก 

สันวิลล์แพ้เป็นเกมที่ 19 ติดต่อ

กันแล้ว

เจ้าบ้าน ซินซินเนติ เบง 

กอลส์ ปรับสถิติเป็นชนะ 3 แพ้ 1 

ซึ่งต้องขอบคุณผลงานที่แน่นอน

ของเบอร์ โรว์ ซึ่งในเกมนี้ขว้างไป                                 

348 หลา เป็นการขว้าง 2 ทัช

ดาวน์ไม่เสียอินเตอร์เซปต์

แต่ผลงานท่ีตัดสินความยอด

เย่ียมของควอเตอร์แบ็ก วัย 24 ปี 

ของเบงกอลส์ เกิดข้ึนในการบุกชุด

สุดท้ายท่ีต้องพาทีมเร่ิมบุกบนเส้น 

10 หลาในแดนตัวเอง ซึ่งเบอร์

โรว์พาทีมบุก 73 หลา จนพาทีม

มาได้ชัยชนะจากฟิลด์ โกล์ ในการ

แข่งขันที่พอลบราวน์ สเตเดียม รัง

เหย้าในซินซินเนติ “ผมรู้ดีว่าพวกเขา

ไม่สามารถหยุดพวกเราได้ เพราะ

ตอนน้ันเกมบุกของเรากำาลังเดินหน้า

กันอย่างเพลิดเพลิน”  เบอร์โรว์กล่าว

ถึงการบุกในชุดสุดท้ายท่ีทีมพลิกกลับ

มาชนะสำาเร็จ พวกเรารู้ดีว่าเล่นกัน

ได้ไม่ดีเลยในช่วงคร่ึงแรก แต่ปีท่ีแล้ว                                               

ท้ังปีเราก็เล่นคร่ึงแรกกันไม่เคยดีอยู่

แล้ว แต่ในฤดูกาลน้ีน้ันแตกต่างกัน

อย่างส้ินเชิงจากฤดูกาลท่ีผ่านมา 

เพราะปีท่ีแล้วเราเหมือนต้องเล่นกัน

ภายใต้สภาพความกดดันมากมาย” 

เบอร์โรว์กล่าว

ทางด้านลอว์เรนซ์ ควอเตอร์

แบ็กของแจ็กสันวิลล์ เกมน้ีขว้างไป                              

204 หลา และยังว่ิงทำาทัชดาวน์ด้วย                                                    

ตัวเองไป 1 คร้ัง อย่างไรก็ตาม ท้ัง

ลอว์เรนซ์ และเออร์บาน เมเยอร์ เฮด

โค้ชของจากัวร์ส ยังคงต้องรอประ                                                              

สบการณ์ชัยชนะเกมแรกของเอ็นเอฟ

แอลต่อไป.

บุรีรัมย์ • ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบ

ชิงแชมป์ประเทศไทย รายการโอ

อาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ 2021 

เข้าสู่การแข่งขันสนามท่ี 2 วันท่ี 

1-3 ตุลาคมน้ี ท่ีสนามช้าง อินเตอร์

เนช่ันแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ภาย

ใต้มาตรการทางสาธารณสุข ล่าสุด

เพ่ิงผ่านการซ้อมคร้ังแรกเม่ือบ่าย

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ท่าม                                                

กลางการทำางานอย่างหนักของทุกทีม

โดยในรุ่นใหญ่ท่ีสุดของไทย

อย่าง ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี ปรากฏ

ว่า “ต๊ิงโน๊ต” ฐิติพงศ์ วโรกร แชมป์

สนามแรกจาก คาวาซากิ ไทยแลนด์ 

เรซซ่ิง ทีม ยังคงรักษาฟอร์มร้อนแรง

ต่อเนื่อง ร้ังจ่าฝูงวันแรกด้วยเวลาต่อ

รอบ 1 นาที 35.589 วินาที เฉือนคู่

แข่งคนสำาคัญอย่าง “ตี” อนุภาพ ซา

มูล จากยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซ่ิง 

ทีม ในอันดับ 2 เพียง 0.111 วินาที 

ส่วนทีมเมทเจ้าของแชมป์ประจำาปี

ฤดูกาลท่ีผ่านมาอย่าง “แสตมป์” อภิ

วัฒน์ วงศ์ธนานนท์ ร้ังอันดับ 3 ตาม

หลังเพียง 0.132 วินาที

ขณะท่ีการซ้อมในรุ่นซูเปอร์

สปอร์ต 600 ซีซี ท่ีในปีน้ีสถานการณ์

ลุ้นแชมป์เข้มข้นอย่างมากจากการท่ี

ทีมยักษ์ใหญ่ส่งไลน์อัประดับเอเชีย

ลงล่าชัยชนะ ปรากฏว่าการซ้อมวัน

แรก “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติวรา                                                                  

รักษ์ จากฮอนด้า เรซซิ่ง ไทย

แลนด์ รั้งอันดับ 1 ด้วยเวลาต่อ

รอบ 1 นาที 39.473 วินาที เฉือน

อันดับ 2 อย่าง “โฟลท” รัฐพงษ์ 

วิไลโรจน์ แชมป์เอเชียจากยามา

ฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม อันดับ 

2 เพียง 0.018 วินาที ส่วนอันดับ 

3-4 เป็นของ “ดรีม” สิทธิศักดิ์ 

อ่อนเฉวียง และ “มุกข์” มุกข์ลดา 

สารพืช จากฮอนด้า เรซซิ่ง ไทย

แลนด์ ด้านผู้ชนะสนามแรกอย่าง 

“ฟอง” คณาทัต ใจม่ัน จากยามา

ฮ่า ไฮสปีด จบวันแรกในอันดับ 5 

ตามด้วย “ซุป” อนุชา นาคเจริญศรี 

จากยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซ่ิง ทีม

การซ้อมวันแรกในรุ่นซูเปอร์

สปอร์ต 400 ซีซี ซ่ึงเป็นอีกคลาสท่ี

การขับเค่ียวเข้มข้นสุดๆ ปรากฏว่า

อดีตแชมป์เอเชียอย่าง “ต๋ง” พีรพงศ์ 

บุญเลิศ จากเควายบี ต๋ง ท่ามะกา 

ทีม ร้ังจ่าฝูงด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 

47.664 วินาที ตามด้วย “เต้ิล” พี

ระพงษ์ หลุยบุญเป็ง จากยามาฮ่า 

ดับเบิลยูพี หาดใหญ่ เรซซ่ิง กิกะไบค์ 

ไฮสปีด พิเรลลี ตามหลัง 0.626 วินาที 

ส่วนผู้ชนะสนามแรกอย่าง “เอ้” วรพงศ์                                                                  

มาลาหวล จากไฮสปีด เรซซ่ิง ทีม ร้ัง

อันดับ 3 ตามหลัง 0.633 วินาที

สำาหรับการแข่งขันในสนาม

ท่ี 2 จะจับเวลารอบควอลิฟายเพื่อ                                                  

จัดอันดับสตาร์ท ในวันเสาร์ท่ี 2 

ตุลาคม และดวลความเร็วรอบชิง

ชนะเลิศในวันอาทิตย์ท่ี 3 ตุลาคม 

ถ่าย ทอดสดทาง True Sports 

HD3 / True visions ช่อง 668 วัน

อาทิตย์ท่ี 3 ตุลาคม 2564 เวลา 

15.00-18.00 น. หรือชม Live 

Streaming ทางเพจ Chang Circuit 

Buriram และ Youtube : Chang 

International Circuit ต้ังแต่ 09.00 น. 

เป็นต้นไป และถ่ายทอดสดไปยัง 3 

ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เมียน 

มาและกัมพูชา โดยสามารถรับชม

ผ่านกล่อง MVBOX.

กรุงเทพฯ • คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิ

ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอ                                           

ลิมปิกสากล หรือไอโอซีเมมเบอร์ 

กรรมการบริหารสภาโอลิมปิกแห่ง

เอเชีย หรือโอซีเอ และประธาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมของโอซี

เอ เปิดเผยว่า คณะกรรมการวัฒน 

ธรรมของโอซีเอได้มีการประชุมผ่าน

ระบบออนไลน์ร่วมกัน โดยครั้ง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่าน

มา ตนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

วัฒนธรรมถือเป็นกลไกที่สำาคัญใน

การผลักดันกระบวนการโอลิมปิก

เป็นอย่างมาก โดยในทวีปเอเชีย

มีวัฒนธรรมที่ โดดเด่นและหลาก

หลาย ซึ่งได้มีการสะท้อนผ่านไป

ยังเกมการแข่งขัน และส่งต่อไปยัง

นักกีฬาเยาวชนคนรุ่นใหม่อยู่อย่าง

ต่อเนื่อง

ในการประชุมครั้งดังกล่าว

ได้มีการอัปเดตมหกรรมกีฬาของ

เอเชีย ที่จะแข่งขันในปีหน้า 2022 

ได้แก่ เอเชียนอินดอร์และมาเชียล                             

อาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 จะมีวันท่ี 10-

19 มีนาคม ท่ีกรุงเทพฯ และชลบุรี, 

เอเชียนเกมส์ คร้ังท่ี 19 วันท่ี 10-25 

กันยายน ท่ีเมืองหางโจว ประเทศ

จีน และเอเชียน ยูธ เกมส์ คร้ังท่ี 

3 วันท่ี 20-28 ธันวาคม ท่ีเมืองซัว

เถา ประเทศจีน รวมท้ังยังจะมีเอ

เชียนบีชเกมส์ คร้ังท่ี 6 ท่ีเลื่อนจาก

ปีน้ี ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ออก

ไปเป็นปี 2023 โดยยังจัดแข่งขันท่ี

เมืองซานยา ประเทศจีนเหมือนเดิม

ขณะท่ีในส่วนของ อิริก ฟ็อกซ์ 

กรรมการคณะกรรมการวัฒนธรรม

ของโอซีเอจากฮ่องกง ได้นำาเสนอ

ประเด็นท่ีน่าสนใจมากว่า ปัจจุบัน

อีสปอร์ต โดยเฉพาะ EA Sports 

FIFA branded soccer games ถือ

เป็นวัฒนธรรมกีฬาท่ีสำาคัญของเอ 

เชีย มีส่วนอย่างมากในการกระตุ้น

ให้ประชาชนออกกำาลังกาย อยาก

เล่นกีฬาฟุตบอล ซึ่งกีฬานี้จะมีการ

เปิดตัวชิงเหรียญทอง ในมหกรรม

กีฬาเอเชียนเกมส์ หางโจว 2022 

ร่วมกับอีก 7 กีฬาอีสปอร์ต ได้แก่ 

Arena of Valor Asian Games 

version, Dota 2, Dream Three 

Kingdoms 2, Hearth Stone, 

League of Legends, PUBG 

Mobile Asian Games version 

และ Street Fighter V.

ภูเก็ต • ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน อดีตแชมป์ทำาเงินไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ 2017 

เก็บ 5 เบอร์ด้ีโดยไม่เสียโบก้ี ก่อนข้ึนมานำาร่วมบนคลับเฮาส์ร่วมกับ 

จักรภัทร ฮ้อแสงชัย นักกอล์ฟวัย 24 ปี จากปทุมธานี และสดมภ์ แก้ว

กาญจนา หนุ่มวัย 23 ปี จากนราธิวาส ด้วยสกอร์ 5 อันเดอร์พาร์ 66 ใน

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ รายการสิงห์-เอสเอที ภูเก็ต 

คลาสสิก ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการแซนด์บ็อกซ์

สวิง ท่ีสนามบลูแคนยอน คันทร่ีคลับ เลกส์ คอร์ส ระยะ 7,061 หลา 

พาร์ 71 ท่ีในรอบแรกเจอฝนป่วนจนไม่สามารถเล่นจบรอบได้

รอบแรกของการแข่งขันซ่ึง

เจอพายุฝนฟ้าคะนองเล่นงานต้ังแต่

ช่วงเช้าจนการแข่งขันต้องล่าช้าไป

ถึง 1 ช่ัวโมง ทำาให้นักกอล์ฟซ่ึงออก

รอบในช่วงบ่าย 34 คน ไม่สามารถ

เล่นจบรอบได้ ต้องกลับมาเล่นต่อใน

ช่วงเช้าของวันท่ี 2 ต.ค.ต่อให้จบรอบ 

และตามด้วยการแข่งขันในรอบสอง 

โดยในกลุ่มนักกอล์ฟท่ีเล่นจบรอบได้

เป็น ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน แชมป์ทำา

เงินไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ 2017 จาก

อยุธยา ท่ีเร่ิมจับสปีดกรีนเก็บเข้ามา 

5 เบอร์ด้ีโดยไม่เสียโบก้ี ข้ึนมานำา

บนคลับเฮาส์ด้วยสกอร์ 5 อันเดอร์

พาร์ 66 เท่ากับ จักรภัทร ฮ้อแสงชัย 

นักกอล์ฟวัย 24 ปี จากปทุมธานี ท่ี

โชว์ช็อตแอพโพรชอันร้อนแรงก่อน

เก็บเข้ามา 5 เบอร์ด้ีแบบไม่เสียโบก้ี 

และสดมภ์ แก้วกาญจนา หนุ่มจาก

นราธิวาสท่ีเก็บเข้ามา 6 เบอร์ด้ี 1 โบก้ี

ธัญพิสิษฐ์แชมป์ไทยแลนด์

พีจีเอทัวร์ 2 รายการ วัย 25 ปี เปิด

เผยว่า “วันน้ีตีเหล็กค่อนข้างดีครับ 

บวกกับพัตต์อ่านไลน์ค่อนข้างได้

ด้วย วันน้ีตีเหล็กไม่ค่อยพลาด ออน                                                     

ไป 16 กรีน เข้าไปออนใกล้บ้างไกล

บาง แต่ระยะท่ีต้องทำาก็สามารถทำาได้

รู้สึกว่าสัปดาห์น้ีกรีนจะไวกว่าสัปดาห์

แรกท่ีมาเล่น ฟิลลิงมันก็เลยจะดีกว่า 

ส่วนอีกสองวันท่ีเหลือต้องเสิร์ฟให้อยู่

ก่อนแล้วมันจะได้สู้ แต่จะได้แค่ไหน

ขอเล่นให้สนุกครับ”

ขณะท่ีจักรภัทร นักกอล์ฟวัย                                                 

24 ปี จากปทุมธานี อดีตผู้เล่นระ 

ดับเอ็นซีดับเบิลเอ ดิวิช่ัน 1 ของ

ยูนิเวอร์ซิตี ออฟ เดอะ แปซิปิก ใน

สต็อกตัน แคลิฟอร์เนีย กล่าวว่า 

“วันน้ีตีเหล็กค่อนข้างดีมากเลยครับ 

เพราะปกติจุดอ่อนผมเป็นคนตีออน

ไม่ค่อยเยอะครับ เล่นลูกส้ันลูกพัตต์

ดี แต่ว่าสัปดาห์น้ีพยายามตีกรีนให้

เยอะเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเอง เพราะ

ว่าระยะเร่ิมเพ่ิมข้ึนมา ซ่ึงถ้าทีช็อตอยู่

แฟร์เวย์ก็สามารถทำาสกอร์ได้”

ส่วน สดมภ์ แก้วกาญจนา 

หนุ่มวัย 23 ปี จากนราธิวาส ท่ีกำาลัง

ลุ้นแชมป์ไทยแลนด์พีจเอทัวร์รายการ

แรกในชีวิต หลังเคยจบอันดับ 5 ร่วม

ในการแข่งขันท่ีรอยัลฮิลล์เมื่อปี 2020 

ท่ีผ่านมา กล่าวว่า “วันน้ีโดยรวมถือว่า

ค่อนข้างดี โดยเฉพาะเหล็กกับไดร์ฟ

เวอร์ครับ ทำาให้เรามีโอกาสสร้างเบอร์

ด้ีเยอะข้ึน บวกกับวันน้ีพัตต์ลงด้วยครับ 

ต่างจาก 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมาท่ีพัตต์ไม่

ค่อยลงเลย ทำาให้สกอร์บางวันได้บ้าง 

บางวันก็ทำาสกอร์ไม่ได้”

ตามหลัง 1 สโตรกเป็น ชัย

พัชร์ คูณมาก ท่ีหวดเข้ามา 4 อันเดอร์

พาร์ 67 และกลุ่มนักกอล์ฟท่ีจบรอบ                                                       

แรกเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 68 ประ 

กอบด้วย ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล, นิ

รันดร์ แซ่อ้ึง, โคสุเก ฮามาโมโต, อติรุจ 

วินัยเจริญชัย, นิวพอร์ต ลาภาโรจน์

กิจ ขณะท่ีกลุ่มท่ีจบ 2 อันเดอร์พาร์ 

69 โดยมี วิชญภัทร สินสร้าง, เดชา

วัต เพชรประยูร, เศรษฐี ประคองเวช, 

พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์, นพรัฐ พานิชผล, 

กิตติพร ชวนะพงศ์, สัตยา ทรัพย์อัประ                                                 

ไมย และนักกอล์ฟสมัครเล่น สุทธินนท์ 

ปัญโญ

สำาหรับ สุทธิเจตน์ คูห์รัตน

พิศาล นักกอล์ฟวัย 34 ปี จากราช 

บุรี เป็นหน่ึงในนักกอล์ฟท่ีร้อนแรงท่ี                                                     

สุดคนหน่ึงในรอบแรก ซ่ึงเล่นไปได้ 

15 ปี เก็บมา 6 เบอร์ด้ี ยังไม่เสีย

โบก้ีแม้แต่หลุมเดียว มีสกอร์อยู่ท่ี 6 

อันเดอร์พาร์ แต่ต้องกลับมาเล่นต่อ

อีก 3 หลุม ในช่วงเช้าของวันท่ี 2 ต.ค. 

เช่นเดียวกับ สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย 

ท่ีเล่นไป 15 หลุม มี 4 อันเดอร์พาร์.

รั้งจ่าฝูง • “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ ยอดนักบิดไทยจาก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ยึดตำาแหน่งจ่าฝูง

หลังพารถแข่ง Honda CBR600RR หมายเลข 123 ทำาเวลาเร็วสุด 1 นาที 39.473 วินาที เข้ามาอันดับ 1 ใน

การซ้อมวันแรกของรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา มีโอกาสลุ้นแชมป์ในศึก “โออาร์ บี

อาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์” สนาม 2 ที่สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 3 ต.ค.นี้

นายเหรียญ

           Coins13@hotmail.com

แชมป์บาส3x3 • พลางกุล ทิวาบันเทิง  ผู้เล่นทีม 0 point พาลูกขึ้นทำาแต้มให้ทีมต่อเนื่อง 

เอาชนะทีม venom ไป 14-12 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ คว้าแชมป์บาสเกตบอล 3x3 ประเภท

เยาวชนชาย Sat Phuket invitation 2021 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสตา จ.ภูเก็ต 

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา



จุรินทร์

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ วัดปากแคว อําเภอเมืองฯ 

จังหวัดสุโขทัย โดยมีพาณิชย์และเกษตร 17 จังหวัดภาค

เหนือ ร่วมรับนโยบายผ่านทาง Zoom จากสุโขทัยด้วย 

นายจุรินทร์กล่าวว่า มาลงพ้ืนท่ีพบประชาชน 

เพราะได้รับการประสานงานจากนายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ 

อดีต ส.ส.สุโขทัย เขต 1 และนายสัมพันธ์ ต้ังเบญจผล 

อดีต ส.ส.สุโขทัย เขต 2 เป็นห่วงพ่ีน้องประชาชน ซ่ึง

นอกจากต้ังใจมาเย่ียมพ่ีน้องแล้ว ก็มาติดตามโครงการ

สําคัญ คือโครงการประกันรายได้เกษตรกร ซ่ึงเป็น

นโยบายสําคัญของพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นเงื่อนไข

สําคัญก่อนเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ ได้

ดําเนินการนโยบายประกันรายได้เกษตรกรมาครบ 2 

ปีเต็มแล้ว ปีน้ีจะก้าวเข้าสู่ปีท่ี 3 เพราะถ้าไม่มีประกัน

รายได้ เวลาข้าวราคาลง จะมีรายได้ทางเดียวคือ จาก

ท่ีขายตามราคาตลาด แต่ถ้ามีประกันรายได้ จะมีรายได้ 

2 ทางคือ 1.เอาข้าวไปขายท่ีโรงสีในราคาตลาด และ 

2.ส่วนต่างจากรายได้ท่ีรัฐบาลประกัน รวมแล้วตาม

รายได้ท่ีประกัน น่ีคือนโยบายท่ีช่วยแก้ปัญหาให้พ่ีน้อง

ในยามท่ีพืชเกษตรราคาตก โดยเฉพาะวิกฤตนํ้าท่วม

เช่นวันน้ี ชัดเจนว่าเมื่อมีหลักประกันรายได้แล้วทําให้

เกษตรกรมีทางรอด 

“สําหรับปีท่ี 3 น้ี ผมได้ลงนามเสนอคณะรัฐมนตรี

ไปเกือบท้ัง 5 ตัวแล้ว เพื่อท่ีจะได้เดินหน้าประกันรายได้

เกษตรกรปี 3 ต่อไป ช่วยกันยามท่ีพืชท้ัง 5 ชนิดราคาตก 

และเตรียมเงินไว้ วันน้ีถือโอกาสมารายงาน สําหรับข้าว

เตรียมเงินไว้ 150,000 ล้านบาท, มันสําปะหลังเตรียม

ไว้ 7,100 ล้านบาท, ข้าวโพดเตรียมเงินไว้ 1,900 ล้าน

บาท, ปาล์ม 8,000 ล้านบาท, ยางพารา 10,000 ล้าน

บาท รวม 178,000 ล้านบาท และสําหรับกรณีนํ้าท่วม

ท่ีนาเสียหาย ให้รีบรายงานเกษตรจังหวัด กํานันผู้ใหญ่

บ้าน เพื่อรวบรวมตัวเลขเสนอ ครม.จ่ายเงินชดเชยให้ 

และฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดจ่าย และข้าวยัง

ได้รับเงินส่วนต่างอยู่ในกรณีท่ีนํ้าท่วม ให้พาณิชย์จังหวัด

ทุกจังหวัดได้รับทราบด้วย และเร่งรัดดําเนินการให้ชาว

บ้านทราบ” นายจุรินทร์กล่าว 

จากน้ันนายจุรินทร์ใช้โอกาสในการถ่ายทอด

สดเฟซบุ๊กและ Zoom แจ้งท้ังพาณิชย์และเกษตร

จังหวัด ให้รับทราบถึงการเดินหน้านโยบายและการ

ข้ึนทะเบียน พร้อมตอบข้อซักถามจากเกษตรกรทุกข้อ 

จากน้ันช่วงหน่ึง มีนางกันทิมา กิมขาว ชาวบ้าน

หมู่ท่ี 1 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย ประกอบอาชีพทํา

นา ทําไร่ข้าวโพด ได้ขอจับมือนายจุรินทร์ และกล่าวว่า 

“วันน้ีพายเรือมาเพื่อพบกับท่านรองนายกฯ ขอ

จับมือหน่อย” เมื่อจับแล้วนายจุรินทร์ถามว่าเป็นอย่างไร 

ชาวบ้านคนน้ันกล่าวตอบว่า “จับแล้วอุ่นใจ” จาก

น้ันนายจุรินทร์ได้ให้กําลังใจ พร้อมประกาศเดินหน้า

นโยบายประกันรายได้ปี 3 ต่อไป โดยยืนยันว่าโครงการ

น้ีต้องเดินหน้าเพราะเป็นนโยบายท่ีแถลงต่อรัฐสภาเมื่อ

ตอนเข้าร่วมรัฐบาล โดยเป็นเงื่อนไขการเข้ามาทํางาน

ให้ประชาชนในเรื่องน้ีของพรรคประชาธิปัตย์ และ

ถือว่าเป็นนโยบายรัฐบาลท่ีสําเร็จมาแล้ว 2 ปี ก่อนจะไป

เตรียมงบประมาณและข้ันตอนเพื่อเดินหน้าปี 3 ต่อไป 

ประกันรายได้ช่วยเกษตรกร 8 ล้านครัวเรือน 

โดยการลงพ้ืนท่ีคร้ังน้ี นายจุรินทร์เดินทางมาจังหวัด

นครสวรรค์ กําแพงเพชร สุโขทัย และเพชรบูรณ์ ท้ังน้ี 

โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ปลูกข้าวโพดมากท่ีสุด.

บ๊ิกตู่โว

ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลง

สถานการณ์โควิด-19 ประจําวันว่า มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ 

11,754 ราย เป็นการติดเช้ือในประเทศ 11,242 ราย 

มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,998 ราย, 

มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 1,244 ราย, จาก

เรือนจําและท่ีต้องขัง 501 ราย และเป็นผู้เดินทางมา

จากต่างประเทศ 11 ราย ทําให้มียอดผู้ติดเช้ือสะสม 

ต้ังแต่ปี 63 จํานวน 1,615,229 ราย ผู้รักษาหายป่วย

เพ่ิม 12,473 ราย ยอดรวมหายป่วยสะสมต้ังแต่ปี 63 

จํานวน 1,483,146 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 115,233 

ราย อาการหนัก 3,144 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 709 

ราย เสียชีวิตเพ่ิม 123 ราย เป็นชาย 60 ราย หญิง 63 

ราย ในจํานวนน้ีเป็นผู้มีอายุ 60 ปีข้ึนไป 86 ราย มีโรค

เร้ือรัง 31 ราย เสียชีวิตมากท่ีสุดในพ้ืนท่ี กทม. 29 ราย 

ทําให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 16,850 ราย ขณะท่ีสถานการณ์

โลก มีผู้ติดเช้ือสะสม 234,553,899 ราย เสียชีวิตสะสม 

4,797,237 ราย

สําหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือมากท่ีสุด ได้แก่ 

กรุงเทพฯ 1,423 ราย, สมุทรปราการ 861 ราย, ชลบุรี 

820 ราย, ยะลา 545 ราย, นราธิวาส 515 ราย, 

ระยอง 472 ราย, สงขลา 451 ราย, ปัตตานี 406 ราย, 

นครศรีธรรมราช 378 ราย, ปราจีนบุรี 353 ราย ท้ังน้ี 

ท่ีประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โค

วิด-19 (ศปก.ศบค.) วันเดียวกันน้ี มี พล.อ.สุพจน์ มาลา

นิยม เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) ใน

ฐานะผอ.ศปก.ศบค. เป็นประธานท่ีประชุมวันแรก โดยท่ี

ประชุมเห็นว่า กทม.และปริมณฑลมีตัวเลขการติดเช้ือ

ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่มีความเป็นห่วงพ้ืนท่ี 4 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้มีผู้ติดเช้ือรวมกันถึง 1,917 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 17 ของท้ังประเทศ ขยับข้ึนจากเดิมท่ีมีผู้ติดเช้ือ

ร้อยละ 15 ของท้ังประเทศ รวมถึงจํานวนผู้เสียชีวิตและ

อาการหนักมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน จึงขอเน้นยํ้าไปยังภาค

ส่วนต่างๆ ให้เข้มมาตรการในพ้ืนท่ี

อย่างไรก็ตาม สําหรับจังหวัดท่ีไม่ติด 1 ใน 10 ของ

จังหวัดผู้ติดเช้ือมากท่ีสุด พบหลายคลัสเตอร์เกิดข้ึน เช่น 

จ.ลพบุรี พบคลัสเตอร์ศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน, 

แคมป์ก่อสร้างท่ีปราจีนบุรี ขณะท่ีคลัสเตอร์งานศพยัง

พบอย่างต่อเนื่องท้ังท่ี จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ส่วน

ท่ีเชียงใหม่พบท่ีศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ, ท่ี จ.ตราด พบ

คลัสเตอร์โรงงาน, จ.จันทบุรี มีคลัสเตอร์ตลาดและล้ง

ผลไม้, จ.ระยอง พบคลัสเตอร์แรงงานประมง จึงขอให้

ทุกจังหวัดยังคงระมัดระวังสถานท่ีเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 

ขอให้ทุกจังหวัดทุกพ้ืนท่ียังคงมาตรการคัดกรอง ลงพ้ืนท่ี

เส่ียงและสุ่มตรวจ ATK ตอนน้ีตัวเลขยังทรงตัวอยู่ หาก

แยกย้ายไปแล้ว ส่วนช่วงเย็นกลุ่มพลเมืองโต้กลับนัดทํา

กิจกรรมหน้าศาลฎีกา และกลุ่มทะลุแก๊ส บริเวณแยก

ดินแดง ส่วนกรณีไฟไหม้ภายในแฟลตดินแดงช่วงกลาง

ดึกวันท่ี 30 ก.ย.และมีกล่าวอ้างว่าผู้เช่าห้องซุกซ่อน

ระเบิดไว้จนเกิดระเบิดข้ึน เบ้ืองต้นยังไม่มีพยานหลัก

ฐานยืนยันสาเหตุ หรือพบเชื่อมโยงกับการชุมนุม ต้อง

สอบปากคําพยาน และตรวจสอบวัตถุพยานต่างๆ ถึง

ต้นเหตุของเพลิงไหม้ต่อไป

ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 

ผบ.ตร. พร้อมคณะ ได้นํากําลังเข้าจับกุม 2 ผู้ต้องหา

ภายในบ้านเลขท่ี 47/28 หมู่ 5 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง 

จ.นนทบุรี ท่ีก่อเหตุปาระเบิดใส่ ส.ต.ต.ธนาวุฒิ จิรค

เชนทร์ ผบ.หมู่ บก.อคฝ. ได้รับบาดเจ็บสาหัส ท่ีบริเวณ

แยกดินแดง เมื่อวันท่ี 11 ก.ย. โดยมีของกลางประกอบ

ด้วย ระเบิดแสวงเครื่อง, กํามะถัน, ดินประสิวขาว, ดิน

เทา, ลูกไข่, หนังสต๊ิก, ระเบิดปิงปอง, สติกเกอร์ไล่นา

ยกฯ รวมท้ังรถจักรยานยนต์ 1 คัน และกระบะ 1 คัน 

พล.ต.อ.สุวัฒน์กล่าวว่า ผู้ต้องหาท้ัง 2 คนให้การ

เป็นประโยชน์ว่าได้มีการประกอบวัตถุระเบิดเพื่อใช้ใน

การก่อเหตุในการร่วมกิจกรรมชุมนุมท่ีแยกสามเหล่ียม

ดินแดง โดยจัดซ้ือและหาวัตถุระเบิดจากการซ้ือสินค้า

ทางออนไลน์มาประกอบเอง ก่อนนําไปใช้ และทําร้าย

เจ้าหน้าท่ีหลายคร้ัง และนําไปแจกจ่ายให้กับผู้ร่วม

ชุมนุม ซ่ึงท้ัง 2 คนมีอาชีพขับรถรับ-ส่งสินค้าให้กับร้าน

สะดวกซ้ือแห่งหน่ึง ส่วนจะมีบุคคลอยู่เบ้ืองหลังหรือไม่ 

อยู่ระหว่างตรวจสอบ รวมท้ังเส้นทางการเงิน 

“มีแรงจูงใจจากการติดตามการชุมนุมผ่านโซ

เชียลมีเดียก่อนลอกเลียนแบบแล้วนํามาปฏิบัติเพื่อ

ให้เกิดการยอมรับ จึงมีความเป็นห่วง เพราะผู้ต้องหา

ยังมีอายุน้อย โดยฝากเตือนผู้ปกครองและเยาวชนให้

ทบทวนในการกระทําดังกล่าว เพราะมีผิดพลาดแล้ว

ต้องถูกดําเนินคดี” 

ด้าน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. 

กล่าวในเรื่องน้ีว่า มีการตรวจพบระเบิดปิงปองกว่า 

150 ลูก และระเบิดต่างๆ อีกจํานวนมาก ซ่ึงตํารวจ

จะสืบสวนถึงการจัดหาอุปกรณ์ วัตถุระเบิด สถานท่ีจัด

เก็บ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องหรือผู้อยู่เบ้ืองหลังท้ังหมด 

ยืนยันว่าผู้ต้องหาทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับการชุมนุมต้องถูก

ดําเนินคดีตามกฎหมาย ซ่ึงปัจจุบันมีคดีท่ีเก่ียวข้องกับ

การชุมนุม 544 คดี สอบสวนเสร็จแล้ว 224 คดี และ

อยู่ระหว่างสอบสวน 310 คดี 

พล.ต.ต.จิรสันต์กล่าวอีกว่า ในช่วงบ่ายจะคุมตัว

นายชุติพงษ์ ทิศกระโทก ผู้ต้องหายิงเยาวชน อายุ 15 

ปี บริเวณสถานีตํารวจนครบาลดินแดงไปฝากขังต่อ

ศาล แม้ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธ แต่ตํารวจยืนยัน

มีพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอดําเนินคดีกับผู้ต้องหา

ได้แน่นอน.

 

หึ่ง! ปรับ

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) ปฏิเสธตอบคําถามถึงรายงานข่าวการเรียก

ประชุมหัวหน้าภาค 9 ภาคของพรรค พปชร. เมื่อวัน

ท่ี 30 กันยายนท่ีผ่านมา รวมถึงไม่ตอบคําถามกรณีท่ี 

พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล อดีตประธานยุทธศาสตร์ภาค

ใต้ พรรค พปชร. เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร รุ่นท่ี 12 

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีระบุ

ว่าจะยกทีมกลุ่มภาคใต้ออกจากพรรคไปอยู่กับพรรค

เศรษฐกิจไทยของนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัด

กระทรวงมหาดไทย 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามยํ้าถึงประเด็นว่า พรรค พป

ชร.จะเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกฯ 

ในการเลือกต้ังคร้ังหน้าในนามพรรค พปชร.อยู่หรือไม่ 

พล.อ.ประวิตรได้แสดงสีหน้าไม่พอใจ ก่อนเดินแหวก

วงสัมภาษณ์สื่อมวลชนข้ึนรถไปอย่างรวดเร็ว

วันเดียวกัน เวลา 14.00 น. พล.อ.ประวิตรลงพ้ืน

ท่ีจังหวัดนครราชสีมา เดินทางถึงท่าอากาศยานกองบิน 

1 (บน.6) ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา โดย

พบว่ามีรัฐมนตรีและ ส.ส.กว่า 40 คน มารอต้อนรับร่วม

คณะด้วย อาทิ นายสุชาติ ชมกล่ิน รมว.แรงงาน, นาย

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม (ดีอีเอส), นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม, 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค พปชร., นาง

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค

ในส่วนของ ส.ส.พลังประชารัฐ เจ้าถ่ินเมือง

โคราชไม่พลาดมาครบทุกคน ซ่ึงถือเป็นพ้ืนท่ีของนาย

วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. นอกจาก

น้ียังมี ส.ส.ต่างพ้ืนท่ีร่วมด้วย ยังมีนายสิระ เจนจาคะ 

ส.ส.กทม., น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี, น.ส.พัช

รินทร์ ซําศิริพงษ์ กทม., นายจักรพันธ์ พรนิมิตร 

ส.ส.กทม., นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น, นาย

วัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น และยังมีนายไผ่ ลิกค์ 

ส.ส.กําแพงเพชร ร่วมคณะด้วย โดยบรรยากาศการ

ต้อนรับ พล.อ.ประวิตรเป็นไปอย่างครึกคร้ืน คึกคัก มี

สีหน้าย้ิมแย้มแจ่มใสทักทาย ส.ส.เกือบทุกคน

จากน้ันเดินทางไปยังเทศบาล ต.บัลลังก์ 

อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา พล.อ.ประวิตรไปรับฟัง

บรรยายสรุปสถานการณ์นํ้าในจังหวัดนครราชสีมาและ

ลุ่มนํ้าลําเชียงไกร และมอบนโยบายการบริหารจัดการ

นํ้าและเย่ียมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมท่ี

เทศบาลตําบลบัลลังก์ พร้อมมอบถุงยังชีพจํานวน 100 

ชุด และลงพ้ืนท่ีบริเวณก่อสร้างอาคารบังคับนํ้าอ่างเก็บ

นํ้าลําเชียงไกร 

ท้ังน้ี พล.อ.ประวิตรกล่าวขอบคุณประชาชนทุก

คนท่ีมาคอยต้อนรับ ตอนหน่ึงว่า ขอให้ทุกคนอยู่ดีมี

สุข ขอรับรองว่ารัฐบาลโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ 

สามารถพ่ึงพาได้ครับ 

‘สิระ’ จ้ี ‘สุชาติ’ ลาออก

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรค พปชร. 

กล่าวถึงกรณี พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล อดีตประธาน

ยุทธศาสตร์พรรค พปชร. ประกาศจะพาสมาชิกพรรค

ซ่ึงส่วนใหญ่ท่ีอยู่สายใต้จํานวน 13 คนลาออกจากพรรค

ว่า ขอเตือนพรรคการเมืองท่ีจะรับ พ.อ.สุชาติและ 

ส.ส.คนอื่นๆ ไปอยู่ด้วยให้ดูพฤติกรรมให้ดี ระวังไว้ว่า

รับคนพวกน้ีไปแล้วจะไปจุดไฟเผาบ้านท่านให้วอดวาย

เหมือนท่ีทําอยู่ตอนน้ี เผาบ้านตัวเองจนวอดวาย ท้ังๆ ท่ี

คนอื่นเขาอยู่กันอย่างร่มเย็น ให้ความเชื่อม่ัน เชื่อใจใน

การทําหน้าท่ีของหัวหน้าพรรค แต่ พ.อ.สุชาติ กลับทํา

แบบน้ีเพื่อประโยชน์ของตัวเอง พฤติกรรมเช่นน้ียังอยู่

ด้วยกันได้อีกหรือ ในฐานะผู้อาศัยอยู่บ้านพลังประชา

รัฐ รับไม่ได้ถ้า พ.อ.สุชาติยังไม่เซ็นลาออกจากสมาชิก

พรรคในสัปดาห์หน้า ตนจะเอาหนังสือลาออกไปให้เซ็น

ถึงสงขลาเอง

“หน้าท่ีของผู้แทนราษฎรท่ีประชาชนเลือกเข้า

มา คือการทําหน้าท่ีดูแลพวกเขา ไม่ใช่การเข้ามาต่อ

รอง รวมกลุ่มก้อน เพื่อเรียกร้องตําแหน่งให้กับตัวเอง 

จํานวนส.ส.กทม. 12 คน ซ่ึงก็ไล่เล่ียกับภาคใต้ แต่ไม่เคย

รวมกลุ่มเพื่อต่อรองตําแหน่งใด ๆ เพราะเมื่อเราเคารพ

การตัดสินใจของหัวหน้าพรรค ท่ีถือว่าท่านเป็นผู้นําของ

ลูกพรรค ส่วนตัว ส.ส.ก็ทําหน้าท่ีของตัวเองให้สมบูรณ์ 

วันหน่ึงถ้าหัวหน้าพรรคเชื่อ ม่ันใจตัว ส.ส.คนไหน เขาก็

มอบตําแหน่งให้เอง ไม่จําเป็นต้องออกมาทําร้ายพรรคท่ี

ตัวเองอยู่ เพียงเพราะประโยชน์ส่วนตัว” นายสิระกล่าว

น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พปชร. โพสต์ข้อ

ความผ่านเฟซบุ๊กว่า ขอบคุณพ่ีรงค์ ประธาน ส.ส.ภาคใต้ 

ท่ีออกมาจบดรามาเรื่อง ส.ส.ใต้ท้ิงพลังประชารัฐ ในข้อ

เท็จจริง ส.ส. รวมถึง รมต. ทุกคนของ พปชร.รู้อยู่เต็มอก

ว่า ส.ส.ทุกคนเกิดมาจากลุงป้อมและลุงตู่ ส่วนก๊วนต่างๆ 

ท่ีเกิดข้ึนภายหลังคือการตกปลาในบ่อ การแยกสาขา

พรรคน้ันเป็นส่ิงท่ีดีแน่นอน เพราะคือความสวยงามของ

ประชาธิปไตย แต่การเนรคุณลุงป้อมกับลุงตู่ คือไม่ดี ไม่ว่า

จะด้วยวิธีต้ังกลุ่มก้อนข้ึนมาต่อรองตําแหน่งภายในพรรค 

หรือเส้ียมผู้ใหญ่แล้วพยายามต้ังพรรคใหม่ในเลือดเดิม

“บอกตรงๆ ว่าเข้าใจทุกคนทุกฝ่ายเพราะอยู่กับ

การเมืองมานาน แต่ท่ีไม่เข้าใจคือตอนน้ี! มันใช่เวลา 

มาต้ังพรรค หรือ เรียกร้องอะไรจากนายกไหม??? ใน

บรรยากาศท่ีประชาชนกําลังเดือดร้อน นํ้าท่วม โควิด 

เศรษฐกิจ แม่เจ้า” น.ส.ปารีณาระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทําเนียบรัฐบาลถึงความ

เคลื่อนไหวในการปรับ ครม.ว่า ภายหลังจากท่ีเก้าอ้ี

รัฐมนตรีว่างลง 2 ตําแหน่ง และมีกระแสข่าวว่า 

พล.อ.ประยุทธ์จะตัดสินใจปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/5 ใน

ช่วงเดือน ต.ค.น้ี โดยล่าสุดมีการเคลื่อนไหวจัดทําโผ 

ครม.ภายในรัฐบาล ซ่ึงคาดว่าจะมีการปรับเก้าอ้ีรอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางกระทรวงในโควตาของ

นายกรัฐมนตรี 

มีรายงานข่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย จะมาดํารงตําแหน่งรองนายกฯ อีกหน่ึง

ตําแหน่ง นายศุภชัย พานิชภักด์ิ อดีตผู้อํานวยการ

ใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ถูกทาบทามมาดํารง

ตําแหน่งรองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ ควบ รมว.พลังงาน 

แทนนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯและ รมว.

พลังงาน ส่วนตําแหน่ง รมว.การต่างประเทศ แทนนาย

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯ และ รมว.การต่างประเทศ

น้ัน เป็นอีกตําแหน่ง ท่ีอยู่ระหว่างนายกฯ พิจารณาบุคคล

ท่ีเหมาะสม

ปชป.ยังเคือง ‘ป้อม’ คุม 4 กรม

ส่วนข้าราชการท่ีเกษียณอายุราชการในวันท่ี 30 

ก.ย.ท่ีผ่านมา ต้องจับตานายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัด

กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงคาดว่าจะเข้ามาดํารงตําแหน่ง 

รมช.กระทรวงใดกระทรวงหน่ึง และ พล.อ.ณัฐพล นาค

พาณิชย์ อดีตเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) 

จะมาดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกฯฝ่ายความม่ันคง

นายปริญญ์ พานิชภักด์ิ รองหัวหน้าพรรค ปชป. 

กล่าวถึงกระแสข่าวนายศุภชัย พานิชภักด์ิ จะเข้ามาเป็น

รองนายกฯและ รมว.พลังงาน แทนนายสุพัฒนพงษ์ 

พันธ์มีเชาว์ ว่าข่าวน้ีไม่น่าจะจริง เพราะนายศุภชัยยัง

คงสนับสนุนใกล้ชิดกับพรรคประชาธิปัตย์อยู่ และยัง

เป็นมันสมองด้านเศรษฐกิจให้กับพรรคประชาธิปัตย์ด้วย 

สําหรับความเคลื่อนไหวท่ีทําเนียบฯ น้ัน พบ

ว่าเมื่อวันท่ี 30 ก.ย. ท่ีตึกบัญชาการ 1 เจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายสถานท่ีได้มีการสํารวจห้องต่างๆ โดยมีรายงาน

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้ส่ังให้นายประทีป กีรติเรขา รอง

เลขาธิการนายกฯ จัดเตรียมห้องบนตึกบัญชาการ 1 

เป็นการด่วน ท้ังน้ี ปัจจุบันมีรองนายกฯ 6 คน ประกอบ

ด้วย พล.อ.ประวิตร, นายวิษณุ เครืองาม, นายอนุทิน 

ชาญวีรกูล, นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์, นายดอน ปรมัตถ์

วินัย และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ซ่ึงหากจะเพ่ิม

ตําแหน่งรองนายกฯ อีก 1 ตําแหน่งก็มีความเป็นไปได้ 

เช่นเดียวกับสมัยรัฐบาลทักษิณ 1/1

ขณะท่ี น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อํานวยการสํานัก

โฆษกสํานักเลขาธิการนายกฯ และท่ีปรึกษานายกฯ 

กล่าวในเรื่องน้ีว่า เนื่องจากวันท่ี 30 ก.ย.ท่ีผ่านมา มี

ผู้เกษียณอายุราชการและเปล่ียนย้ายตําแหน่งผู้รับผิด

ชอบด้านสถานท่ี จึงต้องเข้าทําความสะอาดห้องท่ีย้าย

ออกไป และสําหรับผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังเข้ามาใหม่ เช่น 

ท่ีปรึกษานายกฯ ตามการหมุนเวียนปกติ ไม่ได้รับแจ้งให้

ทําการจัดเตรียมรองรับการปรับ ครม.แต่อย่างใด 

ท้ังน้ี น่าสังเกตว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวปกติจะรองรับ

ข้าราชการการเมืองไม่มีข้าราชการประจําแต่อย่างใด

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค ปชป. กล่าว

ถึงกรณีท่ี ส.ส.พลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณี ครม.มอบ

ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ คุม 4 กรม

ของกระทรวงเกษตรฯ ว่าการดูแลงานกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ทําหน้าท่ีรัฐมนตรี

ว่าการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ทําหน้าท่ีควบคุมดูแลใน

ฐานะรองนายกรัฐมนตรี เป็นไปตามหลักบริหารราชการ

แผ่นดินชัดเจนตามสายงาน การท่ีมอบให้รองนายก

รัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร เข้ามาดูกรมพัฒนาท่ีดิน, กรมฝน

หลวงและการบินเกษตร, สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรม, องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ท่ีมีอดีต รมช.

เกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นผู้ดูแลอยู่ 

มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ คําส่ังรวบงานดังกล่าว ส.ส.พลัง

ประชารัฐยังออกมาพูดจาในลักษณะท่ีบิดเบ้ียวไปจาก

ข้อเท็จจริงอีก ท่ีบอกว่าต้องคํานึงถึงสภาพความเป็นจริง

และความต้องการของประชาชนร่วมกันด้วย เป็นการ

พูดท่ีไม่สมเหตุสมผล รวบไป 4 กรม เพื่อประชาชนหรือ

เพื่อใคร ความคิดของคน ถ้าคิดดีทําดีไม่เป็นปัญหาแน่

“ถ้านายจุรินทร์จะขอดูกรมในกระทรวงท่ีพรรค

พลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรีว่าการบ้าง ส.ส.พลังประชา

รัฐ จะคิดอย่างไร เราทํางานร่วมกันควรให้เกียรติกัน ทุก

พรรคมีศักด์ิศรี ถ้าคิดกันแบบน้ี ทํากันแบบน้ี จะทํางาน

ร่วมกันได้อย่างไร อย่าคิดว่าจะทําอะไรก็ได้ เรื่องน้ีเชื่อว่า

หากยังเป็นอยู่เช่นน้ี ยากท่ีจะราบรื่น” นายราเมศกล่าว.

ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค.เป็นต้นไป ท่ีมีมาตรการผ่อนคลายเพ่ิม

ข้ึนแล้วอาจจะมียอดผู้ติดเช้ือสูงข้ึน จึงขอความร่วมมือ

ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน อีก 15 วันถ้าทิศทางการติดเช้ือ

ลดลง คงได้เห็นการผ่อนคลายมากย่ิงข้ึน

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวว่า เป้าหมายการฉีด

วัคซีนในเดือน ต.ค. จะฉีดให้ท้ังชาวไทยและต่างด้าว 

ครอบคลุมทุกจังหวัดให้ได้ร้อยละ 50 และมีอย่าง

น้อยหน่ึงอําเภอท่ีฉีดวัคซีนครอบคลุมร้อยละ 70 ของ

ประชากร หากมีอําเภอใดท่ีจะเปิดเป็นพ้ืนท่ีนําร่อง

เศรษฐกิจให้ฉีดครอบคลุมร้อยละ 80 เป็นอย่างน้อย 

และให้เพ่ิมการฉีดในกลุ่มผู้สูงอายุ 7 กลุ่มโรคเส่ียง และ

หญิงต้ังครรภ์ให้ครอบคลุมร้อยละ 80 รวมถึงนักเรียน

นักศึกษาให้ได้รับวัคซีนเข็มท่ี 1 อย่างน้อยร้อยละ 70 

ส่วนวัคซีนเข็มกระตุ้น บุคลากรทางการแพทย์ครบแล้ว 

และกลุ่มท่ี 2 ท่ีได้รับวัคซีนสองเข็มต้ังแต่เดือน มี.ค.-พ.ค. 

จะได้ฉีดต้ังแต่วันท่ี 24 ก.ย. และผู้ท่ีได้รับสองเข็มในช่วง

เดือน มิ.ย. จะฉีดในช่วงเดือน พ.ย. และในเดือน ธ.ค.จะ

ได้รับการฉีดกระตุ้นครบทุกราย

ส่วนตัวเลขการฉีดวัคซีนวันท่ี 30 ก.ย. อยู่ท่ี 

2,288,728 โดส โดยจํานวนน้ีเป็นยอดการฉีดของวัน

มหิดล 24 ก.ย. จํานวน 1,700,523 โดส เป็นการฉีดวัน

ท่ี 30 ก.ย. 588,205 โดส โดยยอดฉีดวัคซีนสะสม ต้ังแต่

วันท่ี 28 ก.พ. อยู่ท่ี 53,784,812 โดส

แหล่งข่าวระดับสูงจากทําเนียบรัฐบาล เปิดเผย

ถึงการประชุม ศปก.ศบค.ว่า หากมีการใช้ร่างพระราช

กําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.

2558 ท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้ว ศปก.

ศบค.ต้องยุบไปตามคําส่ัง และยืนยันจะได้ใช้ พ.ร.ก.โรค

ติดต่อฉบับน้ีแน่นอน เพราะรัฐบาลมีแนวทางท่ีจะ

ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่แล้ว 

ท้ังน้ี มีรายงานข่าวว่า สําหรับ พล.อ.ณัฐพล นาค

พาณิชย์ อดีตเลขาธิการ สมช. และอดีต ผอ.ศปก.ศบค. 

ได้ใช้เวลาหลังเกษียณอายุราชการวันแรก ลงพ้ืนท่ีท่อง

เท่ียวในโครงการนําร่องภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ โดยเป็นการ

พักร้อนคร้ังแรกในรอบ 2 ปี หลังต้องร่วมปฏิบัติภารกิจ 

ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาต่อเนื่อง

ทางด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม โพสต์เฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา Prayut-Chan-o-cha” ว่า 1 ต.ค.ถือเป็น

วันเร่ิมต้นมาตรการใหม่ของ ศบค. ท่ีมีการอนุญาต

ให้เปิดหลายกิจการและสถานท่ี และมีการเลื่อนช่วง

เวลาเคอร์ฟิวไปถึง 4 ทุ่ม ทําให้ธุรกิจและผู้ประกอบ

การสามารถเปิดกิจการได้นานข้ึน มีโอกาสสร้างราย

ได้เพ่ิมข้ึน พ่ีน้องหลายอาชีพท่ีต้องหยุดงานไปได้กลับ

มาทํางานอีก ซ่ึงเชื่อเป็นอย่างย่ิงว่าท้ังผู้ประกอบการ 

พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และพ่ีน้องทุกคนจะให้ความร่วม

มือเป็นอย่างดี หากเราสามารถดําเนินการตามแผนท่ี

ได้วางไว้ เข้มงวดกับมาตรการควบคุมโรค สถานการณ์

การต่อสู้กับโควิดของไทยจะดีข้ึนเรื่อยๆ และเราจะไม่

ต้องย้อนกลับไปสู่การล็อกดาวน์ท่ีน่าเจ็บปวดอีก ใน

ขณะน้ีเรายังรักษายอดผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตในระดับ

ทรงตัวแบบค่อยๆ ลดลง ทําให้อัตราครองเตียงในโรง

พยาบาลลดลงอย่างเห็นได้ชัด การหาเตียงให้ผู้ป่วยใน

ทุกระดับอาการจึงไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป โรงพยาบาล                                   

ต่างๆ ไม่ต้องปิดรับผู้ป่วยโรคอื่นๆ หรือเรียกได้ว่าระบบ

สาธารณสุขของไทยผ่านพ้นช่วงวิกฤตและกลับคืนสู่

สภาพปกติแล้ว ซ่ึงแสดงถึงความแข็งแกร่งของระบบ

สาธารณสุขไทย และความสามารถของบุคลากรการ

แพทย์ไทยท่ีไม่แพ้ชาติใดในโลกเลย

นายกฯ กล่าวว่า ปัจจัยหน่ึงท่ีสําคัญอย่างย่ิงท่ี

ทําให้เราผ่านวิกฤตกับโควิดในระลอกน้ีมาได้ ก็คือการ

ฉีดวัคซีน และรัฐบาลยังไม่หยุดในการจัดหาวัคซีนเพ่ิม

เติมจากท่ัวโลก จนในขณะน้ียอดเป้าหมายวัคซีนของ

เราจนถึงส้ินปีน้ีเพ่ิมจาก 100 ล้านโดส ไปสู่ 178.2 ล้าน

โดสแล้ว และในปีหน้าจะได้วัคซีนผลิตโดยองค์กรของ

ไทยเองอีกหลายชนิด จึงเชื่อได้ว่าวันน้ีเราสามารถผ่าน

พ้นวิกฤตการขาดแคลนวัคซีนโควิด-19 ท่ีเราเคยเผชิญ

มา มีทางเลือกในการกําหนดนโยบายใช้วัคซีนแต่ละ

ประเภทสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มประชาชนท่ีเหมาะสม 

เพื่อการเปิดเมือง เปิดประเทศท่ีม่ันคงและปลอดภัยใน

การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจต่อไป

ท่ีกระทรวง สาธารณสุข  (สธ.) นพ.เฉวตสรร  นาม 

วาท  ผู้อํานวยการ กอง ควบคุม โรค และ ภัย สุขภาพ ใน 

ภาวะ ฉุกเฉิน  กรมควบคุม โรค  กล่าวว่า การฉีดวัคซีนใน

เด็กนักเรียน  เรามีระบบการเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัย

ต่อเนื่องเหมือนกับผู้ใหญ่ เพราะฉะน้ันพ่อแม่ไม่ควร

กังวล เพื่อให้เกิดความม่ันใจทาง สธ.จะมีหนังสือแจ้ง

ออกไป เพื่อให้ความสําคัญว่าหลังฉีดวัคซีนถ้ามีอาการ

ผิดปกติ ถ้ามารายงานอาการ เราจะรีบรักษาอย่างถูก

ต้อง ส่วนกรณีเด็กชายอายุ 12 ปี มีโรคประจํา ตัว เป็น

เบาหวาน เสียชีวิต หลังฉีดวัคซีน  โดยสรุปไม่ได้เกิดจาก

วัคซีน ซ่ึงเด็กชายคนดังกล่าวฉีดวัคซีนเมื่อวันท่ี 24 ก.ค. 

และวันท่ี 12 ส.ค.เร่ิมมีอาการคลื่นไส้อาเจียน มือส่ัน

ใจส่ัน กินข้าวได้น้อย จากการตรวจช้ินเน้ือ ไม่พบการ

อักเสบท่ีกล้ามเน้ือหัวใจ  ตรวจพบระดับนํ้าตาลในสาร

นํ้าในลูกตาสูง สันนิษฐาน ได้ว่าเกิดจากภาวะแทรก ซ้อน

จากโรคเบาหวานเร้ือรัง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ตัวแทนจําหน่าย

วัคซีนโมเดอร์นา ออกแถลงการณ์เรื่อง กําหนดการส่ง

มอบวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประเทศไทย ภายในไตรมาส

ส่ี โดยเร่ิมส่งมอบคร้ังแรกเดือน พ.ย.น้ี จํานวน 1.9 ล้าน

โดส และอีก 6.8 ล้านโดส คาดว่าจะส่งมอบได้ไตรมาส

แรกของปี 2565.

 

ผงะ! มือบึ้ม

(ผบช.น.) ให้สัมภาษณ์หลังเร่ิมหน้าท่ี ผบช.น.วันแรก 

ว่ามีความพร้อมทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง

ความปลอดภัยให้ประชาชน และการรักษาความสงบ

เรียบร้อยการชุมนุม ซ่ึง บช.น.มีรูปแบบและแผนการ

ปฏิบัติไว้อยู่แล้ว ส่วนตัวก็จะดําเนินการตามแนวทาง

เดิม พร้อมต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นรูปธรรม 

ยืนยัน บช.น.พร้อมดูแลทุกเรื่องอย่างเต็มกําลัง

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.และ

โฆษก บช.น. กล่าวถึงการชุมนุมในวันท่ี 1 ต.ค. ว่ามีการ

นัดหมายรวมตัวหลายจุด โดยกลุ่มสลัมส่ีภาครวมตัว

บริเวณลานคนเมืองต้ังแต่ช่วงเช้าได้ยุติการชุมนุมและ
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด
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สมุทรสาครติดเช้ือพุ่ง 200 ราย

สมุทรสาคร • เมื่อวันศุกร์ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้

เปิดเผยตัวเลขล่าสุดของผู้ติดเช้ือโควิด-19 ว่ามีผู้ติดเช้ือราย

ใหม่ 200 ราย เป็นการค้นหาเชิงรุก 27 ราย ในโรงพยาบาล 

173 ราย ผู้เสียชีวิต 3 ราย และอยู่ระหว่างการ รักษาตัวใน

โรงพยาบาล 2,815 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 149 ราย และ

อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 4,470 ราย การฉีดวัคซีนโค

วิด-19 ฉีดได้ 12,107 โดส เป็นเข็มท่ี 1 จํานวน 2,694 โดส, 

เข็มท่ี 2 จํานวน 9,413 โดส ยอดสะสมรวมท้ังส้ิน 951,858 

โดส ขณะท่ีเมื่อวันท่ี 30 ก.ย.ได้ โดยพบผู้ติดเช้ือในกลุ่ม Bubble 

& Sealed ท่ีอยู่ในสถานประกอบการ 277 ราย โดยกลุ่มน้ีอยู่

ในสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ Factory Sandbox 

ภายใต้กระบวนการ “ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล”.

บุรีรัมย์เร่ิมคล่ีคลายต่ำากว่า 50

บุรีรัมย์ • ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานข้อมูลสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 หรือโควิด-19 ระลอก

ใหม่ ต้ังแต่วันท่ี 1 เม.ย.2564 ถึงวันท่ี 30 ก.ย.2564 ของ 

จ.บุรีรัมย์ ว่า สถานการณ์เร่ิมดีข้ึน จํานวนผู้ป่วยลดลงตํ่ากว่า 

50 รายอีกคร้ัง วันน้ีพบผู้ป่วยยืนยันติดเช้ือโควิด-19 รายใหม่ 

จํานวน 42 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ท่ี อ.หนองหงส์ 1 ราย 

เป็นเพศหญิง อายุ 77 ปี และ อ.กระสัง 1 ราย เป็นเพศชาย 

อายุ 44 ปี โดยเป็นผู้ป่วยติดเช้ือพบในพ้ืนท่ีจังหวัด 10 ราย 

ติดเช้ือมาจากนอกพ้ืนท่ี 32 ราย แยกเป็นติดเช้ือมาจากจังหวัด

เส่ียง 8 ราย และติดเช้ือมาจากจังหวัดเส่ียง (พบก่อนเข้าสถาน 

กักกันตัว) LQ 24 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 15,714 ราย เสีย

ชีวิตสะสม 69 ราย หายป่วยสะสม 14,963 ราย ยังรักษา

อยู่ 682 ราย กระจายตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัด.

เมืองคอนปิดอำาเภอสกัดระบาดโควิด

นครศรีธรรมราช • นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เพื่อให้การควบคุมโรคโค

วิด-19 ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นไปตาม

แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคระบาด และสนับสนุน

การปฏิบัติงานเพื่อสอบสวนโรค และคล่ีคลายสถานการณ์ได้

ในเร็ววัน จําเป็นต้องมีการประกาศปิดพ้ืนท่ีเป็นการช่ัวคราว

ในเขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยการส่ังการดังกล่าว

จะมีผลต้ังแต่วันท่ี 2 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซ่ึงจะส่งผล

ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง

เคร่งครัด สําหรับข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในวันท่ี 1 ต.ค.64 มีตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมจํานวน 526 ราย 

ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 17,233 ราย อยู่ระหว่างการ

เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จํานวน 4,206 ราย เป็น

ผู้ป่วยท่ีรักษาหายแล้วสะสม 12,217 ราย และมีผู้เสียชีวิต

สะสม จํานวน 95 ราย.

ตราดคุมเข้มแรงงานต่างด้าว

ตราด • สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดรายงานว่า 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการบริหารจัดการการทํางาน

ของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อ

ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึง

ประกอบด้วยกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติผิดกฎหมาย 

ไม่ได้ขออนุญาตทํางานให้ถูกต้องตามกฎหมายกับแรงงาน

ต่างด้าว 3 สัญชาติท่ีดําเนินการขออนุญาตทํางานตามมติ

ครม. วันท่ี 29 ธ.ค.63 แต่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จให้

ดําเนินการ อาทิ  กลุ่มแรงงานผิดกฎหมายท่ีทํางานโดยไม่

ได้รับอนุญาต สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและให้ทํางานได้

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องดําเนินการดังน้ี  นายจ้าง

ยื่นคําขออนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าว ภายใน 30 วัน นับ

แต่วันท่ีประกาศมีผลใช้บังคับ ซ่ึงสามารถทํางานและอยู่

ในราชอาณาจักรได้ถึง 28 ก.พ.66, ให้คนต่างด้าวท่ีได้รับ

อนุญาตทํางานแล้ว ต้องข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือ

ประกันสุขภาพ ตรวจโรคต้องห้าม และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล 

ภายในวันท่ี 31 มี.ค.65 หากไม่ดําเนินการ การอนุญาตทํางาน

และอยู่ในราชอาณาจักรจะส้ินสุดลง, เมื่อแรงงานต่างด้าวข้ึน

ทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ ตรวจโรคต้อง

ห้าม และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้ว ให้ตรวจอนุญาตอยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว ภายในวันท่ี 1 ส.ค.65 ซ่ึงจะ

อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวได้ถึง 13 ก.พ.66 หากไม่

ดําเนินการจะอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 1 ส.ค.65. 

ตรังปลดล็อกบางมาตรการใน พท.

ตรัง • ท่ีศูนย์แถลงข่าว ศบค.จ.ตรัง ห้องลิบง ช้ัน 2 ศาลา

กลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์

ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษก ศบค.จ.ตรัง 

แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจําวัน วันท่ี 1 ต.ค.

64 จังหวัดตรังพบผู้ติดเช้ือโควิด-19 รายใหม่ 99 ราย รวม

ยอดติดเช้ือสะสม 5,791 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมวันน้ี รวมเสีย

ชีวิตสะสม 33 ราย มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังมี

มติท่ีสําคัญเก่ียวกับมาตรการทางสังคมเพ่ิมเติม 3 แห่ง คือ 

ฟิตเนส ให้เปิดได้จนถึงเวลา 21.00 น. สระว่ายนํ้าเพื่อการกีฬา 

สามารถเปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. โดยยังไม่อนุญาตสวนนํ้าซ่ึง

เป็นสระสําหรับเด็กเล่น และโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพและ

โรงละคร เปิดได้จนถึงเวลา 21.00 น. โดยจํากัดจํานวนผู้เข้า

ชมภาพยนตร์ หรือมหรสพ ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของความ

จุโรงภาพยนตร์ หรือโรงละคร ท้ังน้ี คณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดยังไม่อนุญาตให้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยคาดว่าจะ

สามารถเปิดได้ในช่วงเวลาเดียวกับการเปิดของโรงเรียนใน

ระดับช้ันมัธยมและประถมศึกษา นอกจากน้ี ในส่วนของห้าง

สรรพสินค้าจะขยายเวลาเปิดไปจนถึงเวลา 21.00 น. สําหรับ

ร้านอาหารขยายเวลาเปิดได้จนถึงเวลา 22.00 น.
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